




ที่ปรึกษา

	 นางสายทิพย์			เชาวลิตถวิล

	 			นางสาวสุภาสินี			ขมะสุนทร	 	

บรรณาธิการ

	 นายประวิช			ตั้งใจมั่น

ผู้จัดการ

	 นางบุษราคำา	 เชาวน์ศิริ

กองบรรณาธิการ

	 นางพรรณพร	 สินสวัสดิ์

	 นางสาวอรทัย	 แสนบุตร

	 นางสาวจุฬีวรรณ	 เติมผล

	 นางฟ้าดาว	 คงนคร

	 นางสาวสหวรรณ	 เพ็ชรไทย

	 นางสาวนิธิมา			ประเสริฐภักดี	

	 นายพิษณุ	 จารีย์พันธุ์

	 นางสาวอาภรณ์	 เนื่องเศรษฐ์

	นางสาวเสาวลักษณ์	 ธนชัยอภิภัทร

	 นางสาวดลธี	 จุลนานนท์

ฝ่ายศิลปกรรม

	 นายมานะ	 เรืองสอน

	 นายนิธิทัศน์	 องค์อศิวชัย

	 นางสาวณัฐนันท์			วิชิตพงศ์เมธี

--------------------

พิมพ์ที่

สำานักการพิมพ์

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

	 นางฉัตราภรณ์			วิวัฒนวานิช

วัตถุประสงค์

	 เพื่อเป็นเอกสารรายงานข่าวและสารคดีที่ เกี่ยวข้องกับ											

วงงานรัฐสภา	 และเผยแพร่นโยบายการปฏิบัติงานของสำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ให้สมาชิกฯ	 ข้าราชการ	 และผู้ที่

เกี่ยวข้องได้ทราบ

ระเบียบการ

	 ๑.	 ออกเป็นรายเดือน	(ปีละ	๑๒	เล่ม)

	 ๒.	 ส่วนราชการบอกรับเป็นสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ	ที่	

	 	 	 ผู้จัดการเอกสารข่าวรัฐสภา	

	 	 	 กลุ่มงานผลิตเอกสาร	สำานักประชาสัมพันธ์	

	 	 	 สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	

	 	 	 ถนนประดิพัทธิ์	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท

	 	 	 กรุงเทพฯ	๑๐๔๐๐

	 	 	 โทร.	๐	๒๒๔๔	๒๒๙๑-๕

	 	 	 โทรสาร	๐	๒๒๔๔	๒๒๙๒

	 ๓.	 การย้ายที่อยู่ของสมาชิกโปรดแจ้งให้ผู้จัดการทราบทันที	

พร้อมทั้งแจ้งสถานที่อยู่ใหม่ให้ชัดแจ้ง	เพื่อความสะดวกในการจัดส่ง

เอกสาร

กองบรรณาธิการหนังสือเอกสารข่าวรัฐสภา

โทร.	๐	๒๒๔๔	๒๒๙๑-๕

โทรสาร	๐	๒๒๔๔	๒๒๙๒



                     

สารบัญ

ภาพกิจกรรม					 		 	 		 	 			 							 		 	 	 ๗

การประชุมสภา	 		 	 		 	 			 							 		 	 	
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาต	ิ 		 	 	 ๒๗

	 •	การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คร้ังท่ี	๕๙/๒๕๕๘
	 •	การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คร้ังท่ี	๖๐/๒๕๕๘
	 •	การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คร้ังท่ี	๖๑/๒๕๕๘
	 •	การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คร้ังท่ี	๖๒/๒๕๕๘
	 •	การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คร้ังท่ี	๖๓/๒๕๕๘
	 •	การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คร้ังท่ี	๖๔/๒๕๕๘

	 •	การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คร้ังท่ี	๖๕/๒๕๕๘

สรุปผลการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 ๖๗

	 •	การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	ครั้งที่	๑/๒๕๕๘
	 •	การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	ครั้งที่	๒/๒๕๕๘
	 •	การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	ครั้งที่	๓/๒๕๕๘
	 •	การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	ครั้งที่	๔/๒๕๕๘

	 •	การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	ครั้งที่	๕/๒๕๕๘

การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ			 	 	 	
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	 ๗๘

	 •	การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	ครั้งที่	๑
	 •	การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	ครั้งที่	๒
	 •	การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	ครั้งที่	๓
	 •	การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	ครั้งที่	๔

ปีที่ ๔๐ ฉบับที่ ๘๒๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘



	 •	การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	ครั้งที่	๕
	 •	การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	ครั้งที่	๖
	 •	การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	ครั้งที่	๗
	 •	การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	ครั้งที่	๘
	 •	การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	ครั้งที่	๙
	 •	การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	ครั้งที่	๑๐
	 •	การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	ครั้งที่	๑๑
	 •	การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	ครั้งที่	๑๒
	 •	การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	ครั้งที่	๑๓
	 •	การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	ครั้งที่	๑๔
	 •	การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	ครั้งที่	๑๕
	 •	การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	ครั้งที่	๑๖
	 •	การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	ครั้งที่	๑๗

	 •	การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	ครั้งที่	๑๘

รอบรั้วสภา
ข่าวในประเทศ																																													 ๑๑๔
	 •	กลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย	–	มาดากัสการ์	จัดประชุมคัดเลือกตำาแหน่งต่าง	ๆ	
	 	 เพ่ือทำาหน้าท่ีบริหารงาน		กลุ่มมิตรภาพฯ	
	 •	สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ร่วมกับ	NECTEC	ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
	 	 นำาระบบ			“พาที”	มาใช้บันทึกประชุมสภา
	 •	คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	เตรียมเข้าร่วมประชุม	GOPAC	คร้ังท่ี	๖	
	 	 ระหว่างวันท่ี	๕	–	๙	ต.ค.	น้ี	ณ	เมืองยอกยาการ์ตา	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
	 •	เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะ	เตรียมเข้าร่วมประชุม	ASGP	และ	IPU	คร้ังท่ี	๑๓๓								
	 		ณ	นครเจนีวา	สมาพันธรัฐสวิส
	 •	สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเตรียมความพร้อมรับสมาชิกสภาขับเคล่ือน	 	 		
	 	 การปฏิรูปประเทศหลังนายกรัฐมนตรีลงนามแต่งต้ังแล้ว	๒๐๐	คน	
	 •	ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	
	 	 ร่วมแสดงความยินดีกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ท่ีได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม	 	 		
	 	 พระราชทานยศและตำาแหน่งท่ีสูงข้ึน	
	 •	เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	เร่งการส่งมอบพ้ืนท่ีส่วนท่ีเหลืออีกกว่า	๒๐	ไร่ให้เร็วข้ึน	 	 		
	 	 เพ่ือความสะดวกในการดำาเนินงานก่อสร้าง	ขณะท่ีตัวอาคารเร่ิมการวางเสาในช้ัน	G		 	 		
	 	 ถึงช้ึน	๒	แล้ว	
	 •	รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คนท่ีหน่ึง	พร้อมคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 	 		
	 	 ท่ีจะเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา	เตรียมความพร้อมการเข้าร่วมประชุม	ณ	นครเจนีวา
	 •	รองประธาน	สนช.	ร่วมพิธี	“รำาลึก	๔๒	ปี	๑๔	ตุลา	๑๖”	ท่ีอนุสรณ์สถาน	๑๔	ตุลา	ถนนราชดำาเนิน
	 •	รองประธาน	สนช.	คนท่ีหน่ึง	นำาคณะผู้แทน	สนช.	ร่วมประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา	(IPU)		
	 	 ท่ีประชุมเห็นชอบ	ให้รัฐสภาไทยเป็นประธานการประชุมกลุ่มอาเซียน+๓	คร้ังท่ี	๑๓๔	



	 •	คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่ีเข้าร่วมประชุมสหภาพรัฐสภา	(IPU)	หารือนอกรอบ
	 	 ประธาน	IPU	เพ่ือรับทราบสถานะสมาชิกภาพของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสหภาพรัฐสภา	(IPU)	
	 •	ผู้แทนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา	(IPU)	คร้ังท่ี	๑๓๓			 	
	 	 พบปะหารือทวิภาคีกับผู้แทนรัฐสภาเยอรมนี	ท่ีสมาพันธรัฐสวิส
	 •	ท่ีประชุมคณะมนตรีสหภาพรัฐสภา	(IPU)	มีมติเห็นชอบท่ีจะไม่ระงับสมาชิกภาพของไทย			 			 	
	 	 โดยพร้อมจะให้ความร่วมมือปฏิสัมพันธ์กับประเทศไทยในการพัฒนาทางการเมืองตาม			 			 	
	 	 Roadmap	ท่ีประกาศไว้	
	 •	รองประธาน	สนช.	หารือทวิภาคีกับรองประธานรัฐสภาบังคลาเทศ	ระหว่างการประชุม	IPU			 	
	 	 คร้ังท่ี	๑๓๓	ท่ีนครเจนีวา	สมาพันธรัฐสวิส
	 •	ตัวแทน	สนช.	เข้าร่วมประชุมกรรมการสหภาพรัฐสภาเอเชียในการประชุม	IPU	มุ่งสร้าง		 			 	
	 	 มาตรการและคุมเข้มพรมแดนระหว่างประเทศป้องกันการก่อการร้าย	
	 •	ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา	(IPU)	คร้ังท่ี	๑๓๓	ณ	นครเจนีวา		 	
	 	 สมาพันธรัฐสวิส	ยืนยัน	ไทยพร้อมร่วมมือกับประชาคมโลกต่อต้านการก่อการร้าย	
	 •	ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา	(IPU)	เช่ือสถาบันสิทธิมนุษยชน
	 	 ระดับชาติ	จะมีบทบาทสำาคัญในการปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพ
	 	 ของปัจเจกบุคคลในยุคดิจิตอล
	 •	รองประธาน	สนช.	คนท่ีหน่ึง	ยืนยัน	ประเทศไทยปฏิบัติต่อผู้ผลัดถ่ินอย่างเป็นธรรมและ		 		
	 	 มีมนุษยธรรม	เพ่ือปกป้องสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานตามมาตรฐานสากล	ในการประชุมสมัชชา	 	
	 	 สหภาพรัฐสภา	(IPU)	คร้ังท่ี	๑๓๓	ท่ีนครเจนีวา	สมาพันธรัฐสวิส
	 •	ผู้แทน	สนช.	เผย	เน้ือหาบางส่วนของร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสมาชิกรัฐสภาในโอกาส		
	 	 การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ยังล้าสมัย	
	 	 แนะควรปรับปรุงให้สามารถรองรับส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต	
	 •	รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คนท่ีหน่ึง	พร้อมคณะ	หารือทวิภาคีกับเลขาธิการ	IPU		 	
	 	 พร้อมแลกเปล่ียนประสบการณ์ประชาธิปไตยและการร่างรัฐธรรมนูญ
	 •	สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา	และสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประชุมเตรียมความพร้อม		
	 	 สำาหรับการประชุม	แม่นำา้	๕	สาย
	 •	ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม		
	 	 ประจำาประเทศไทย	ในโอกาสเข้ารับหน้าท่ีใหม่	
	 •	พล.อ.ประยุทธ์	เน้นยำา้	โรดแมป	ต่อแม่นำา้	๕	สาย	และหัวหน้าส่วนราชการ	วอนทุกภาคส่วนร่วม		
	 	 ดำาเนินยุทธศาสตร์ชาติ	และปฏิรูปประเทศ	ภายใต้กฎหมายเดียวกัน	
	 •	คณะผู้แทน	สนช.	ร่วมประชุมสุดยอดสตรีในรัฐสภา	ท่ีกรุงเม็กซิโก	มุ่งผลสัมฤทธ์ิ	ศักยภาพ		 	
	 	 และพลังแห่งสตรีในทางการเมือง	
	 •	กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย	–	จีน	เตรียมการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน							
	 	 วันท่ี	๒๒	–	๒๘	พฤศจิกายนน้ี	

ข่าวต่างประเทศ																																															 ๑๔๓	 			 	
	 •	อิรักเปิดเขตสีเขียวครั้งแรกในรอบ	๑๒	ปี
	 •	นายกรัฐมนตรีประเทศกรีซ	เสนอแผนด้านนโยบายระยะ	๔	ปี	
	 •	รัฐสภายูเครนผ่านกฎมายอนุญาตให้ต่างชาติสมัครเป็นทหารได้	



	 •	นายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น	เตรียมปรับคณะรัฐมนตรี
	 •	ประธานาธิบดีประเทศบราซิล	เสี่ยงต่อการถูกถอดถอน	
	 •	รัฐสภาประเทศเนปาลลงมติเลือกนายคัดกา		ปราสาด	โอลิ	เป็นนายกรัฐมนตรี	
	 •	รัฐสภาประเทศอิหร่านลงมติเห็นชอบข้อตกลงนิวเคลียร์
	 •	รัฐสภากรีซ	รับรองร่างกฎหมายว่าด้วยมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
	 •	คณะรัฐมนตรีอิรักอนุมัติร่างงบประมาณ
	 •	รัฐสภาประเทศสโลวีเนีย	เพ่ิมอำานาจกองทัพ	เพ่ือช่วยเหลือตำารวจรักษาความปลอดภัย			
	 	 ตามแนวชายแดน
	 •	รัฐสภาเนปาลมีประธานาธิบดีหญิงคนแรกของประเทศ

คณะกรรมาธิการ
ผลการประชุมคณะกรรมาธิการ																										 ๑๕๔

	 •	คณะกรรมาธิการการศึกษา	และการกีฬา	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 •	คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 •	คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ	การเงินและการคลัง	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 •	คณะกรรมาธิการการส่ือสารมวลชน	การวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและสารสนเทศ		 	 		
	 	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	
	 •	คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 •	คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

	 •	คณะกรรมาธิการการศาสนา	ศิลปะ	วัฒนธรรมและการท่องเท่ียว	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

การดำาเนินงานของคณะกรรมาธิการ																										 ๑๖๘

	 •	คณะกรรมาธิการการศาสนา	ศิลปะ	วัฒนธรรม	และการท่องเท่ียว	
	 	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 •	คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

	 •	คณะกรรมาธิการการคมนาคม	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

รัฐสภาต่างแดน	 																																																						๑๗๒	 		
	 •	ประเทศแคนาดา

ก้าวทันกฎหมาย																																												 ๑๗๘

	 •	กฎกระทรวง	ฉบับที่	๓๐๘	(พ.ศ.	๒๕๕๘)	ออกตามความในประมวลรัษฎากร	

	 	 ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

ภาพเก่าเล่าเรื่อง			 	 		 	 			 							 		 	 	 ๑๘๐	 		

	 •	การประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในประเทศไทย

เรื่องน่ารู	้																																																												 ๑๘๙

	 •	ความเป็นมาของพจนานุกรม
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ถวายราชสักการะในโอกาสวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่ ๔

	 วันพฤหัสบดีท่ี	 ๑	 ตุลาคม	๒๕๕๘	 เวลา	 ๐๙.๐๙	 นาฬิกา	ณ	พระบรมราชานุสาวรีย์					

หน้าพระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร นายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทน

ราษฎร พร้อมด้วยข้าราชการสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นำาพวงมาลาในนาม	

“สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร”	 ไปถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสวันท่ีระลึกคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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เลขาธิการสภาฯ ลงนามร่วมมือการเพิ่มศักยภาพเพื่อพัฒนาระบบงาน

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ

	 วันศุกร์ที่	๒	ตุลาคม	๒๕๕๘	เวลา	๑๐.๔๐	นาฬิกา	ณ	บริเวณห้องโถง	อาคาร

รัฐสภา	 ๑	 นายจเร พันธ์ุเปร่ือง	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมด้วยนายสมชาติ	 ธรรมศิริ									

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การเพิ่มศักยภาพ

เพ่ือพัฒนาระบบงานสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ”	

กับ	 ดร.ศรันย์	 สัมฤทธิ์เดชขจร	 ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

แห่งชาติ (NECTEC) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการร่วมมือพัฒนาศักยภาพสารสนเทศ

ด้านการพัฒนาระบบงานและการดำาเนินงานแก่บุคลากรสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร												

ในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ	 เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ทั้งสองฝ่าย	

ทั้งด้านการสนับสนุนทรัพยากร	เช่น	บุคลากร	วัสดุอุปกรณ์	การแลกเปล่ียนและเสริมสร้างความรู้																																																																																																

ประสบการณ์และข้อมูลทางวิชาการรวมทั้งการฝึกอบรม	สัมมนา โดยในเบื้องตัน	NECTEC	

ในฐานะหน่วยงานด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 กำาหนดร่วมมือกับสำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรศึกษาวิจัย	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานด้านการประชุมสภา

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ
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เลขาธิการสภาฯ ร่วมถวายการต้อนรับสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

	 วันเสาร์ที่	 ๓	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘	 เวลา	 ๐๙.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 อาคารรัฐสภา	 ๑															

นายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมถวายการต้อนรับสมเด็จพระมหา									

รัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช องค์ประธานในพิธีเปิดโครงการถวาย									

สักการะพระชันษาชาตกาล ๑๐๒ ปีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกล

มหาสังฆปรินายก	และวันครบรอบ ๒	ปี	การก่อตั้งองค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย	

(อพท ๕๖) จัดโดยคณะกรรมาธิการการศาสนา	 ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว	

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา	 ปฏิบัติหน้าที่สำานักงานเลขาธิการ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ร่วมกับสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและองค์กรเครือข่ายชาวพุทธ

แห่งประเทศไทย	(อพท	๕๖)	
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งานพบปะสังสรรค์ข้าราชการบำานาญ และลูกจ้างประจำา 

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

	 วันอังคารที่	๖	ตุลาคม	๒๕๕๘	เวลา	๑๑.๐๐	นาฬิกา	ณ	ห้องรับประทานอาหาร

สมาชิกรัฐสภา	 ชั้น	 ๒	 อาคารรัฐสภา	 ๑	 นายจเร  	 พันธุ์เปรื่อง	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	

กล่าวต้อนรับข้าราชการบำานาญและลูกจ้างประจำาของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ต้ังแต่ปี	๒๕๐๕	จนถึงปัจจุบัน	ท่ีมาร่วมงานพบปะสังสรรค์ข้าราชการบำานาญ	และลูกจ้างประจำา	

โดยมีผู้บริหารของสำานักงานฯ	ร่วมงานในบรรยากาศที่อบอุ่น
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 ประชุมคณะกรรมการบริหารอาคารที่พักสวัสดิการเคหะสงเคราะห์สำาหรับข้าราชการ

 	

	 วันศุกร์ที่	๙	ตุลาคม	๒๕๕๘	เวลา	๑๐.๐๐	นาฬิกา	ณ	ห้องประชุมกรรมาธิการ

หมายเลข	๒๐๔	ชั้น	๒	อาคารรัฐสภา	๒ นายอนุวัต	ตันติวงศ์	รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอาคารที่พักสวัสดิการเคหะสงเคราะห์สำาหรับ

ข้าราชการ ที่ประชุมมีการพิจารณาผลการคัดเลือกจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

บริเวณอาคารที่พักที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ และพิจารณาอนุมัติ

ให้ผู้พักอาศัยเดิมเข้าพักอาศัยในอาคารท่ีพักฯ  สำาหรับข้าราชการจำานวน	๓๐๐	 ราย	 รวมท้ังพิจารณา

เรื่องขอยกเลิกการติดตั้งอุปกรณ์ออกกำาลังกาย และเครื่องเล่นเด็กกลางแจ้งของการเคหะ

แห่งชาติ



12

ประชุมคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา คร้ังท่ี ๑๓๓

	 วันศุกร์ท่ี	๙	ตุลาคม	๒๕๕๘	เวลา	๑๔.๐๐	นาฬิกา	ณ	ห้องรับรองพิเศษ	๑,	๒	ช้ัน	๓	

อาคารรัฐสภา	๑	นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย	รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คนที่หนึ่ง	

ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นประธานในการประชุมคณะผู้แทน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา	 ครั้งที่	 ๑๓๓	 และการประชุม																	

อื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ครั้งที่	 ๖/๒๕๕๘	 เพื่อพิจารณาร่างประเด็นประกอบการสนทนา 

(talking	 points)	 เพ่ือประกอบการช้ีแจง	 สถานการณ์และพัฒนาการทางการเมืองของไทยต่อสหภาพ

รัฐสภา ร่างถ้อยแถลงในการอภิปรายทั่วไป ร่างถ้อยแถลงในการประชุมคณะกรรมาธิการ

สามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ และร่างถ้อยแถลง

ในการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่ งยืน

การคลังและการค้า
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ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการ                 

ในสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

	 วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม																														

คณะกรรมาธิการ	หมายเลข	๓๕๐๓	ชั้น	๕	อาคารรัฐสภา	๓	นางจันทร์เพ็ญ	อานามวัฒน์	

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร

ของราชการในสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ	

ครั้งที่	๑๑/๒๕๕๘ 
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											มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ประธานและรองประธานสภาขับเคลื่อน       

การปฏิรูปประเทศ

	 วันศุกร์ที่	 ๑๖	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘	 เวลา	 ๐๙.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องประชุมคณะ

กรรมาธิการหมายเลข	 ๓๗๐๑	 ชั้น	 ๗	 อาคารรัฐสภา	 ๓  นายจเร	 พันธุ์เปรื่อง	 เลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มอบดอกไม้

แสดงความยินดีแก่ ร้อยเอก	 ทินพันธ์ุ นาคะตะ ประธานสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ																					

นายอลงกรณ์	 พลบุตร	 รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 คนที่หนึ่ง	

และนางสาววลัยรัตน์	 ศรีอรุณ	 รองประธานสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ	 คนท่ีสอง	 เน่ืองในโอกาส

รับตำาแหน่ง	พร้อมกันนี้ยังได้กล่าวอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด	นางสาววลัยรัตน์	ศรีอรุณ	

รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	คนที่สอง

	 หลังจากน้ัน	 ประธานและรองประธาน																																																																		

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ชมวีดีทัศน์

แนะนำาสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

ภายหลังจากรับชมวีดีทัศน์เสร็จแล้ว ประธาน

และรองประธานสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ	

มอบนโยบายการบริหารราชการให้แก่คณะผู้บริหาร

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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รับมอบดอกไม้แสดงความยินดีจากเลขาธิการวุฒิสภา

	 วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม																																																																																																																					

คณะกรรมาธิการหมายเลข	 ๓๗๐๑	 ชั้น	 ๗	 อาคารรัฐสภา	 ๓	 ร้อยเอก	 ทินพันธุ์	 นาคะตะ	

ประธานสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคล่ือน

การปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง และนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธานสภาขับเคลื่อน

การปฏิรูปประเทศ คนที่สอง รับมอบดอกไม้แสดงความยินดีจากนางวรารัตน ์ อติแพทย์	

เลขาธิการวุฒิสภา	 เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	

และรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	คนที่หนึ่ง	และคนที่สอง	ตามลำาดับ
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      ประธานและรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสักการะ

พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๗

	 วันจันทร์ท่ี	๑๙	ตุลาคม	๒๕๕๘	เวลา	๐๙.๐๐	นาฬิกา	ร้อยเอก	ทินพันธ์ุ	นาคะตะ	

ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 พร้อมด้วยนายอลงกรณ์	 พลบุตร	 รองประธาน

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 คนที่หนึ่ง	 และนางสาววลัยรัตน์	 ศรีอรุณ	 รองประธาน

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 คนที่สอง	 สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๗	จากนั้น	ได้สักการะ	พระสยามเทวาธิราช	 พระเสื้อเมือง	

พระทรงเมือง	ณ	บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา	๑
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เปิดศูนย์สื่อสารสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

	

	 วันอังคารที่	 ๒๐	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘	 เวลา	 ๐๙.๐๙	 นาฬิกา	 ณ	 ศูนย์สื่อสาร																							

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 ร้อยเอก	 ทินพันธุ์	 นาคะตะ	 ประธานสภาขับเคลื่อน																

การปฏิรูปประเทศ	 เป็นประธานเปิดศูนย์ส่ือสารสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ	

โดยมีนางสาววลัยรัตน์	 ศรีอรุณ	 รองประธานสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ	 คนท่ีสอง	 เป็นผู้กล่าว

รายงานถึงวัตถุประสงค์ของการเปิดศูนย์ฯ	 พร้อมกันนี้	 นายอลงกรณ์	 พลบุตร	 รองประธาน										

สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ	 คนท่ีหน่ึง	 สมาชิกสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ	

ผู้บริหารสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสื่อมวลชน	เข้าร่วมในพิธีด้วย
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ประธานสภาขับเคลื่อนฯ รับยื่นหนังสือจากอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ    	

	 วันอังคารที่	 ๒๐	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘	 เวลา	 ๐๙.๒๐	 นาฬิกา	 ณ	 บริเวณหน้าศูนย์

สื่อสารสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ		ร้อยเอก	ทินพันธุ์	นาคะตะ	ประธานสภาขับเคลื่อน

การปฏิรูปประเทศ	รับยื่นหนังสือจาก	 นายวสันต์	ภัยหลีกลี้	อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ										

และผู้อำานวยการสถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	 แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

เพื่อขอสนับสนุนหลักการในบทบัญญัติของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	๒๕๕๘	อันเป็นไปเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	

รวมถึงขอเสนอข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืน	 จากน้ันเวลา	๐๙.๒๕	นาฬิกา	 ได้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าว										

ให้กับนายธิติพันธ์	 เชื้อบุญชัย	 ประธานคณะอนุกรรมการรับฟังและสรุปความคิดเห็น

ที่มีผู้เสนอแนะ	ในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญด้วย
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ประชุมคณะกรรมการปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก และปล่อยเต่าเฉลิมพระเกียรติ

	 วันพุธที่	๒๑	ตุลาคม	๒๕๕๘	เวลา	๑๐.๓๐	นาฬิกา	ณ	ห้องประชุมกรรมาธิการ

หมายเลข	๓๖๐๑	 ชั้น	๖	อาคารรัฐสภา	๓	นางพรพิศ		เพชรเจริญ		ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปลูกป่า	ปลูกหญ้าแฝก	และปล่อยเต่าเฉลิมพระเกียรติ	

เพื่อพิจารณาแนวทางการดำาเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ	

พระบรมราชินีนาถ	 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	 ๘๔	 พรรษา	 โครงการปลูก

หญ้าแฝกเทิดไท้องค์ราชัน	 โครงการปล่อยเต่าทะเลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ	

พระบรมราชินีนาถ	เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๗	รอบ	๑๒	สิงหาคม	๒๕๕๙
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กิจกรรมพิธีทำาบุญถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของข้าราชการ 

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

	 วันพฤหัสบดีที่	๒๒	ตุลาคม	๒๕๕๘	 เวลา	๑๑.๐๐	นาฬิกา	ณ	วัดชนะสงคราม	

กรุงเทพฯ	 นายประวิช	 ตั้งใจมั่น	 ผู้อำานวยการสำานักประชาสัมพันธ์	 ร่วมกับคณะทำางาน

รณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม	 ข้าราชการรัฐสภาของสำานักประชาสัมพันธ์	

จัดกิจกรรมพิธีทำาบุญถวายภัตตาหารเพล	 เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของข้าราชการ	 พนักงาน

ราชการและลูกจ้างประจำาของสำานักประชาสัมพันธ์ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนตุลาคม

เพื่อเป็นการให้ความสำาคัญต่อบุคลากรของสำานักฯ	รวมทั้งสร้างขวัญกำาลังใจที่ดีทำาให้ส่งผลดี

ต่อการปฏิบัติงานและเพื่อให้สอดรับกับการดำาเนินงานด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

และจริยธรรมของสำานักประชาสัมพันธ์
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำาแผนพัฒนารายบุคคล

	 วันอังคารที่	๒๗	ตุลาคม	๒๕๕๘	เวลา	๐๘.๓๐	นาฬิกา	ณ	ห้องประชุมชั้น	๒	

อาคารดีพร้อม	สำานักพัฒนาบุคลากร	จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การจัดทำาแผน							

พัฒนารายบุคคล	 โดยมีนางสุภาวดี	 ขีดขิน	 ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนาและฝึกอบรม	

สำานักพัฒนาบุคลากร	 เป็นผู้กล่าวเปิดงาน	 สำาหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนารายบุคคล	 สามารถวิเคราะห์

แนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา	 และสามารถจัดทำาแผนพัฒนารายบุคคล	

โดยกำาหนดจัดโครงการ	๒	วัน	คือ	วันอังคารที่	๒๗	และวันพุธที่	๒๘	ตุลาคม	๒๕๕๘
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ประชุมคณะกรรมการสโมสรรัฐสภา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘

	 วันอังคารที่	๒๗	ตุลาคม	๒๕๕๘	เวลา	๑๓.๐๐	นาฬิกา	ณ	ห้องประชุมราชพฤกษ์	

อาคารสโมสรรัฐสภา	 นายสมชาติ	 ธรรมศิริ	 ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	 ในฐานะประธาน

คณะกรรมการสโมสรรัฐสภา	 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ	 ครั้งที่	 ๑๒/๒๕๕๘	

เพื่อพิจารณาสัญญาจ้างปฏิบัติงานให้แก่สโมสรรัฐสภา	 และพิจารณาร่วมทำาบุญ

โดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน	 ประจำาปี	 ๒๕๕๘	 ของสำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร



23

รองประธานสภาขับเคลื่อนฯ รับยื่นหนังสือจากตัวแทนสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี

	 วันพุธที่	๒๘	ตุลาคม	๒๕๕๘	เวลา	๑๓.๓๐	นาฬิกา	ณ	บริเวณห้องโถง	ชั้น	๑	

อาคารรัฐสภา	 ๑	 นายอลงกรณ์	 พลบุตร	 รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ							

คนที่หนึ่ง	 รับยื่นหนังสือจาก	 นายธีระ	 วงศ์เจริญ	 ตัวแทนสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี	

ในฐานะผู้ขับเคล่ือนการปฏิรูปการเกษตร	 สภาเกษตรกรแห่งชาติ	 เพ่ือเสนอให้สภาขับเคล่ือน

การปฏิรูปประเทศตั้งกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร
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 ประชุมคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘

	 วันพฤหัสบดีที่	 ๒๙	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘	 เวลา	 ๐๙.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องประชุม

กรรมาธิการหมายเลข	๓๑๐๑	ช้ัน	๑	อาคารรัฐสภา	๑	ศาสตราจารย์พิเศษ	พรเพชร	วิชิตชลชัย																			

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ในฐานะประธานกรรมการข้าราชการรัฐสภา	 (ก.ร.)								

เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา	ครั้งที่	๑๐/๒๕๕๘
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					 คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชี้แจงถึงกรอบแนวทางในการร่างรัฐธรรมนูญ

	 วันพฤหัสบดีที่	 ๒๙	 ตุลาคม	 เวลา	 ๑๓.๑๕	 นาฬิกา	ณ	 ห้องงบประมาณชั้น	 ๓	

อาคารรัฐสภา	 ๓	 นายมีชัย	 ฤชุพันธุ์	 ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	 พร้อมด้วย

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	 ชี้แจงให้สื่อมวลชนได้รับทราบถึงกรอบแนวทางในการร่าง

รัฐธรรมนูญ	 เรื่อง	 “กระบวนการและระบบการเลือกตั้ง”	 โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ได้พิจารณาเพื่อจะให้ได้รับระบบการเลือกตั้งที่ เหมาะสมกับประเทศไทยมากที่สุด	

ท้ังน้ี	 คาดว่าเร่ืองกระบวนการและระบบการเลือกต้ังน้ัน	 กรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะสามารถ

พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน	๑	-	๒	สัปดาห์นี้	เรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่มีความใหม่ในสังคม	

จึงอยากขอให้สื่อมวลชนได้นำาเสนอข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้อง
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รับมอบเงินเพื่อร่วมทำาบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำาปี ๒๕๕๘

	 วันพฤหัสบดีที่	 ๒๙	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘	 เวลา	 ๑๓.๓๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องทำางาน													

ชั้น	 ๕	 อาคารรัฐสภา	 ๓	 นางสายทิพย์	 เชาวลิตถวิล	 รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร											

รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 รับมอบเงินจำานวน	 ๑๐,๐๐๐	 บาท	

จากนายสมชาติ	 ธรรมศิริ	 ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	 ในฐานะประธานกรรมการสโมสรรัฐสภา	

เพื่อร่วมทำาบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน	 ประจำาปี	 ๒๕๕๘	 ของสำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ครั้งที่ ๕๙/๒๕๕๘

	 ที่รัฐสภา	วันพฤหัสบดีที่	๑	ตุลาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๘		มีการประชุมสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๕๙/๒๕๕๘	 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย	

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	นายสุรชัย		เลี้ยงบุญเลิศชัย	รองประธานสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ	คนท่ีหน่ึง	และนายพีระศักด์ิ		พอจิต	รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คนท่ีสอง		

ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๑๐	นาฬิกา

	 เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว	 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย	

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	นายสุรชัย		เลี้ยงบุญเลิศชัย	รองประธานสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ	คนท่ีหน่ึง	และนายพีระศักด์ิ	 	พอจิต	รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คนท่ีสอง	

ขึ้นบัลลังก์

	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวเปิดประชุม	 และดำาเนินการให้ท่ีปะรชุม

พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	ดังนี้	

	 ๑.		รับทราบ	 เรื่อง	 ผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของ

คณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	 เพ่ือสร้าง
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กิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว	ช่วงแบร่ิง	-	สมุทรปราการ	ในท้องท่ีอำาเภอเมือง
สมุทรปราการ	จังหวัดสมุทรปราการ	พ.ศ.	....
	 ที่ประชุมรับทราบ
	 ๒.	 รับทราบ	 เรื่อง	 หนังสือองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ									
แห่งประเทศไทย	ท่ี	ส.ส.ท.	๐๐๑/๕๕๘/๒๕๕๘	ลงวันท่ี	๑๔	กันยายน	๒๕๕๘	เร่ือง	ช้ีแจงลูกหน้ี
กรมสรรพากร	(เพิ่มเติม)	
	 ตามที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	 (ส.ส.ท.)		
ได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ซึ่งทำา
หน้าที่สภาผู้แทนราษฎร	วุฒิสภา	และรัฐสภา	ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ครั้งที่	
๕๔/๒๕๕๘	 วันพฤหัสบดีที่	 ๓	 กันยายน	 ๒๕๕๘	 และมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	
(รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์	 สูทกวาทิน)	 ตั้งเป็นข้อสังเกตเกี่ยวกับการระบุข้อความ													
ในรายงานการเป็นลูกหนี้ของกรมสรรพากรกรณีภาษีซื้อขอคืนเกินกำาหนด	นั้น
	 ในการนี้	 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	
(ส.ส.ท.)	 ได้มีหนังสือชี้แจงกรณีดังกล่าวเพิ่มเติม	 รวมทั้งกรณีที่	 ส.ส.ท.	 ยินยอมไม่ขอคืน
ภาษีเกินกำาหนดก็เพื่อยุติข้อโต้แย้งกับกรมสรรพากร	 และเพื่อมิให้เป็นปัญหาข้อพิพาท
ระหว่างหน่วยงานของรัฐประกอบกับภาษีดังกล่าวเป็นรายได้ของแผ่นดิน	 กรณีจึงไม่ก่อ			
ให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐด้วยกันแต่ประการใด	และ	ส.ส.ท.	ได้รับเงินภาษี
ซื้อส่วนใหญ่คืนมาด้วยแล้ว	
	 ที่ประชุมรับทราบ	
	 ๓.	 รับทราบ	 คำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบ
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	๔๔	ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗	จำานวน	๔	ฉบับ	ดังนี้	
	 	 ๓.๑	 คำาส่ัง	ท่ี	๒๘/๒๕๕๘	เร่ือง	ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ต่อไป	สั่ง	ณ	วันที่	๑๖	กันยายน	พุทธศักราช	๒๕๕๘	
	 	 ๓.๒	 คำาสั่ง	 ที่	 ๒๙/๒๕๕๘	 เรื่อง	 การเลือกกรรมการแทนตำาแหน่งที่ว่าง									
ในคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 และการดำาเนินการเพื่อสรรหาผู้ดำารงตำาแหน่ง																		
ในองค์กรอิสระ	สั่ง	ณ	วันที่	๑๖	กันยายน	พุทธศักราช	๒๕๕๘
	 	 ๓.๓	 คำาสั่ง	 ที่	 ๓๑/๒๕๕๘	 เรื่อง	 การกำาหนดตำาแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการให้ดำารงตำาแหน่ง	สั่ง	ณ	วันที่	๒๑	กันยายน	พุทธศักราช	๒๕๕๘
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	 	 ๓.๔	 คำาสั่ง	ที่	๓๒/๒๕๕๘	เรื่อง	การแต่งตั้งผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	สั่ง	ณ	วันที่	๒๑	กันยายน	พุทธศักราช	๒๕๕๘
	 ที่ประชุมรับทราบ
	 ๔.	 รับทราบ	 เร่ือง	 การรับเอกสารประมวลรายงานวาระปฏิรูปและวาระพัฒนา
ด้านต่าง	 ๆ	 ท่ีผ่านความเห็นชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 ซ่ึงสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สามารถรับเอกสารได้	ณ	บริเวณห้องโถง	ชั้น	๑	อาคารรัฐสภา	๑	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
	 ที่ประชุมรับทราบ
	 ต่อมา	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งนี้ไม่มีการบรรจุระเบียบวาระเรื่องรับรองรายงานการประชุม
และมอบหมายให้รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนที่หนึ่ง	 ทำาหน้าที่ประธานของ						
ที่ประชุมเพื่อพิจาณณาเรื่องด่วน	ตามลำาดับ	ดังนี้	
	 ๑.	 ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำาหน้าที่ตรวจสอบประวัติ	 ความประพฤติ
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญตามมาตรา	๖	วรรคสอง	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	
พุทธศักราช	๒๕๕๗	ประกอบประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๔๘/๒๕๕๗	
ลงวันที่	 ๒๙	พฤษภาคม	๒๕๕๗	 เรื่อง	 การสรรหาบุคคลเพื่อดำารงตำาแหน่งแทนตำาแหน่ง							
ที่ว่าง	(เรื่องด่วนที่	๑)	
	 ในการนี้	 ประธานของที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า	 สำานักงานศาล
รัฐธรรมนูญได้มีหนังสือแจ้งว่านายสุพจน์		ไข่มุกด์	ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	ผู้ทรงคุณวุฒิ
สาขารัฐศาสตร์	 รัฐประศาสนศาสตร์	 หรือสังคมศาสตร์อื่น	 ซึ่งความรู้ความเชี่ยวชาญ
ทางด้านการบริหารราชการแผ่นดินอย่างแท้จริง	มีอายุครบ	๗๐	ปี	ในวันที่	๓๑	สิงหาคม	
๒๕๕๘	 เป็นเหตุให้พ้นจากตำาแหน่งจึงต้องดำาเนินการสรรหาบุคคลเพื่อดำารงตำาหน่งแทน
ตำาแหน่งที่ว่าง	 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เคยดำาเนินการสรรหามาแล้วตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญได้ดำาเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ	ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ฯ	จำานวน	๑	คน	คือ	นายปัญญา		อุดชาชน	ซ่ึงได้
รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนกรรมการสรรหาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่	
และได้เสนอรายช่ือบุคคลดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามมาตรา	 ๒๐๖	 (๑)	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	
ท้ังน้ี	 โดยได้รับความยินยอมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือดังกล่าวด้วยแล้ว	 ซ่ึงท่ีประชุมได้มีมติ
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ให้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำาหน้าที่ตรวจสอบประวัติ	 ความประพฤติ	 และ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ	ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ฯ	จำานวน	๑๗	คน	โดยมีจำานวนและองค์ประกอบ
เดียวกับคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือทำาหน้าท่ีตรวจสอบประวัติฯ	ของบุคคลผู้รับการเสนอช่ือ
ให้ดำารงตำาแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ทรงคุณวุฒิ	 ชุดที่ผ่านมาเป็นผู้พิจารณา	
ประกอบด้วย			
	 	 ๑.	พลเอก	กัมปนาท		รุดดิษฐ์	 	 ๒.	พลเรือเอก	จักรชัย		ภู่เจริญยศ
	 	 ๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย		บุญยะลีพรรณ	๔.	พลเอก	ธีระวัฒน์		บุณยะประดับ
	 	 ๕.	พลเอก	นพดล		อินทปัญญา	 	 ๖.	นายนิพนธ์		นราพิทักษ์กุล
	 	 ๗.	พลเรือเอก	พลวัฒน์		สิโรดม	 	๘.	พลตำารวจเอก	พิชิต		ควรเดชะคุปต์
	 	 ๙.	พลเรือเอก	ยุทธนา		ฟักผลงาม	 ๑๐.	พลเอก	เลิศฤทธิ์		เวชสวรรค์
	 ๑๑.	พลเรือเอก	วีระพันธ์		สุขก้อน	 ๑๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ		ลาภเจริญทรัพย์
	 ๑๓.	พลเอก	สุนทร		ขำาคมกุล	 ๑๔.	พลเอก	สุรวัช		บุตรวงษ์
	 ๑๕.	นางสุวรรณี		สิริเวชชะพันธ์	 ๑๖.	พลอากาศเอก	อานนท์		จารยะพันธ์ุ
	 ๑๗.	พลเอก	อู้ด		เบื้องบน
	 โดยมีกำาหนดการปฏิบัติภารกิจให้แล้วเสร็จภายใน	 ๒๐	 วัน	 นับแต่วันที่					
สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญฯ	คณะนี้	
	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	
(ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (การขายทอดตลาดห้องชุดในอาคารชุดและที่ดินจัดสรร)	 ซึ่งคณะ
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	(เรื่องด่วนที่	๒)	หลังจากประธานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ	(พันตำารวจโท	พงษ์ชัย		วราชิต)	แถลงชี้แจงประกอบการเสนอรายงานของคณะ
กรรมาธิการวิสามัญฯ	แล้ว	 ท่ีประชุมได้พิจารณาในวาระท่ีสอง	 เร่ิมต้นด้วยช่ือร่าง	คำาปรารภ	
แล้วพิจารณาเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง	และลงมติในวาระที่สาม	สมควรประกาศใช้
เป็นกฎหมาย	 พร้อมทั้งเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	
เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดำาเนินการต่อไป	
	 จากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติครั้งนี้ไม่มีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมกระทู้ถาม	และดำาเนินการ
ให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	คือ	 รายงาน
การพิจารณาศึกษาการผังเมืองและการใช้พื้นที่	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาการผังเมืองและการใช้พื้นที่พิจารณาเสร็จแล้ว	 (เรียบวาระที่	 ๔)	 หลังจากประธาน



31

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 (คุณหญิง	 ทรงสุดา	 ยอดมณี)	 ชี้แจงประกอบการเสนอ					
รายงานฯ	 ซ่ึงมีสมาชิกฯ	 อภิปรายแสดงความคิดเห็นพอสมควร	 และประธานคณะกรรมาธิการ						
วิสามัญฯ	 ได้ตอบช้ีแจงแล้ว	 ท่ีประชุมมีมติรับทราบรายงานฯ	 ดังกล่าว	 พร้อมท้ังเห็นด้วยกับ		
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการ
พิจารณาดำาเนินการต่อไป
	 ต่อจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติครั้งนี้ไม่มีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมเรื่องที่ค้างพิจารณา								
และดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมเรื่องที่เสนอใหม่	
คือ	 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 ของสำานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน	 (ป.ป.ง.)	 ตามมาตรา	 ๔๗	 แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน												
และปราบปรามการฟอกเงิน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 (ระเบียบวาระท่ี	 ๖)	 หลังจากรองเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	(ร้อยตำารวจเอกหญิง	สุวนีย์		แสวงผล)	
ผู้ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ	 ป.ป.ง.	 ชี้แจงประกอบการเสนอรายงานฯ	 ซึ่งสมาชิกฯ	
อภิปรายแสดงความคิดเห็นพอสมควร	 และรองเลขาธิการ	 ป.ป.ง.	 ได้ตอบชี้แจงแล้ว																
ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานฯ	ดังกล่าว
	 หลังจากน้ัน	 ประธานของท่ีประชุมได้ดำาเนินการให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตาม
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องอื่น	ๆ	ดังนี้
	 ๑.	 ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
แทนตำาแหน่งที่ว่าง	(ระเบียบวาระที่	๗.๑)
	 ตามที่ข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๘๗	 กำาหนดให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติขึ้นคณะหนึ่ง	 มีจำานวนไม่เกินยี่สิบแปดคน	 ประกอบด้วยประธาน
สภาเป็นประธานคณะกรรมาธิการ	 รองประธานสภาเป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ
ผู้แทนคณะกรรมาธิการสามัญประจำาสภาตามข้อ	๘๔	วรรคสอง	ทุกคณะ	คณะละหนึ่งคน	
ผู้แทนคณะรัฐมนตรีจำานวนหนึ่งคน	 และเลขาธิการเป็นกรรมาธิการ	 และให้ที่ประชุมสภา
เลือกตามข้อ	๘๘	อีกไม่เกิน	๗	คน
	 เนื่องจาก	พลเอก	ศิริชัย		ดิษฐกุล	ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ	 จึงทำาให้พ้นจากตำาแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 ด้วย	 และ
โดยที่	 พลเอก	 ศิริชัย	 ดิษฐกุล	 เป็นกรรมาธิการในสัดส่วนที่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเลือกตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๘๘	ดังนั้น	ที่ประชุมจะต้องเลือกกรรมาธิการจากรายชื่อ
ท่ีสมาชิกฯ	 เสนอแทนตำาแหน่งท่ีว่าง	 จำานวน	๑	ตำาแหน่ง	 ในการน้ีได้มีสมาชิกฯ	 เสนอรายช่ือ	
พลเอก	กัมปนาท		รุดดิษฐ์	เป็นกรรมาธิการแทนในสัดส่วนที่ที่ประชุมเลือก	แทนตำาแหน่ง
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ที่ว่าง	เพียงรายชื่อเดียว	จึงถือว่า	พลเอก	กัมปนาท		รุดดิษฐ์	เป็นผู้ได้รับเลือกจากที่ประชุม
ให้ เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ																							
แทนตำาแหน่งที่ว่าง
	 นอกจากนี้	 นางนรรัตน	์ พิมเสน	 เลขาธิการวุฒิสภา	 ได้เกษียณอายุราชการ							
ในวันท่ี	 ๓๐	 กันยายน	 ๒๕๕๘	 จึงทำาให้พ้นจากตำาแหน่งเลขาธิการวุฒิสภา	 ซ่ึงเป็นตำาแหน่ง
กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๘๗	 ประกอบกับบัดนี้ได้มี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 แต่งต้ังนางวรารัตน์	 อติแพทย์	 เป็นเลขาธิการวุฒิสภาแล้ว	
ต้ังแต่วันท่ี	๑	ตุลาคม	๒๕๕๘	ดังน้ัน	ท่ีประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังนางวรารัตน์		อติแพทย์	
เลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เป็นกรรมาธิการ										
ในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๘๗	
	 ๒.	ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการคมนาคม	 แทนตำาแหน่งที่ว่าง	
(ระเบียบวาระที่	 ๗.๒)	 เนื่องจากประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม	 (พลอากาศเอก	
ไพศาล	 ลีตบุตร)	 แจ้งว่าพลเอก	 ดนัย	 มีชูเวท	 ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมาธิการฯ										
จึงทำาให้ตำาแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการฯ	 ว่างลง	 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ตั้ง												
นายสถิตย์		สวินทร	เป็นกรรมาธิการแทนตำาแหน่งที่ว่าง	
	 ๓.	ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์	 แทนตำาแหน่ง				
ที่ว่าง	 (ระเบียบวาระที่	 ๗.๓)	 เนื่องจากประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์	
(พลเอก	ดนัย		มีชูเวท)	แจ้งว่านายสถิตย์		สวินทร	ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมาธิการฯ	
จึงทำาให้ตำาแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการฯ	 ว่างลง	 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ตั้ง													
พลเอก	มารุต		ปัชโชตะสิงห์	เป็นกรรมาธิการแทนตำาแหน่งที่ว่าง	
	 ในระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วน	 เรื่องที่คณะกรรมาธิการ
พิจารณาเสร็จแล้ว	 เรื่องที่เสนอใหม่	 และเรื่องอื่น	 ๆ	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ							
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนที่หนึ่ง	 และรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	
คนที่สอง	ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุม
	 เลิกประชุมเวลา	๑๒.๐๐	นาฬิกา			

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
	
	 สมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย	จำานวน	๑	ฉบับ	คือ
	 -	ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	

(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	(การขายทอดตลาดห้องชุดในอาคารชุดและที่ดินจัดสรร)	
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การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ครั้งที่ ๖๐/๒๕๕๘

	 ที่รัฐสภา	วันพฤหัสบดีที่	๘	ตุลาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๘		มีการประชุมสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๖๐/๒๕๕๘	 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย	

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาต	ิ และนายพีระศักดิ	์ พอจิต	 รองประธานสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ	คนที่สอง		ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธานการประชุม

	 เม่ือสมาชิกฯ	 มาครบองค์ประชุมแล้ว	 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย	

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 และนายพีระศักด์ิ	 พอจิต	 รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

คนที่สอง		ขึ้นบัลลังก์

	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวเปิดประชุม	 และดำาเนินการให้ที่

ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	ดังนี้	

	 ๑.	 รับทราบ	 เรื่อง	 ประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี	 เรื่อง	 แต่งตั้งสมาชิกสภา								

ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	ประกาศ	ณ	วันที่	๕	ตุลาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๘	

	 ที่ประชุมรับทราบ	

	 ๒.	 รับทราบ	 เรื่อง	 พลตำารวจเอก	 วัชรพล	 ประสารราชกิจ	 สมาชิกสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ	 ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

โดยมีผลตั้งแต่วันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๘	เป็นต้นไป

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ต่อมา	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุม

ครั้งนี้ไม่มีการบรรจุระบียบวาระเรื่องรับรองรายงานการประชุม	 และได้ดำาเนินการให้ที่

ประชุมพิจาณราระเบียบวาระการประชุมกระทู้ถาม	ดังนี้	

	 ๑.	 กระทู้ถาม	 เรื่อง	 นโยบายเกี่ยวกบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง																			

ซึ่งนายวัลลภ	 ตังคณานุรักษ์	 เป็นผู้ตั้งถาม	 ถามนายกรัฐมนตรี	 (ระเบียบวาระที่	 ๓.๒.๑)	

โดยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้แจ้งต่อที่ประชุมว่านายกรัฐมนตรีได้มอบหมาย						

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 (นายปิยะสกล	 สกลสัตยาทร)	 เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม	

ซึ่งผู้ได้รับมอบหมายมีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจสำาคัญไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้	

จึงขอเลื่อนไปตอบกระทู้ถามดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่	๒๙	ตุลาคม	๒๕๕๘	
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	 ๒.	 กระทู้ถาม	 เรื่อง	 การดำาเนินการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	

พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 -	 ๒๕๕๙	 อย่างเป็นรูปธรรม	 ซึ่งคุณหญิงทรงสุด	 ยอดมณี	 เป็นผู้ตั้งถาม								

ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์	 (ระเบียบวาระท่ี	

๓.๒.๒)	 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	

(พลตำารวจเอก	อดุลย์		แสงสิงแก้ว)	เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

	 จากนั้น	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องด่วน	 คือ	 ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครบอครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน

และครอบครัว	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	หลังจากรองนายกรัฐมนตรี	

(นายวิษณุ		เครืองาม)	แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ	

โดยมีสมาชิกฯ	 อภิปรายแสดงความคิดเห็นพอสมควร	 และรองนายกรัฐมนตรีได้ตอบช้ีแจงแล้ว	

ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณา	

และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 ขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารรา	 จำานวน	 ๑๕	 คน	

ประกอบด้วย

	 	 ๑.	นางกาญจนารัตน์		ลีวิโรจน์	 	 ๒.	นายจิรนิติ		หะวานนท์

	 	 ๓.	นายฉัตรชัย		ปิยะสมบัติกุล	 	 ๔.	นายถนัดกิจ		นิวาทวงษ์

	 	 ๕.	นายธานี		อ่อนละเอียด	 	 ๖.	นายปรีชา		วัชราภัย

	 	 ๗.	นายยุทธนา		ทัพเจริญ	 	๘.	พลเอก	ยุทธศิลป์		โดยชื่นงาม

	 	 ๙.	พลเอก	วรพงษ์		สง่าเนตร	 ๑๐.	พลเอก	วิชญ์		เทพหัสดิน		ณ	อยุธยา

	 ๑๑.	พลโท	สมโภชน์		วังแก้ว	 ๑๒.	นางสุวิมล		ภูมิสิงหราช

	 ๑๓.	พลเอก	อรุณ		สมตน	 ๑๔.	นายอาเล็ก		จรรยาทรัพย์กิจ

	 ๑๕.	นางอุไร		คุณานันทกุล

	 โดยมีกำาหนดการแปรญัตติภายใน	๗	วัน	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๒๑	วรรคหนึ่ง	

และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ฉบับนี้ให้แล้วเสร็จภายใน	 ๓๐	 วัน	 นับแต่วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติรับหลักการ

แห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณา

	 ต่อจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาม

ระเบียบวาระเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	ดังนี้	

	 ๑.	 รายงานการพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 "ข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูประบบ

หลักสูตรและการเรียนการสอนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน"	 ซ่ึงคณะกรรมาธิการการศึกษา

และการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว	(ระเบียบวาระที่	๔.๑)	
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	 หลังจากประธานคณะกรรมาธิการฯ	 (นายตวง	 อันทะไชย)	 ได้ชี้แจงประกอบ

การเสนอรายงานฯ	แล้ว	มีสมาชิกฯ	อภิปรายเสนอความคิดเห็นพอสมควร	และประธาน

คณะกรรมาธิการฯ	รองประธานคณะกรรมาธิการฯ	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย		บุญยะลีพรรณ)	

และประธานคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 (รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา		

พรหมบุญ)		ได้ตอบชี้แจงแล้ว	ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานฯ	ดังกล่าว	พร้อมทั้งเห็นด้วย

กับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ	 เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณา

ดำาเนินการต่อไป	

	 ๒.	 รายงานการพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 "แนวทางการปฏิรูปการศึกษา																	

ขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้"	 ซึ่งคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา

พิจารณาเสร็จแล้ว	(ระเบียบวาระที่	๔.๒)	

	 หลังจากประธานคณะกรรมาธิการฯ	 (นายตวง	 	อันทะไชย)	 ได้ชี้แจงประกอบ

การเสนอรายงานฯ	แล้ว	มีสมาชิกฯ	อภิปรายเสนอความคิดเห็นพอสมควร	ประธานคณะ

กรรมาธิการฯ	 และประธานคณะทำางานจัดทำาข้อมูลการปฏิรูปการศึกษาในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้	 (รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์	 ลิ่มสกุล)	 ได้ตอบชี้แจงแล้ว	 ที่ประชุมมีมติ												

รับทราบรายงานฯ	 ดังกล่าว	 พร้อมทั้งเห็นด้วยกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ																									

ของคณะกรรมาธิการฯ	เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรี	ประกอบการพิจารณาดำาเนินการต่อไป

	 หลังจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมครั้งนี้

ไม่มีระเบียบวาระเรื่องที่ค้างพิจารณา	 และเรื่องที่เสนอใหม่	 และประธานของที่ประชุม

ได้ดำาเนินการให้ท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระเร่ืองอ่ืน	 ๆ	 คือ	 ขอขยายเวลาการพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติกำาลังพลสำารอง	พ.ศ.	....	 (ระเบียบวาระท่ี	 ๗)	 โดยประธานคณะกรรมาธิการ

วิสามัญฯ	(พลเอก	สิงห์ศึก	 สิงห์ไพร)	ได้ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	

เป็นครั้งที่สองออกไปอีก	๓๐	วัน	ตามข้อบังคบฯ	ข้อ	๑๐๓	วรรคสอง	นับตั้งแต่วันที่	๑๕	

ตุลาคม	๒๕๕๘	ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

	 ในระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถาม	 เรื่องด่วน	 เรื่องที่คณะ

กรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	 และเรื่องอื่น	 ๆ	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

และรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนท่ีสอง	 ได้ผลัดเปล่ียนกันทำาหน้าท่ีประธานของ

ที่ประชุม	

	 เลิกประชุมเวลา	๑๓.๕๕	นาฬิกา	
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สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

	 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ	จำานวน	๑	ฉบับ	คือ

	 -	ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน

และครอบครัว	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
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การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ครั้งที่ ๖๑/๒๕๕๘

	 ท่ีรัฐสภา	วันศุกร์ท่ี	๙	ตุลาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๘	มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

ครั้งที่	๖๑/๒๕๕๘		โดยมีนายสุรชัย		เลี้ยงบุญเลิศชัย	รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

คนที่หนึ่ง	ทำาหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๑๕	นาฬิกา	

	 เมื่อสมาชิกฯ	มาครบองค์ประชุมแล้ว	นายสุรชัย		เลี้ยงบุญเลิศชัย	รองประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คนที่หนึ่ง	ขึ้นบัลลังก์

	 รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนที่หนึ่ง	 ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวเปิดประชุม	 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติครั้งนี้ไม่มีการบรรจุระเบียบวาระเรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมและ

รับรองรายงานการประชุม	

	 ต่อมา	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องด่วน	 คือ	

ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ											

ผู้ทรางคุณวุฒิ	 ตามมตรา	 ๖	 วรรคสอง	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

(ฉบับช่ัวคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๗	 ประกอบประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	

๔๘/๒๕๕๗	 ลงวันที่	 ๒๙	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๗	 เรื่อง	 การสรรหาบุคคลเพื่อดำารงตำาแหน่ง

แทนตำาแหน่งที่ว่าง	(เรื่องด่วนที่	๑)	หลังจากประธานคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำาหน้าที่

ตรวจสอบประวัติ	ความประพฤติ	และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือ

ให้ดำารงตำาแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	 (พลเอก	 อู้ด	 เบ้ืองบน)	 ได้เสนอรายงานของคณะ

กรรมาธิการสามัญฯ	 ในส่วนที่หนึ่ง	 ซึ่งเป็นรายงานโดยเปิดเผยแล้วประธานของที่ประชุม

ได้ดำาเนินการประชุมลับ	ตามท่ีคณะกรรมาธิการฯ	ร้องขอ	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๔๓	วรรคสอง	

เพื่อพิจารณารายงานในส่วนที่สอง	 ซึ่งเป็นรายงานการประชุมลับ	 เมื่อที่ประชุมพิจารณา

รายงานในส่วนที่สองเสร็จแล้ว	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการประชุมโดยเปิดเผย	

ในการนี้ได้มีสมาชิกฯ	 เสนอญัตติให้ออกเสียงลงคะแนนลับ	 โดยใช้เครื่องออกเสียง

ลงคะแนนตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๗	ข้อ	๖๗	(๑)	เพ่ือให้

ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	

ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ	 และได้ลงมติให้ความเห็นชอบให้ศาสตราจารย์นครินทร์		

เมฆไตรรัตน์	ดำารงตำาแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	
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	 จากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาต่อที่ประชุมเพื่อขอตั้งกรรมาธิการ							

ในคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือทำาหน้าท่ีตรวจสอบประวัติ	 ความประพฤติ	 และพฤติกรรมทาง

จริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	 แทน

ตำาแหน่งท่ีว่าง	 ให้ท่ีประชุมพิจารณา	 โดยประธานคณะกรรมาธิการฯ	 (พลเอก	 อู้ด	 เบ้ืองบน)	

ได้มีหนังสือแจ้งว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์		ลาภเจริญทรัพย์	ได้ขอลาออกจากตำาแหน่ง

กรรมาธิการฯ	 จึงทำาให้ตำาแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการว่างลง	 โดยที่ตำาแหน่ง

กรรมาธิการที่ว่างเป็นกรรมาธิการในสัดส่วนที่เป็นสมาชิกที่คณะกรรมาธิการการเมือง

เป็นผู้เสนอ	ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	๑๓๘	ประธานคณะกรรมาธิการฯ	 จึงขอให้สภาต้ังกรรมาธิการ

จากรายชื่อที่คณะกรรมาธิการการเมืองเสนอ	 ในการนี้	 รองประธานคณะกรรมาธิการ

การเมือง	คนที่สาม	(รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์		สูทกวาทิน)	ได้เสนอให้ตั้ง	นายกล้านรงค์		

จันทิก	เป็นกรรมาธิการแทนตำาแหน่งที่ว่าง	ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ	

	 ต่อจากนั้น	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ดำาเนินการให้ที่ประชุม

พิจารณาเรื่องด่วน	คือ	ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำาเนินงานของสมาคมประชาชาติ

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ

พิจารณาเสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๒)	 หลังจากประธานคณะกรรมาธิการฯ	 (นางพิไลพรรณ		

สมบัติศิริ)	 แถลงชี้แจงประกอบการเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการฯ	 แล้ว	ที่ประชุมได้

พิจารณาในวาระที่สอง	 เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	คำาปรารภ	แล้วพิจารณาเรียงตามลำาดับมาตรา

จนจบร่าง	 และลงมติในวาระที่สาม	 สมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย	 พร้อมทั้งเห็นชอบ

ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการสามัญฯ	 เพ่ือส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณา

ดำาเนินการต่อไป	

	 ในระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระเร่ืองด่วน	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

และรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนที่หนึ่ง	 ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่

ประธานของท่ีประชุมโดยประธานของท่ีประชุมได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าการประชุมสภาคร้ังน้ี

ไม่มีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมเรื่องกระทู้ถาม	 เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณา

เสร็จแล้ว	เรื่องที่ค้างพิจารณาเรื่องที่เสนอใหม่	และเรื่องอื่น	ๆ	

	 เลิกประชุมเวลา	๑๑.๓๐	นาฬิกา		
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สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

	 สมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย	จำานวน	๑	ฉบับ	คือ

	 -	ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำาเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
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การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ครั้งที่ ๖๒/๒๕๕๘

	 ที่รัฐสภา	วันพฤหัสบดีที่	๑๕	ตุลาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๘		มีการประชุมสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๖๒/๒๕๕๘	 โดยมีนายสุรชัย	 เลี้ยงบุญเลิศชัย	 รองประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนที่หนึ่ง	 ทำาหน้าที่ประธานการประชุม	 เริ่มประชุมเวลา	

๑๐.๑๐	นาฬิกา

	 เมื่อสมาชิกฯ	มาครบองค์ประชุมแล้ว	นายสุรชัย		เลี้ยงบุญเลิศชัย	รองประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คนที่หนึ่ง	ขึ้นบัลลังก์

	 รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนที่หนึ่ง	 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวเปิดประชุม	 และดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	ดังนี้	

	 ๑.	 รับทราบ	 เรื่อง	 ผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำาอาง	พ.ศ.	....

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๒.	 รับทราบ	 เรื่อง	 ผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย									

วิธีพิจารณาความแพ่ง	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	(แก้ไขเพิ่มเติมการอุทธรณ์ฎีกา)	

	 ที่ประชุทรับทราบ

	 ๓.	 รับทราบ	 เรื่อง	 ผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและ							

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ	 การเงิน	 และการคลัง	 สภานิติบัญญัติ					

แห่งชาติ	เร่ือง	การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของสรรพากร	กรณีศึกษา	:	โครงการการ

จัดเก็บภาษีจากข้อมูลทอดแรก	 (Primary	 Information	 Approach	 :	 PIA)	 และโครงการ

การจัดเก็บภาษีด้วยระบบใบกำากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์	(e-Tax	Invoice)

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๔.	 รับทราบ	 เร่ือง	 คำาส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 โดยความเห็นชอบ

ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	๔๔	ของรัฐธรรมนูญฯ	

จำานวน	 ๑	 ฉบับ	 คือ	 คำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ที่	 ๓๔/๒๕๕๘	
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เรื่อง	 การอำานวยความสะดวกในการจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญ	 สั่ง	 ณ	 วันที่	 ๕	 ตุลาคม	

พุทธศักราช	๒๕๕๘	

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ต่อมา	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ										

การประชุมเร่ืองรับรองรายงานการประชุม	 ซ่ึงท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	จำานวน	๖	ครั้ง	ดังนี้

	 ๑.	 ครั้งที่	๔๑/๒๕๕๘	วันศุกร์ที่	๓	กรกฎาคม	๒๕๕๘

	 ๒.		ครั้งที่	๔๒/๒๕๕๘	วันพฤหัสบดีที่	๙	กรกฎาคม	๒๕๕๘

	 ๓.		ครั้งที่	๔๓/๒๕๕๘	เป็นพิเศษ	วันพุธที่	๑๕	กรกฎาคม	๒๕๕๘			

	 ๔.		ครั้งที่	๔๔/๒๕๕๘	วันศุกร์ที่	๑๗	กรกฎาคม	๒๕๕๘

	 ๕.		ครั้งที่	๔๕/๒๕๕๘	วันพฤหัสบดีที่	๒๓	กรกฎาคม	๒๕๕๘	และ

	 ๖.		ครั้งที่	๔๖/๒๕๕๘	วันพฤหัสบดีที่	๖	สิงหาคม	๒๕๕๘

	 จากนั้น	ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ

การประชุมกระทู้ถาม	คือ	กระทู้ถาม	เรื่อง	ความเหมาะสมในการพิจารณาการขอรับความ

ช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม	 ซึ่งนายวัลลภ	 ตังคณานุรักษ์	 เป็นผู้ตั้งถาม	 ถามรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงยุติธรรม	โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	(พลเอก	ไพบูลย์		คุ้มฉายา)	

เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว

	 ต่อจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องด่วน	ดังนี้

	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา									

(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	 (เรื่องด่วนที่	๑)	หลังจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรม	 (พลเอก	 ไพบูลย์	 คุ้มฉายา)	 แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการ

เสนอร่างพระราชบัญญัติ	 โดยมีสมาชิกฯ	 อภิปรายแสดงความคิดเห็นพอสมควร	 และ											

ผู้แทนคณะรัฐมนตรีได้ตอบชี้แจงแล้ว	 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่าง

พระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณา	 และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่ง	

เพื่อพิจารณา	จำานวน	๒๑	คน	ประกอบด้วย

	 	 ๑.	นางกาญจนารัตน์		ลีวิโรจน์	 	 ๒.	นายกิตติ		วะสีนนท์

	 	 ๓.	นายเจตน์		ศิรธรานนท์	 	 ๔.	นายชัชชม		อรรฆภิญญ์

	 	 ๕.	พลตำารวจเอก	ชัชวาลย์		สุขสมจิตร	์ 	 ๖.	นายชัยรัตน์		ขนิษฐบุตร
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	 	 ๗.	นายเผ่าพันธ์		ชอบน้ำาตาล		 	๘.	พลเรือเอก	พิจารณ์		ธีรเนตร

	 	 ๙.	พลอากาศเอก	เพ่ิมเกียรติ		ลวณะมาลย์	๑๐.	พลเอก	ไพโรจน์		พานิชสมัย

	 ๑๑.	นายภัทรศักดิ์		วรรณแสง	 ๑๒.	พลเอก	ยุวนัฏ		สุริยกุล	ณ	อยุธยา

	 ๑๓.	นายวรรณชัย		บุญบำารุง	 ๑๔.	นายวัลลภ		นาคบัว

	 ๑๕.	พลตำารวจโท	วิบูลย์		บางท่าไม้		 ๑๖.	นายศักดิ์ชัย		ธนบุญชัย

	 ๑๗.	พลเรือเอก	ศักดิ์สิทธิ์		เชิดบุญเมือง	๑๘.	นายศิระชัย		โชติรัตน์

	 ๑๙.	พลเอก	สมเจตน์		บุญถนอม	 ๒๐.	นายอังกูร		กุลวานิช

	 ๒๑.	นางอินทรานี		สุมาวงศ์

	 โดยมีกำาหนดการแปรญัตติภายใน	๑๕	วัน	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๒๑	วรรคหนึ่ง

และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญ	 พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ฉบับนี้ให้แล้วเสร็จภายใน	 ๖๐	 วัน	 นับแต่วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติรับหลักการ

แห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณา

	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์	 พ.ศ.	 ....																									

ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	 (เรื่องด่วนที่	 ๒)	 หลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	

(พลเอก	ไพบูลย์		คุ้มฉายา)	แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติ

โดยมีสมาชิกฯ	 อภิปรายแสดงความคิดเห็นพอสมควร	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

และผู้แทนคณะรัฐมนตรีได้ตอบชี้แจงแล้ว	 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่ง	 รับหลักการ

แห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณา	 และมีมติให้ต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญข้ึนคณะหน่ึง

เพื่อพิจารณา	จำานวน	๒๑	คน	ประกอบด้วย

	 	 ๑.	พลเอก	กิตติ		อินทสร	 	๒.	พลตำารวจเอก	จรัมพร		สุระมณี

	 	 ๓.	พลตำารวจเอก	ชัชวาลย์		สุขสมจิตร	์ 	 ๔.	นายธานี		อ่อนละเอียด

	 	 ๕.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษธำารง		ทัศนาญชลี	๖.	นางสาวนริศรา		แดงไผ่

	 	 ๗.	พลตำารวจโท	บุญเรือง		ผลพานิชย	์ 	๘.	พลตำารวจตรี	ปรีดี		พงศ์เศรษฐสันต์

	 	 ๙.	พันตำารวจโท		พงษ์ชัย		วราชิต	 ๑๐.	คุณหญิงพรทิพย์		โรจนสุนันท์

	 ๑๑.	พลเรือเอก	ยุทธนา		ฟักผลงาม	 ๑๒.	ศาสตราจารย์วิรัติ		พาณิชย์พงษ์

	 ๑๓.	รองศาสตราจารย์วุฒิชัย		กปิลกาญจน์	๑๔.	นายสมบูรณ์		งามลักษณ์

	 ๑๕.	พลตำารวจเอก	สมยศ		พุ่มพันธุ์ม่วง		๑๖.	นายสราวุธ		เบญจกุล

	 ๑๗.	พลเอก	สุชาติ		หนองบัว	 ๑๘.	พันตำารวจโท	สุพจน์		นาคเงินทอง

	 ๑๙.	นางสุรางคณา		วายุภาพ	 ๒๐.	นางเสาวณี		สุวรรณชีพ
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	 ๒๑.	นางอินทรานี		สุมาวงศ์

	 โดยมีกำาหนดการแปรญัตติภายใน	๑๕	วัน	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๒๑	วรรคหนึ่ง	

และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ฉบับนี้ให้แล้วเสร็จภายใน	 ๖๐	 วัน	 นับแต่วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติรับหลักการ

แห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณา

	 ๓.	 ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมาย

อาญา	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	(เรื่องด่วนที่	๓)	หลังจากรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงยุติธรรม	 (พลเอก	 ไพบูลย์	 คุ้มฉายา)	 แถลงหลักการและเหตุผลประกอบ

การเสนอร่างพระราชบัญญัติโดยมีสมาชิกฯ	 อภิปรายแสดงความคิดเห็นพอสมควร	

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ตอบชี้แจงแล้ว	 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่ง	

รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณา	 และโดยท่ีร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้วินิจฉัยว่ามีสาระสำาคัญเกี่ยวกับเด็ก	เยาวชน	สตรี	และ

ผู้สูงอายุ	 หรือคนพิการหรือทุพพลภาพ	 หากสภามิได้พิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา	

ให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนเกี่ยวกับบุคคล

ประเภทนั้นมีจำานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำานวนกรรมาธิการทั้งหมด	 โดยคำานึงถึง

สัดส่วนหญิงและชายที่เหมาะสมและเป็นธรรม	ทั้งนี้	ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภา

กำาหนด	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๘๙	 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้น

คณะหนึ่งเพื่อพิจารณา	จำานวน	๑๕	คน	ประกอบด้วย

	 	 ๑.	นางกัลยาณี		จันมา	 	๒.	นายเกื้อ		แก้วเกต

	 	 ๓.	พลเรือเอก	จักรชัย		ภู่เจริญยศ	 	๔.	พลตรี	จารึก		อารีราชการัณย์

	 	 ๕.	นายถนัดกิจ		นิวาทวงษ์	 	 ๖.	นางสาวนัยนา		สุภาพึ่ง

	 	 ๗.	นายภาณุ		อุทัยรัตน์	 	๘.	นายมณเฑียร		บุญตัน

	 	 ๙.	พลเอก	มารุต		ปัชโชตะสิงห์	 ๑๐.	นายวันชัย		บุญประชา

	 ๑๑.	นายวัลลภ		ตังคณานุรักษ์	 ๑๒.	พลตำารวจโท	วิบูลย์		บางท่าไม้

	 ๑๓.	นางศรีกันยา		ศุกระกาญจนะ	 ๑๔.	นายสมศักดิ์		กิจวาสน์

	 ๑๕.	นางสุธาทิพ		ธัชยพงษ์	
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		 โดยมีกำาหนดการแปรญัตติภายใน	๗	วัน	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๒๑	วรรคหนึ่ง	

และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ฉบับนี้ให้แล้วเสร็จภายใน	 ๓๐	 วัน	 นับแต่วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติรับหลักการ

แห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณา

	 ๔.	 ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น	 พ.ศ.	 ....	

ซึ่งนายเจตน์	 ศิรธรานนท์	 กับคณะ	 เป็นผู้เสนอ	 และเป็นร่างพระราชบัญญัติที่คณะ

รัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการและส่งกลับคืนมาตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๑๗	

(เรื่องด่วนที่	 ๔)	 และร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	

พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	 (เรื่องด่วนที่	 ๕)	 เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข	(ศาสตราจารย์นายแพทย์	ปิยะสกล		สกลสัตยาทร)	ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็น

ผู้ตอบช้ีแจง	 แจ้งว่าติดภารกิจสำาคัญไม่สามารถร่วมประชุมเพ่ือตอบช้ีแจงร่างพระราชบัญญัติ

ทั้งสองฉบับได้	 จึงขอเลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับออกไปพิจารณา

ในวันพฤหัสบดีที่	๒๙	ตุลาคม	๒๕๕๘	ซึ่งที่ประชุมไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น

	 ๕.	 ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำานัญพิเศษ	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	๖)	หลังจากประธานคณะกรรมาธิการ

วิสามัญฯ	 (นายมนตรี	 ศรีเอี่ยมสะอาด)	 แถลงชี้แจงประกอบการเสนอรายงานของ								

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 แล้ว	 ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง	 เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	

คำาปรารภ	 แล้วพิจารณาเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่างและลงมติในวาระที่สาม	

สมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย	 พร้อมทั้งเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญฯ	เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดำาเนินการต่อไป

	 ๖.	 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม	 (ฉบับที่	 ..)	

พ.ศ.	....	ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	(เรื่องด่วนที่	๗)	หลังจากประธาน

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 (นายมนตรี	 ศรีเอี่ยมสะอา)ด	 แถลงชี้แจงประกอบการเสนอ

รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 แล้ว	 ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง	 เริ่มต้น

ด้วยช่ือร่าง	 คำาปรารภ	 แล้วพิจารณาเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง	 และลงมติในวาระท่ีสาม	

สมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย	 พร้อมทั้งเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญฯ	เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดำาเนินการต่อไป

	 ๗.	 ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	 (ฉบับท่ี	 ..)	

พ.ศ.	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๘)	 หลังจากประธาน
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คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 (นายมนตรี	 ศรีเอี่ยมสะอาด)	 แถลงชี้แจงประกอบการเสนอ

รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 แล้ว	 ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง	 เริ่มต้น

ด้วยช่ือร่าง	คำาปรารภ	แล้วพิจารณาเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง	และลงมติในวาระท่ีสาม	

สมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย

	 ๘.	ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน	 (ฉบับท่ี	 ..)	

พ.ศ.	 ....	 (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาเสร็จแล้ว	(เรื่องด่วนที่	๙)	หลังจากประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	(นายมนตรี		

ศรีเอี่ยมสะอาด)	 แถลงชี้แจงประกอบการเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	

แล้ว	 ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สองเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	 คำาปรารภ	 แล้วพิจารณาเรียง

ตามลำาดับมาตราจนจบร่าง	และลงมติในวาระที่สามสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย	

	 ๙.	ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญหาและการค้าระหว่าง

ประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ	 (ฉบับที่	 ..)	

พ.ศ.	 ....	 (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาเสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๑๐)	 หลังจากประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	

(นายมนตรี	 ศรีเอี่ยมสะอาด)	 แถลงชี้แจงประกอบการเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญฯ	แล้ว	ท่ีประชุมได้พิจารณาในวาระท่ีสอง	เร่ิมต้นด้วยช่ือร่าง	คำาปรารภ	แล้วพิจารณา

เรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง	และลงมติในวาระที่สามสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย

	 ๑๐.	 ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย	

(ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)	 ซึ่งคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๑๑)	 หลังจากประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	

(นายมนตรี	 ศรีเอี่ยมสะอาด)	 แถลงชี้แจงประกอบการเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญฯ	 แล้ว	 ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง	 เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	 คำาปรารภ	

แล้วพิจารณาเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่างและลงมติในวาระที่สาม	 สมควรประกาศใช้

เป็นกฎหมาย

	 ๑๑.	 ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร	

(ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอุทธรณ์และฎีกา)	 ซึ่งคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๑๒)	 หลังจากประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	

(นายมนตรี	 ศรีเอี่ยมสะอาด)	 แถลงชี้แจงประกอบการเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการ
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วิสามัญฯ	 แล้ว	 ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง	 เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	 คำาปรารภ	

แล้วพิจารณาเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง	และลงมติในวาระที่สาม	สมควรประกาศใช้

เป็นกฎหมาย	

	 ๑๒.	 ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครัว	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)	

ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๑๓)	 หลังจากประธานคณะ

กรรมาธิการวิสามัญฯ	(นายมนตรี		ศรีเอี่ยมสะอาด)	แถลงชี้แจงประกอบการเสนอรายงาน

ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	แล้ว	ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง	เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	

คำาปรารภ	 แล้วพิจารณาเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่างและลงมติในวาระที่สาม	 สมควร

ประกาศใช้เป็นกฎหมาย

	 ๑๓.	 ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (แก้ไข

เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	

(เรื่องด่วนที่	๑๔)	หลังจากประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	(นายมนตรี		ศรีเอี่ยมสะอาด)	

แถลงชี้แจงประกอบการเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 แล้ว	 ที่ประชุมได้

พิจารณาในวาระที่สอง	 เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	คำาปรารภ	แล้วพิจารณาเรียงตามลำาดับมาตรา

จนจบร่าง	และลงมติในวาระที่สาม	สมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย	

	 หลังจากนั้น	 ได้มีสมาชิกฯ	 เสนอญัตติขอให้เปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม

ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๓๙	(๒)	โดยนำาเรื่องอื่น	ๆ	ขึ้นมาพิจารณาก่อน	โดยเริ่มพิจารณาจาก

ระเบียบวาระที่	๗.๖	แล้วเรียงตามลำาดับจากระเบียบวาระที่	๗.๑	ถึง	๗.๗	ซึ่งที่ประชุมไม่มี

ความเห็นเป็นอย่างอื่น	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาม

การจัดระเรียบวาระการประชุมดังนี้						

	 ๑.	 ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่าย

บริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 และร่างพระราช

บัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ก่อนรับหลักการ	(ระเบียบวาระ

ที่	๗.๖)	โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	(นายกล้านรงค์		จันทิก)	ได้ขอขยายเวลา

การพิจารณาเป็นครั้งแรกที่ประชุมมีมติเห็นขอบให้งดใช้ข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๐๓	 วรรคสอง	

และข้อ	 ๑๑๖	 วรรคสอง	 เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี	 เพื่อให้คณะกรรมาธิการวิสามัญ

สามารถขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้ง	๒	ฉบับ	ก่อนรับหลักการ	ออกไป

อีก	๖๐	วัน	นับตั้งแต่วันที่	๒๕	ตุลาคม	๒๕๕๘	ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ	
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	 ๒.	 ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (ระเบียบวาระที่	 ๗.๑)	 โดยประธานคณะกรรมาธิการ											

วิสามัญฯ	(นายพรศักด์ิ		เจียรณัย)	ได้ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว

เป็นครั้งแรก	ออกไปอีก	๓๐	วัน	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๐๓	วรรคสอง	นับตั้งแต่วันที่	๑๗	

ตุลาคม	๒๕๕๘	ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ	

	 ๓.	ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณา

ศึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	

(ระเบียบวาระที่	 ๗.๒)	 โดยประธานคณะกรรมาธิการสามัญฯ	 (ศาสตราจารย์สมคิด		

เลิศไพฑูรย์)	ได้ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นคร้ังแรก	ออกไปอีก	

๓๐	 วัน	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๐๓	 วรรคสอง	 นับตั้งแต่วันที่	 ๒๕	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘																										

ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ	

	 ๔.	 ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	 พ.ศ.	 ....	 (ระเบียบวาระที่	 ๗.๓)	 โดยประธานคณะ

กรรมาธิการวิสามัญฯ	(นายศรีศักดิ์		ว่องส่งสาร)	ได้ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราช

บัญญัติดังกล่าวเป็นครั้งที่สองออกไปอีก	 ๓๐	 วัน	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๐๓	 วรรคสอง								

นับตั้งแต่วันที่	๒๗	ตุลาคม	๒๕๕๘	ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ	

	 ๕.	ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายอาญา	(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	 (การบังคับโทษปรับ	การรอการกำาหนดโทษ

และรอการลงโทษและแก้ไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับโทษของผู้ใช้และผู้ถูกใช้)	 (ระเบียบวาระท่ี	 ๗.๔)	

โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 (ร้อยตำารวจตรี	 	 พงษ์นิวัฒน์	 ยุทธภัณฑ์บริภาร)						

ได้ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นคร้ังแรก	 ออกไปอีก	 ๓๐	 วัน	

ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๐๓	วรรคสอง	นับตั้งแต่วันที่	๒๔	ตุลาคม	๒๕๕๘	ซึ่งที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบ	

	 ๖.	 ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน	

(ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (ระเบียบวาระที่	 ๗.๕)	 โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ															

(นายวิษณุ	 เครืองาม)	 ได้ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นคร้ังแรก	

ออกไปอีก	๓๐	วัน	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๐๓	วรรคสอง	นับตั้งแต่วันที่	๒๔	ตุลาคม	๒๕๕๘	

ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ	
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	 ๗.	ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	และ

ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ก่อนรับหลักการ	

แทนตำาแหน่งที่ว่าง	 (ระเบียบวาระที่	 ๗.๗)	 โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	

(พลเอก	สมเจตน์		บุญถนอม)	แจ้งว่า	พลตำารวจเอก	วัชรพล	 ประสารราชกิจ	ได้ขอลาออกจาก

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาต	ิ จึงทำาให้พ้นจากการเป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ

ดังกล่าว	 คณะกรรมาธิการฯ	 จึงขอให้สภาตั้ง	 พลตำารวจโท	 บุญเรือง	 ผลพานิชย์	

เป็นกรรมาธิการแทนตำาแหน่งที่ว่าง	ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ	

	 ในระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วน	 และเรื่องอื่น	ๆ	ประธานสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ	รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คนที่หนึ่ง	และรองประธานสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนที่สอง	 ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุม	 และ

ประธานของที่ประชุมได้ขอเลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมเรื่องที่คณะ

กรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	ออกไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป	

	 เลิกประชุมเวลา	๑๗.๓๕	นาฬิกา	

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

	 รับร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา	จำานวน	๓	ฉบับ	ดังนี้	

	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา						

(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์	พ.ศ.	....

	 ๓.	 ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมาย

อาญา	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

	 สมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย	จำานวน	๙	ฉบับ	ดังนี้

	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำานัญพิเศษ	พ.ศ.	....

	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม	 (ฉบับที่	 ..)	

พ.ศ.	....

	 ๓.	 ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	 (ฉบับท่ี	 ..)	

พ.ศ.	....
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	 ๔.	 ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน	 (ฉบับท่ี	 ..)	

พ.ศ.	....	(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)	

	 ๕.	 ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ	 (ฉบับที่	 ..)	

พ.ศ.	....	(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)

	 ๖.	 ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย	

(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....		(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)

	 ๗.	ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร	

(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	(แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอุทธรณ์และฎีกา)

	 ๘.	 ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน

และครอบครัว	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)

	 ๙.	ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (แก้ไข								

เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)	
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การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ครั้งที่ ๖๓/๒๕๕๘

	 ที่รัฐสภา	 วันศุกร์ที่	 ๑๖	 ตุลาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๘	 มีการประชุมสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๖๓/๒๕๕๘	 โดยมีนายพีระศักดิ์	 พอจิต	 รองประธานสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนที่สอง	 ทำาหน้าที่ประธานการประชุม	 เริ่มประชุมเวลา	 ๑๐.๑๕	

นาฬิกา

	 เมื่อสมาชิกฯ	 มาครบองค์ประชุม	 นายพีระศักดิ์	 พอจิต	 รองประธานสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ	คนที่สอง	ขึ้นบัลลังก์

	 รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คนที่สอง	ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวเปิดประชุม	 และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติครั้งนี้	 ไม่มีการบรรจุระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

และเรื่องรับรองรายงานการประชุม	ในการนี้	ได้มีสมาชิกฯ	เสนอญัตติขอให้นำาเรื่องด่วนที่	

๕	 ขึ้นมาพิจารณาก่อน	 ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	

ข้อ	๓๙	 (๒)	 ซ่ึงท่ีประชุมไม่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน	 โดยประธานของท่ีประชุมได้ดำาเนินการ

ให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามการจัดระเบียบวาระการประชุม	ดังนี้

	 ๑.	 ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ					

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ตามมาตรา	 ๖	 วรรคสอง	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

(ฉบับช่ัวคราว)	 พุทธศักราช	๒๕๕๗	 ประกอบประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ฉบับท่ี	

๔๘/๒๕๕๗	ลงวันท่ี	๒๙	พฤษภาคม	๒๕๕๗	เร่ือง	การสรรหาบุคคลเพ่ือดำารงตำาแหน่งแทน

ตำาแหน่งท่ีว่าง	 (เรื่องด่วนที่	 ๕)	 หลังจากประธานคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำาหน้าที่

ตรวจสอบประวัติ	 ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือ

ให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 (พลเอก	 อู้ด	 เบ้ืองบน)	 ได้เสนอรายงาน

ของคณะกรรมาธิการฯ	 ในส่วนท่ีหน่ึงซ่ึงเป็นรายงานโดยเปิดเผยแล้ว	 ประธานของท่ีประชุม

ได้ดำาเนินการประชุมลับตามท่ีคณะกรรมาธิการฯ	 ร้องขอตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๔๓	 วรรคสอง	

เพื่อพิจารณารายงานในส่วนที่สองซึ่งเป็นรายงานการประชุมลับ	 เมื่อที่ประชุมพิจารณา

รายงานในส่วนที่สองเสร็จแล้ว	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการประชุมโดยเปิดเผย

และได้ขอปรึกษาต่อท่ีประชุมเพ่ือดำาเนินการออกเสียงลงคะแนนลับ	 โดยการใช้บัตรออกเสียง
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ลงคะแนน	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๖๗	 (๒)	 เพื่อให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 จำานวน	 ๒	 คน	 ซึ่งผลการออกเสียง

ลงคะแนนปรากฏว่า	นางเตือนใจ		ดีเทศน์	และนายชาติชาย		สุทธิกลม	ได้รับความเห็นชอบ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก	 จึงถือว่าบุคคลทั้ง	 ๒	 ท่านเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำารง

ตำาแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

	 ๒.	พระราชกำาหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘																										

ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	(เรื่องด่วนที่	๑)	

	 ๓.	พระราชกำาหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ	 พ.ศ.	 ๒๔๙๗	

พ.ศ.	๒๕๕๘	ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	(เรื่องด่วนที่	๒)	

	 ๔.	พระราชกำาหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	

พ.ศ.	๒๕๔๕	พ.ศ.	๒๕๕๘	ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	(เรื่องด่วนที่	๓)	

	 เนื่องจากพระราชกำาหนดทั้งสามฉบับมีเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกัน	 ในการนี้

ประธานของที่ประชุมได้ขอปรึกษาต่อที่ประชุมเพื่อให้รวมการพิจารณาพระราชกำาหนด		

ท้ังสามฉบับไปในคราวเดียวกัน	 แต่ให้แยกการลงมติทีละฉบับตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	๔๐	 (๒)	 ซ่ึงท่ี

ประชุมมีมติเห็นชอบ	 หลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	 (นายอาคม	 	 เติมพิทยาไพสิฐ)	

ชี้แจงเหตุผลประกอบการเสนอพระราชกำาหนดทั้งสามฉบับ	 โดยมีสมาชิกฯ	 อภิปราย

แสดงความคิดเห็นพอสมควร	 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ตอบชี้แจงแล้ว	

ที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติให้พระราชกำาหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	 ๒๕๕๘	

พระราชกำาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ	พ.ศ.	๒๔๙๗	พ.ศ.	๒๕๕๘	

และพระราชกำาหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	

พ.ศ.	๒๕๕๘	มีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป

	 ๕.	 ให้ความเห็นชอบพิธีสารฉบับที่สามแก้ไขความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า

ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง	 ๆ	

ระหว่างรัฐบาลแห่งกลุ่มประเทศภาคีสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ

สาธารณรัฐเกาหลี	ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	ตามมาตรา	๒๓	ของรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๗	 (เรื่องด่วนที่	 ๔)	 เนื่องจากรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพาณิชย์	(นางอภิรดี		ตันตราภรณ์)	ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ชี้แจงเหตุผล

ประกอบการเสนอพิธีสารฯ	 ติดภารกิจสำาคัญเร่งด่วนจึงขอเลื่อนการพิจารณาออกไป

เป็นวันพฤหัสบดีที่	๒๙	ตุลาคม	๒๕๕๘	ซึ่งที่ประชุมไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น	
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	 จากนั้น	ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ

การประชุมเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	ดังนี้

	 ๑.	 รายงานการพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 สะเต็มศึกษา	 (STEM	 Education)	

นโยบายเชิงรุกเพื่อพัฒนาเยาวชนและกำาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 	 เทคโนโลยี 	

วิศวกรรมศาสตร์	และคณิตศาสตร์	ซึ่งคณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน	การวิทยาศาสตร์	

เทคโนโลยี	 และสารสนเทศ	 และคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว	

(ระเบียบวาระที่	 ๔.๑)	 หลังจากรองประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชนฯ	 คนที่สี่	

และในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน	 ในคณะกรรมาธิการ

การศึกษาและการกีฬา	(รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา		พรหมบุญ)	ซ่ึงได้รับมอบหมายจาก

ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาฯ	 ให้เป็นผู้ชี้แจง	 ได้ชี้แจงประกอบการเสนอรายงานฯ	

โดยมีสมาชิกฯ	 อภิปรายซักถามแสดงความคิดเห็นแล้ว	 ท่ีประชุมได้รับทราบรายงานดังกล่าว	

พร้อมทั้งมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ	 เพื่อส่งไปยัง

คณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดำาเนินการต่อไป	

	 ๒.	 รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๔๒/๒๕๕๘														

วันพฤหัสบดีที่	 ๙	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 เรื่อง	 รายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการ

จริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการ	พ.ศ.	๒๕๕๘	ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว	 (ระเบียบวาระที่	 ๔.๒)	 หลังจากประธานของ

ที่ประชุมได้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ที่ได้เสนอความเห็นว่าไม่สมควรเปิดเผยรายงานการประชุมลับดังกล่าว	 ตามข้อบังคับฯ	

ข้อ	๓๓	แล้ว	ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญฯ	ไม่สมควรเปิดเผยรายงานการประชุมลับดังกล่าว	

	 ๓.	 รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๔๖/๒๕๕๘															

วันพฤหัสบดีที่	๖	สิงหาคม	๒๕๕๘	ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๒	เลือกบุคคลที่เห็นสมควร

เป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ	 (ตามมาตรา	 ๖	 วรรคสอง	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๗)	 ประกอบมาตรา	 ๒๐	 แห่งพระราช

บัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓)	 และระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	 ๓.	

ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งอัยการสูงสุด	 (ตามมาตรา	 ๖	

วรรคสอง	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๗	
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ประกอบมาตรา	๑๐	แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ	พ.ศ.	๒๕๕๓)	

ซึ่ งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว	

(ระเบียบวาระที่	 ๔.๓)	 หลังจากประธานของที่ประชุมได้แจ้งผลการพิจารณาของคณะ

กรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ได้เสนอความเห็นว่าไม่สมควร

เปิดเผยรายงานการประชุมลับดังกล่าว	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๓๓	แล้ว	ท่ีประชุมได้พิจารณาและ

มีมติเห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 ไม่สมควรเปิดเผยรายงาน

การประชุมลับดังกล่าว

	 ในระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วน	 ประธานสภานิติบัญญัติ						

แห่งชาติและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนที่สอง	 ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่

ประธานของที่ประชุมและประธานของที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติครั้งนี้	 ไม่มีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมเรื่องกระทู้ถาม	 เรื่องที่

ค้างพิจารณา	 เรื่องที่เสนอใหม่และเรื่องอื่น	 ๆ	 โดยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ได้ส่ังงดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวันพฤหัสบดีท่ี	๒๒	ตุลาคม	๒๕๕๘	และวันศุกร์

ที่	๒๓	ตุลาคม	๒๕๕๘	

	 เลิกประชุมเวลา	๑๓.๓๐	นาฬิกา	

สรุปผลการพิจารณาพระราชกำาหนด

	 อนุมัติพระราชกำาหนด	จำานวน	๓	ฉบับ	ดังนี้

	 ๑.	 พระราชกำาหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๕๘

	 ๒.	พระราชกำาหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ	 พ.ศ.	 ๒๔๙๗	

พ.ศ.	๒๕๕๘

	 ๓.	พระราชกำาหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	

พ.ศ.	๒๕๔๕	พ.ศ.	๒๕๕๘	
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การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ครั้งที่ ๖๔/๒๕๕๘

	 ที่รัฐสภา	วันพฤหัสบดีที่	๒๙	ตุลาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๘		มีการประชุมสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๖๔/๒๕๕๘	 โดยมีนายพีระศักดิ์	 พอจิต	 รองประธานสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนที่สอง	 ทำาหน้าที่ประธานการประชุม	 เริ่มประชุมเวลา	 ๑๐.๑๐	

นาฬิกา

	 เมื่อสมาชิกฯ	 มาครบองค์ประชุมแล้ว	 นายพีระศักดิ์	 พอจิต	 รองประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คนที่สอง	ขึ้นบัลลังก์

	 รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คนที่สอง	ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวเปิดประชุม	 และดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ

การประชุมเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	ดังนี้	

	 ๑.	 รับทราบ	 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติเพิ่มเติม	 ตามาตรา	 ๖	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	

พุทธศักราช	๒๕๕๗	ดังต่อไปนี้

	 ๑)	 พลเรือเอก	ณ		อารีนิจ

	 ๒)	 พลเรือเอก	พัลลภ		ตมิศานนท์

	 ๓)	 พลตำารวจเอก	พงศพัศ		พงษ์เจริญ

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	๒๒	ตุลาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๘	เป็นต้นไป	

	 ที่ประชุมรับทราบ	 และประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้สมาชิกสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้งเพิ่มเติม	 กล่าวปฏิญาณตนในที่ประชุม

ก่อนปฏิบัติหน้าที่

	 ๒.	 รับทราบ	 เรื่อง	 ผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกต															

ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสวนป่า	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๓.	 รับทราบ	 เรื่อง	 ผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะ							

ของคณะกรรมาธิการการพลังงานในรายงานการพิจารณาศึกษา	 เร่ือง	 แนวทางการแก้ไข

ปัญหากำาลังการผลิตไฟฟ้าสำารองที่สูงเกินความจำาเป็น	 และแนวทางการแก้ไขปัญหา

พลังงานทดแทน	



55

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๔.	 รับทราบ	เรื่อง	รายงานประจำาปี	๒๕๕๗	สถาบันพระปกเกล้า	ตามมาตรา	

๒๖	 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า	 พ.ศ.	 ๒๕๔๑	 เนื่องจากเลขาธิการสถาบัน

พระปกเกล้าได้มีหนังสือแจ้งว่า	 คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้าติดภารกิจสำาคัญจึงขอ

เลื่อนการชี้แจงรายงานประจำาปี	๒๕๕๗	

	 ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณารายงานประจำาปี	 ๒๕๕๗	 สถาบัน								

พระปกเกล้าออกไปก่อน	

	 ๕.	 รับทราบ	ประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี	เรื่อง	แต่งตั้งประธานสภาและรอง

ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 ประกาศ	 ณ	 วันที่	 ๑๓	 ตุลาคม	 พุทธศักราช	

๒๕๕๘	

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๖.	 รับทราบ	กำาหนดวันประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

	 ด้วยในคราวประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 ครั้งที่	 ๒/๒๕๕๘												

วันจันทร์ที่	 ๑๙	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘	 ที่ประชุมได้มีมติกำาหนดวันประชุมสภาขับเคลื่อน																

การปฏิรูปประเทศ	โดยให้มีการประชุมสัปดาห์ละ	๒	วัน	คือ	ทุกวันจันทร์และวันอังคาร

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๗.	รับทราบ	เรื่อง	คำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ที่	๓๖/๒๕๕๘	

เรื่อง	 แก้ไขคำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ที่	 ๒๙/๒๕๕๘	 สั่ง	 ณ	 วันที่	 ๖	

ตุลาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๘	

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ต่อมา	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ

การประชุมเรื่องรับรองรายงานการประชุม	 ซึ่งที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน											

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	จำานวน	๒	ครั้ง	ดังนี้	

	 ๑.	ครั้งที่	๔๗/๒๕๕๘	วันศุกร์ที่	๗	สิงหาคม	๒๕๕๘	และ

	 ๒.	ครั้งที่	๔๘/๒๕๕๘	วันพฤหัสบดีที่	๑๓	สิงหาคม	๒๕๕๘

	 จากนั้น	 ได้มีสมาชิกฯ	 เสนอญัตติขอให้เปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมตาม

ข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๓๙	 (๒)	 โดยนำาเรื่องด่วนที่	 ๑	 เรื่องด่วนที่	 ๒	 และเรื่องด่วนที่	 ๙	 ขึ้นมา

พิจารณาก่อนระเบียบวาระกระทู้ถาม	 ซ่ึงท่ีประชุมสภาไม่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน	 ประธานของท่ี

ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องด่วน	ตามลำาดับ	ดังนี้	
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	 ๑.	 การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อดำาเนินกระบวนการถอดถอน						

นายสมศักดิ์	 ปริศนานันทกุล	 เมื่อครั้งดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ								

ออกจากตำาแหน่งตามมาตรา	 ๖	 วรรคสอง	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย											

(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	 ๒๕๕๗	ประกอบมาตรา	๕๖	(๑)	แห่งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 และมาตรา	 ๕๘	 แห่งพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 แก้ไขเพ่ิมเติม

โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๔	(เรื่องด่วนที่	๑)

	 	 	 ๑.๑	 การแถลงเปิดสำานวนตามรายงานและความเห็นของคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 และการแถลงคัดค้านโต้แย้งคำาแถลงเปิด

สำานวนหรือรายงานพร้อมความเห็นของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ	ของผู้ถูกกล่าวหาตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๗	

ข้อ	 ๑๕๔	 วรรคหนึ่ง	 โดยนายณรงค์	 รัฐอมฤต	 กรรมการ	 ป.ป.ช.	 ผู้ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 แถลงเปิดสำานวนตามรายงานและความเห็นของคณะกรรมการ	

ป.ป.ช.	 และนายสมศักดิ์	 ปริศนานันทกุล	 ผู้ถูกกล่าวหาแถลงคัดค้านโต้แย้งคำาแถลงเปิด

สำานวนหรือรายงานพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 โดยไม่มีการซักถาม	 จากน้ัน	

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กำาหนดให้คู่กรณีมีสิทธิยื่นคำาขอแถลงการณ์ปิดสำานวน

ด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือต่อที่ประชุมสภาได้ภายในเจ็ดวันนับแต่วันแถลงเปิดสำานวน

เสร็จสิ้น	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๖	ดังนี้	

	 	 	 	 	 	 ๑)	 กรณียื่นคำาขอแถลงการณ์ปิดสำานวนด้วยวาจาต่อที่ประชุมสภา

ได้ภายในเจ็ดวันนับแต่วันแถลงเปิดสำานวนเสร็จสิ้น	ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่	๒๙	ตุลาคม	

๒๕๕๘	ถึงวันพุธที่	๔	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	

	 	 	 	 	 	 ๒)	 กรณีย่ืนคำาขอแถลงการณ์ปิดสำานวนเป็นหนังสือต่อประธานสภา

ในระหว่างวันพุธที่	๔	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	ถึงวันอังคารที่	๑๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๘

	 	 	 ๑.๒	 พิจารณาประเด็นซักถามตามญัตติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ท่ีเสนอล่วงหน้าก่อนวันประชุม	 ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	

ข้อ	 ๑๕๔	 วรรคสอง	 ประกอบกับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คร้ังท่ี	 ๕๖/๒๕๕๘	
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วันพฤหัสบดีที่	๑๗	กันยายน	๒๕๕๘	ที่ประชุมได้พิจารณาให้สมาชิกฯ	สามารถเสนอญัตติ

เพื่อกำาหนดประเด็นซักถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมดังกล่าวได้จนถึงวันพุธที่	 ๒๘	 ตุลาคม	

๒๕๕๘	 ในการนี้	 มีสมาชิกฯ	 เสนอญัตติให้ที่ประชุมงดใช้ข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๕๔	 วรรคสี่	

ประกอบข้อ	๒๑๑	เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี	เพื่อมอบหมายให้คณะกรรมาธิการซักถาม

เป็นผู้พิจารณาจัดกลุ่มประเด็นซักถาม	 และกำาหนดประเด็นการซักถามตามญัตติ

ที่สมาชิกฯ	เสนอภายในวันศุกร์ที่	๓๐	ตุลาคม	๒๕๕๘	เวลา	๑๒.๐๐	นาฬิกา	ซึ่งที่ประชุม								

มีมติเห็นชอบ

	 	 	 ๑.๓	 ตั้ งคณะกรรมาธิการซักถาม	 ตามข้อบังคับการประชุมสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๗	ข้อ	๑๕๔	วรรคสาม	โดยที่ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้มี

การซักถามประเด็นปัญหาตามญัตติที่สมาชิกจะเสนอภายในวันศุกร์ที่	 ๓๐	 ตุลาคม	

๒๕๕๘	 เวลา	 ๑๒.๐๐	 นาฬิกา	 หากที่ประชุมมีมติให้มีการซักถามในประเด็นปัญหาใด	

ให้ต้ังคณะกรรมาธิการซักถามข้ึนคณะหน่ึง		โดยนำาข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๓๗	และข้อ	๑๓๘	มาใช้

บังคับ	 และต้องกำาหนดให้มีการประชุมเพื่อซักถามผู้เกี่ยวข้องภายในเจ็ดวันโดยต้องแจ้ง

มติให้คู่กรณีทราบโดยพลัน	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๔	วรรคสาม	ในการนี้มีสมาชิกฯ	เสนอ

ญัตติของดใช้ข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๕๔	 วรรคสาม	ประกอบข้อ	๒๑๑	 เป็นการชั่วคราวเฉพาะ

กรณี	เพื่อไม่นำาองค์ประกอบของการตั้งคณะกรรมาธิการซักถามตามข้อบังคบฯ	ข้อ	๑๓๗	

และข้อ	 ๑๓๘	 มาใช้บังคับ	 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการซักถามกรณี

ถอดถอน	 นายสมศักดิ์	 ปริศนานันทกุล	 เมื่อครั้งดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ	ออกจากตำาแหน่งขึ้นคณะหนึ่ง	จำานวน	๗	คน	ประกอบด้วย	

	 	 	 	 ๑.	คุณหญิงทรงสุดา		ยอดมณี		 	 ๒.	นายธานี		อ่อนละเอียด

	 	 	 	 ๓.	นายนิพนธ์		นราพิทักษ์กุล	 	 ๔.	นายนิรวัชช์		ปุณณกันต์

	 	 	 	 ๕.	นายปรีชา		บัววิรัตน์เลิศ	 	 ๖.	นายมนุชญ์		วัฒนโกเมร

	 	 	 	 ๗.	นายยุทธนา		ทัพเจริญ

	 โดยขณะนี้ยังไม่มีญัตติที่เสนอล่วงหน้าก่อนการประชุม	ประธานของที่ประชุม

จึงขอกำาหนดวันประชุมเพื่อซักถามผู้ที่เกี่ยวข้องในวันพฤหัสบดีที่	๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	

เวลา	๑๐.๐๐	นาฬิกา

	 ๒.	 ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญผู้ทรงคุณวุฒิ	ตามมาตรา	๖	วรรคสอง	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗	ประกอบประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ฉบับที่	
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๔๘/๒๕๕๗		ลงวันที่	๒๙	พฤษภาคม	๒๕๕๗	เรื่อง	การสรรหาบุคคลเพื่อดำารงตำาแหน่ง

แทนตำาแหน่งที่ว่าง	(เรื่องด่วนที่	๒)	หลังจากประธานคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำาหน้าที่

ตรวจสอบประวัติความประพฤติ	 และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือ

ให้ดำารงตำาแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	 (พลเอก	 อู้ด	 เบื้องบน)	 ได้เสนอรายงานของ

คณะกรรมาธิการสามัญฯ	 ในส่วนที่หนึ่ง	 ซึ่งเป็นรายงานโดยเปิดเผยแล้ว	 ประธานของ

ท่ีประชุมได้ดำาเนินการประชุมลับ	 ตามท่ีคณะกรรมาธิการฯ	 ร้องขอ	 เพ่ือพิจารณารายงาน

ในส่วนท่ีสอง	 ซ่ึงเป็นรายงานการประชุมลับตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	๑๔๓	วรรคสอง	 เม่ือท่ีประชุม

พิจารณารายงานในส่วนท่ีสองเสร็จแล้วประธานของท่ีประชุมได้ดำาเนินการประชุมโดยเปิดเผย	

และประธานของท่ีประชุมได้ปรึกษาต่อท่ีประชุมว่าการออกเสียงลงคะแนนให้ความเห็นชอบ

ให้บุคคลดำารงตำาแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ทรงคุณวุฒินั้น	 ให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ	

ตามมาตรา	๑๒๖	วรรคห้า	มาตรา	๒๐๔	(๔)	และมาตรา	๒๐๖	(๒)	ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ดังนั้น	 การออกเสียงลงคะแนนให้ความเห็นชอบ

ให้บุคคลดำารงตำาแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ทรงคุณวุฒิ	 จึงต้องดำาเนินการโดยวิธีการ

ออกเสียงลงคะแนนลับโดยใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	๖๗	 (๑)	 ซึ่งที่

ประชุมมีมติเห็นชอบและได้ลงมติให้ความเห็นชอบให้นายปัญญา	 อุดชาชน	 ดำารงตำาแหน่ง

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ทรงคุณวุฒิ	

	 ๓.	ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำาหน้าที่ตรวจสอบประวัติ	 ความประพฤติ

และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 แทนตำาแหน่งที่ว่าง	 ตามมาตรา	 ๖	 วรรคสอง	

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๗	 ประกอบ

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ฉบับที่	๔๘/๒๕๕๗	ลงวันที่	๒๙	พฤษภาคม	๒๕๕๗	

เรื่อง	การสรรหาบุคคลเพื่อดำารงตำาแหน่งแทนตำาแหน่งที่ว่าง	(เรื่องด่วนที่	๙)	โดยประธาน

ของที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ	 ได้เสนอรายงานการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้สมควรได้รับการ

เสนอชื่อเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 โดยได้รับความยินยอม

ของผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	

จำานวน	๕	คน	ได้	นายวิทยา		อาคมพิทักษ์	นางสุวณา		สุวรรณจูฑะ	พลตำารวจเอก	วัชรพล		

ประสารราชกิจ	 นายสุรศักดิ์	 คีรีวิเชียร	 และพลเอก	 บุณยวัจน์	 เครือหงส์	 ดังนั้น	

สภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องดำาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทำา
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หน้าที่ตรวจสอบประวัติ	 ความประพฤติ	 และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล	

ตามมาตรา	๑๒๑	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	และประกาศ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๔๘/๒๕๕๗	 เรื่อง	 การสรรหาบุคคลเพื่อดำารง

ตำาแหน่งแทนตำาแหน่งที่ว่าง	 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อ

ทำาหน้าที่ตรวจสอบประวัติ	 ความประพฤติ	 และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับ

การเสนอช่ือให้ดำารงตำาแหน่งกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติข้ึนคณะหน่ึง	

จำานวน	๑๗	คน	ประกอบด้วย	

	 	 ๑.	พลเรือเอก	ไกรสร		จันทร์สุวานิชย์	 	 ๒.	พลโท	จเรศักณิ์		อานุภาพ

	 	 ๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย		บุญยะลีพรรณ	๔.	พลอากาศเอก	ชนะ		อยู่สถาพร

	 	 ๕.	นายแถมสิน		รัตนพันธุ์		 	 ๖.	พลเอก	ทรงกิตติ		จักกาบาตร์

	 	 ๗.	ศาสตราจารย์นิสดารก์		เวชยานนท์		๘.	พลเอก	โปฎก		บุนนาค

	 	 ๙.	พลตรี	พงษ์สวัสดิ์		พรรณจิตต์		 ๑๐.	พลตำารวจเอก	พิชิต		ควรเดชะคุปต์

	 ๑๑.	พลเอก	ไพโรจน์		พานิชสมัย	 ๑๒.	พลเอก	รังสาทย์		แช่มเชื้อ

	 ๑๓.	พลเอก	เลิศฤทธิ์		เวชสวรรค์	 ๑๔.	ศาสตราจารย์สมคิด		เลิศไพฑูรย์

	 ๑๕.	นางสุรางคณา		วายุภาพ	 ๑๖.	พลเอก	อดุลยเดช		อินทะพงษ์

	 ๑๗.	พลเอก	อู้ด		เบื้องบน	

	 โดยมีกำาหนดการปฏิบัติภารกิจภายใน	 ๒๐	 วัน	 นับแต่วันที่สภานิติบัญญัติ						

แห่งชาติมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญฯ	ชุดนี้	

	 ต่อจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระการประชุมกระทู้ถาม	คือ	กระทู้ถาม	เรื่อง	นโยบายเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ

ที่มีภาวะพึ่งพิง	ซึ่งนายวัลลภ		ตังคณานุรักษ์	เป็นผู้ตั้งถาม	ถามนายกรัฐมนตรี	(ระเบียบวาระ

ท่ี	 ๓.๒)	 โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 (นายปิยะสกล	

สกลสัตยาทร)	 เป็นผู้ตอบกระทู้ถามซึ่งผู้ตอบกระทู้ถามได้ขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามมา

จากการพิจารณาในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ครั้งที่	๖๐/๒๕๕๘	วันพฤหัสบดีที่	

๘	ตุลาคม	๒๕๕๘

	 หลังจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง

ด่วนตามลำาดับ	ดังนี้

	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น	 พ.ศ.	 ....	

ซึ่งนายเจตน์	 ศิรธรานนท์	 กับคณะ	 เป็นผู้ เสนอ	 และเป็นร่างพระราชบัญญัติ																																		

ที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการและส่งกลับคืนมาตามข้อบังคับ
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การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๗	ข้อ	๑๑๗	 (เรื่องด่วนที่	๓)	และร่างพระ

ราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะรัฐมนตรี

เป็นผู้เสนอ	 (เรื่องด่วนที่	 ๔)	 เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับเป็นเรื่องทำานอง

เดียวกัน	 ในการนี้	ประธานของที่ประชุมได้ขอปรึกษาเพื่อให้รวมการพิจารณาร่างพระราช

บัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าวไปพร้อมกันแต่ให้แยกการลงมติทีละฉบับตามข้อบังคับฯ	

ข้อ	 ๔๐	 (๒)	 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ	 หลังจากผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ	 (นายเจตน์		

ศิรธรานนท์	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)	 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	

(นายปิยะสกล	 สกลสัตยาทร)	 ได้แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอร่าง

พระราชบัญญัติตามลำาดับ	 โดยมีสมาชิกฯ	 อภิปรายแสดงความเห็นพอสมควร	 ผู้เสนอและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 ได้ตอบชี้แจงแล้ว	 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่ง

รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติท้ังสองฉบับ	 ทีละฉบับตามลำาดับไว้พิจารณา	 โดยถือเอา

ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา	 โดยที่ร่างพระราชบัญญัติ

ทั้ง	 ๒	 ฉบับนี้	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้วินิจฉัยว่ามีสาระสำาคัญเกี่ยวกับเด็ก	

เยาวชน	 สตรี	 และผู้สูงอายุ	 หรือคนพิการหรือทุพพลภาพหากสภามิได้พิจารณา

โดยกรรมาธิการเต็มสภา	 ให้สภาต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญข้ึนประกอบด้วย	 ผู้แทนองค์การ

เอกชนเกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้นมีจำานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำานวนกรรมาธิการ

ท้ังหมดโดยคำานึงถึงสัดส่วนหญิงและชายท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม	 ท้ังน้ี	 ให้เป็นตามระเบียบ

ที่ประธานสภากำาหนดตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๘๙	 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการ

วิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา	จำานวน	๒๑	คน	ประกอบด้วย

	 	 ๑.	นายกิตติพงศ์		แซ่เจ็ง	 	 ๒.	นายเจตน์		ศิรธรานนท์

	 	 ๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย		บุญยะลีพรรณ	๔.	นางฐาณิชชา		ลิ้มพานิช

	 	 ๕.	นายณรงค์		ฟับประโคน	 	 ๖.	นางสาวทองพูล		บัวศรี

	 	 ๗.	นางสาวธนวดี		ท่าจีน	 	๘.	นางนภา		เศรษฐกร

	 	 ๙.	นายพร้อมบุญ		พานิชภักดิ์	 ๑๐.	นางเมทินี		พงษ์เวช

	 ๑๑.	พลเอก	ยุทธศิลป์		โดยชื่นงาม	 ๑๒.	นางยุวดี		นิ่มสมบุญ

	 ๑๓.	นายวราสิทธิ์		กาญจนสูตร	 ๑๔.	พลเอก	วีรัณ		ฉันทศาสตร์โกศล

	 ๑๕.	นายวิวัฒน์		โรจนพิทยากร	 ๑๖.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ		ลาภเจริญทรัพย์

	 ๑๗.	นายสมพล		พันธุ์มณี	 ๑๘.	นางสายพันธุ์		ศรีพงษ์พันธุ์กุล

	 ๑๙.	นายสุธรรม		พันธุศักดิ์	 ๒๐.	พลเอก	สุรวัช		บุตรวงษ์

	 ๒๑.	นางสุวรรณี		สิริเวชชะพันธ์	
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	 โดยมีกำาหนดการแปรญัตติภายใน	๑๕	วัน	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๒๑	วรรคหนึ่ง	

และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ฉบับนี้ให้แล้วเสร็จภายใน	 ๖๐	 วัน	 นับแต่วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติรับหลักการ

แห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณา

	 ๒.	 ให้ความเห็นชอบพิธีสารฉบับที่สามแก้ไขความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า

ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมด้านต่าง	 ๆ	 ระหว่าง

รัฐบาลแห่งกลุ่มประเทศภาคีสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 และสาธารณรัฐ

เกาหลีซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	 ตามมาตรา	 ๒๓	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๗	 (เรื่องด่วนที่	 ๕)	 หลังจากรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงพาณิชย์	(นายสุวิทย์		เมษินทรีย์)	แถลงเหตุผลประกอบการเสนอพิธีสารฯ	โดยมี

สมาชิกฯ	อภิปรายแสดงความคิดเห็นพอสมควร	และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

ได้ตอบชี้แจงแล้ว	ที่ประชุมลงมติเห็นชอบกับพิธีสารฯ	ดังกล่าว	

	 ๓.	 ให้ความเห็นชอบอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดตั้งกองทุน

ระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายอันเนื่องมาจากมลพิษน้ำามัน	 ค.ศ.	 ๑๙๙๒								

ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอตามมาตรา	 ๒๓	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย							

(ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	๒๕๕๗	(เรื่องด่วนที่	๖)	หลังจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

คมนาคม	 (นายออมสิน	 ชีวะพฤกษ์)	 แถลงเหตุผลประกอบการเสนออนุสัญญาฯ	 โดยมี

สมาชิกฯ	 อภิปรายแสดงความคิดเห็นพอสมควรและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

คมนาคมตอบชี้แจงแล้ว	 ได้มีสมาชิกฯ	 เสนอญัตติขอให้ที่ประชุมตั้งคณะกรรมาธิการ

วิสามัญเพ่ือพิจารณาศึกษาการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ	 ฉบับน้ีก่อนให้ความเห็นชอบตาม

ข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๒๐๗	 โดยให้องค์ประกอบของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 มาจากรายช่ือของ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความ

เสียหายจากมลพิษน้ำามัน	พ.ศ.	 ....	 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ	และมีมติต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญ

เพื่อพิจารณาศึกษาการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดตั้งกองทุน

ระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายอันเนื่องมาจากมลพิษน้ำามัน	 ค.ศ.	 ๑๙๙๒	

จำานวน	๑๕	คน	ประกอบด้วย	

	 	 ๑.	นางขวัญฤดี		โชติชนาทวีวงศ์	 	 ๒.	พลโท	จเรศักณิ์		อานุภาพ

	 	 ๓.	พลอากาศเอก	จอม		รุ่งสว่าง	 	 ๔.	นายจุฬา		สุขมานพ

	 	 ๕.	พลเรือเอก	ชัยวัฒน์		เอี่ยมสมุทร	 	 ๖.	พลอากาศเอก	ณรงค์ศักด์ิ		สังขพงศ์
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	 	 ๗.	พลเรือเอก	ทวีวุฒิ		พงศ์พิพัฒน์	 	๘.	พลเรือเอก	ธราธร		ขจิตสุวรรณ

	 	 ๙.	นายประมุท		สูตะบุตร	 ๑๐.	พลเรือเอก	ยุทธนา		ฟักผลงาม

	 ๑๑.	พลเรือเอก	วัลลภ		เกิดผล	 ๑๒.	นายวิทยา		ยาม่วง

	 ๑๓.	นางศิรสา		ไชยหมาน	 ๑๔.	ศาสตราจารย์สนิท		อักษรแก้ว

	 ๑๕.	พลอากาศเอก	สฤษดิ์พงษ์		โกมุทานนท์

	 โดยมีกำาหนดระยะเวลาดำาเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน	 ๓๐	 วัน	 นับแต่วันที่	

สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	ชุดนี้

	 ๔.	 ให้ความเห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย	

และรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษี

อากรระหว่างประเทศและการดำาเนินการตาม	 FATCA	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	 ตาม

มาตรา	 ๒๓	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๗	

(เรื่องด่วนที่	 ๗)	 โดยที่รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี	 (นายสุวพันธุ์	 ตันยุวรรธณะ)	

ได้มีหนังสือขอเลื่อนการพิจารณาร่างความตกลงฯ	ฉบับนี้	ออกไปก่อน	ที่ประชุมพิจารณา

แล้วมีมติเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาร่างความตกลงฯ	 ฉบับนี้	 ออกไปก่อน	 ตามที่

รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรีร้องขอ

	 ๕.	 ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็น					

ผู้เสนอ	(เรื่องด่วนที่	๘)	หลังจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	(นายธีระเกียรติ		

เจริญเศรษฐศิลป์)	 แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติ	 โดยมี

สมาชิกฯ	 อภิปราย	 แสดงความคิดเห็นพอสมควร	 และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการได้ตอบชี้แจงแล้ว	ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่ง	 รับหลักการแห่งร่างพระราช

บัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณาและมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อ

พิจารณา	จำานวน	๑๕	คน	ประกอบด้วย

	 	 ๑.	พลเรือเอก	ไกรสร		จันทร์สุวานิชย์	 	 ๒.	นางสาวจินตนันท์		ชญาต์ร		ศุภมิตร

	 	 ๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย		บุญยะลีพรรณ	๔.	รองศาสตราจารย์นิเวศน์		นันทจิต

	 	 ๕.	พลอากาศเอก	เพ่ิมเกียรติ		ลวณะมาลย์		 ๖.	ศาสตราจารย์ภิรมย์		กมลรัตนกุล

	 	 ๗.	คุณหญิงลักษณาจันทร		เลาหพันธุ์	 	 ๘.	นายสมพร		เทพสิทธา

	 	 ๙.	นายสมพล		พันธุ์มณี	 ๑๐.	นายสุทน		เฉื่อยพุก

	 ๑๑.	รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา		พรหมบุญ	๑๒.	พลโท	สุวโรจน์		ทิพย์มงคล

	 ๑๓.	พลเอก	องอาจ		พงษ์ศักดิ์			 ๑๔.	นายอนุวัฒน์		เมธีวิบูลวุฒิ

	 ๑๕.	นางสาวอัญชลิตา		กองอรรถ
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	 โดยมีกำาหนดการแปรญัตติภายใน	๑๕	วัน	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๒๑	วรรคหนึ่ง	

และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ฉบับนี้ให้แล้วเสร็จ	 ภายใน	 ๖๐	 วัน	 นับแต่วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติรับหลักการ

แห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณา

	 ต่อจากนั้น	 ประธานสภานิติบัญญัติได้ปรึกษาต่อที่ประชุม	 เพื่อขอเลื่อนเรื่อง

ด่วนที่	 ๑๐	 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	

(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....		(ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้ที่ถูกปล่อย

ชั่วคราวหลักเกณฑ์การบังคับคดีผู้ประกัน	และการอุทธรณ์คำาสั่งศาลที่ไม่อนุญาตให้ปล่อย

ชั่วคราว)	ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	และรายงานของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญ

พันธุ์ทางการแพทย์ที่ตกค้างในประเทศไทย	ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	

ออกไปก่อน	 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ	 และขอเลื่อนระเบียบวาระที่	 ๖	 รายงานกิจการ

ประจำาปี	 งบดุล	 และบัญชีกำาไรขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	 ๓๑	 ธันวาคม	๒๕๕๗	ตามมาตรา	๔๕	

แห่งพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	

พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 ออกไปพิจารณาในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๖๕/๒๕๕๘	

ในวันศุกร์ที่	๓๐	ตุลาคม	๒๕๕๘	ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

	 ต่อมา	 ได้มีสมาชิกฯ	 เสนอญัตติขอให้เปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมตามข้อ

บังคับฯ	ข้อ	๓๙	(๒)	โดยนำาเรื่องอื่น	ๆ	ขึ้นมาพิจารณาก่อนซึ่งที่ประชุมสภาไม่มีความเห็น

เป็นอย่างอื่น	 ประธานของที่ประชุมจึงดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น	 ๆ	 คือ	

ขอขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณามาตรการส่งเสริมพาณิชย

นาวีของประเทศไทย	 (ระเบียบวาระท่ี	 ๗)	 โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 (พลเรือเอก	

ยุทธนา		ฟักผลงาม)	ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาเป็นครั้งที่สอง	ออกไปอีก	๓๐	วัน	

ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๐๓	 วรรคสอง	นับตั้งแต่วันที่	 ๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	ซึ่งที่ประชุม									

มีมติเห็นชอบ

	 ในระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วน	 กระทู้ถาม	 และเรื่องอื่น	 ๆ	

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คนที่หนึ่ง	และรอง

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนที่สอง	 ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธาน

ของที่ประชุม

	 เลิกประชุมเวลา	๑๗.๒๐	นาฬิกา
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สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

	 รับร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา	จำานวน	๓	ฉบับ	ดังนี้

	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น	 พ.ศ.	 ....	

นายเจตน์		ศิรธรานนท์	กับคณะเป็นผู้เสนอ

	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น	 พ.ศ.	 ....	

คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

	 ๓.	 ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	พ.ศ.	....	คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	
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การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ครั้งที่ ๖๕/๒๕๕๘

	 ที่รัฐสภา	 วันศุกร์ที่	 ๓๐	 ตุลาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๘	 มีการประชุมสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๖๕/๒๕๕๘	 โดยมีนายพีระศักดิ์	 พอจิต	 รองประธานสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนที่สอง	 ทำาหน้าที่ประธานการประชุม	 เริ่มประชุมเวลา	 ๑๐.๑๐	

นาฬิกา

	 เมื่อสมาชิกฯ	 มาครบองค์ประชุมแล้ว	 นายพีระศักดิ์	 พอจิต	 รองประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คนที่สอง	ขึ้นบัลลังก์

	 รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คนที่สอง	ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวเปิดประชุม	 และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติครั้งนี้ไม่มีเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	 เรื่องรับรองรายงาน													

การประชุม	และกระทู้ถาม

	 ต่อมา	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ

การประชุมเรื่องด่วน	 คือ	 ให้ความเห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราช

อาณาจักรไทย	 และรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติ

ตามการภาษีอากรระหว่างประเทศและการดำาเนินการตาม	FATCA	ตามมาตรา	๒๓	ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๗	 ซึ่งคณะรัฐมนตรี

เป็นผู้เสนอ	หลังจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง	(นายวิสุทธิ์		ศรีสุพรรณ)	แถลง

เหตุผลประกอบการเสนอร่างความตกลงฯ	 โดยมีสมาชิกฯ	 อภิปรายแสดงความคิดเห็น

พอสมควร	 และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและผู้แทนจากสำานักงานเศรษฐกิจ

การคลังได้ตอบชี้แจงแล้ว	ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับร่างความตกลงฯ	ดังกล่าว	

	 จากนั้น	ประธานของที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติในครั้งนี้ไม่มีเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	 และได้ดำาเนินการให้ที่

ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่ค้างพิจารณา	คือ	รายงานกิจการประจำาปี	งบดุล	และ

บัญชีกำาไรขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขยาดย่อมแห่งประเทศไทย	

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๗	ตามมาตรา	๔๕	แห่งพระราชบัญญัติธนาคาร

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 โดยรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้รองกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
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ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	(นายวรมิตร		ครุฑโต)	เป็นผู้ชี้แจงประกอบการ

เสนอรายงานฯ	ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานฯ	ดังกล่าว

	 หลังจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติครั้งนี้ไม่มีเรื่องที่เสนอใหม่	และเรื่องอื่น	ๆ	

	 เลิกประชุมเวลา	๑๑.๓๐	นาฬิกา		
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การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

	 ที่รัฐสภา	 วันอังคารที่	 ๑๓	 ตุลาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๘	 มีการประชุมสภา										

ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 	ครั้งที่	 ๑/๒๕๕๘	 โดยมี	 นายจเร	 	พันธุ์เปรื่อง	 เลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร	 ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 เริ่มประชุม

เวลา	๐๙.๓๘	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	 นายจเร	 พันธุ์เปรื่อง	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 ได้ขออนุมัติที่ประชุมเพื่อขอนำา

ข้อบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 มาอนุโลมใช้ไปพลางก่อน																					

ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

	 จากนั้น	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภาขับเคลื่อน

การปฏิรูปประเทศ	 ได้ให้รองเลขาธิการฯ	 ไปเชิญ	นายชัย	ชิดชอบ	สมาชิกสภาขับเคลื่อน

การปฏิรูปประเทศ	 ผู้มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาขึ้นทำาหน้าที่เป็นประธานชั่วคราว

ของที่ประชุม	ตามข้อบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๗	ข้อ	๕

สรุปผลการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
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	 ต่อจากนั้น	 ประธานชั่วคราวของที่ประชุมได้ขึ้นบัลลังก์และได้แจ้งให้ที่ประชุม
รับทราบประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี	 เรื่อง	 แต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ	ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	๕	ตุลาคม	๒๕๕๘	เป็นต้นไป
	 ที่ประชุมรับทราบ
	 ต่อมา	 ประธานชั่วคราวของที่ประชุมได้กล่าวนำาสมาชิกสภาขับเคลื่อน												
การปฏิรูปประเทศปฏิญาณตนต่อที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่	ด้วยถ้อยคำาว่า	
	 "ข้าพเจ้า	 (ชื่อผู้ปฏิญาณ)	 ขอปฏิญาณว่า	 ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต	และคำานึงถึงประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นสำาคัญ"
	 จากนั้น	 ประธานชั่วคราวของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมเลือกประธานสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	(ในระเบียบวาระที่	๒)
	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	ร้อยเอก	ทินพันธุ์	นาคะตะ	เป็นประธานสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๖	วรรคสาม	โดยประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์

	 ต่อจากน้ัน	 ประธานช่ัวคราวของท่ีประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมเลือกรองประธาน
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	(ในระเบียบวาระที่	๓)
	 ประธานชั่วคราวของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมกำาหนดจำานวนรองประธาน
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติกำาหนดให้มีรองประธานสภา											
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	จำานวน	๒	คน
	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	นายอลงกรณ์	พลบุตร	เป็นรองประธานสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ	คนที่หนึ่ง	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๖	วรรคสาม	และข้อ	๗	โดยรองประธาน
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	คนที่หนึ่ง	ได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์
	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	 นางสาววลัยรัตน์	 ศรีอรุณ	 เป็นรองประธานสภา													
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 คนที่สอง	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๖	 วรรคสาม	 และข้อ	 ๗															
โดยรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	คนที่สอง	ได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์
	 ก่อนเลิกประชุม	 ประธานชั่วคราวของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ							
ว่าเลขาธิการฯ	จะได้แจ้งเรื่องการเลือกประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	และรอง

ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 ไปยังนายกรัฐมนตรี	 เพื่อแต่งตั้งตามมาตรา	
๓๙/๒	 วรรคสาม	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	
๒๕๕๗	 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับช่ัวคราว)	 พุทธศักราช	
๒๕๕๗	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	๑)	พุทธศักราช	๒๕๕๘

	 เลิกประชุมเวลา	๑๑.๐๑	นาฬิกา
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การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 

	 ที่รัฐสภา	 วันจันทร์ที่	 ๑๙	 ตุลาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๘	 มีการประชุมสภา									

ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	ครั้งที่	๒/๒๕๕๘	โดยมี	 ร้อยเอก	ทินพันธุ์		นาคะตะ	ประธาน

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	ทำาหน้าที่ประธานการประชุม		เริ่มประชุมเวลา	๐๙.๓๕	

นาฬิกา	

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	ร้อยเอก	ทินพันธุ์	นาคะตะ	ประธานสภาขับเคลื่อน

การปฏิรูปประเทศ	 นายอลงกรณ์	 พลบุตร	 รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	

คนที่หนึ่ง	 และนางสาววลัยรัตน์	 ศรีอรุณ	 รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	

คนที่สอง	ขึ้นบัลลังก์	

	 ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศกล่าวเปิดประชุม	 จากนั้นได้แจ้ง					

ให้ที่ประชุมรับทราบประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี	 เรื่อง	 แต่งตั้งประธานสภาและ														

รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	ดังนี้	

	 ๑.	 ร้อยเอก	ทินพันธุ์	นาคะตะ	เป็นประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	

	 ๒.	นายอลงกรณ์	 พลบุตร	 เป็นรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	

คนที่หนึ่ง	

	 ๓.	นางสาววลัยรัตน์	 ศรีอรุณ	 เป็นรองประธานสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ	

คนที่สอง	

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	๑๓	ตุลาคม	๒๕๕๘	

	 ที่ประชุมรับทราบ	

	 ต่อจากนั้น	 ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้กล่าวนำาสมาชิกสภา

ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 ที่มิได้มาประชุมในคราวประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป

ประเทศ	ครั้งที่	๑/๒๕๕๘	วันอังคารที่	๑๓	ตุลาคม	๒๕๕๘	ปฏิญาณตนต่อที่ประชุมก่อน

เข้ารับหน้าที่	ด้วยถ้อยคำาว่า	

	 "ข้าพเจ้า	 (ชื่อผู้ปฏิญาณ)	 ขอปฏิญาณว่า	 ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต	และคำานึงถึงประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นสำาคัญ"
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	 ต่อมา	 ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

เรื่องต่าง	ๆ	ดังนี้	

	 ๑.	 ด้วยประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้นัดประชุมเพื่อพิจารณา

การกำาหนดประเด็นสาคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 ตามมาตรา	 ๒๗	 ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๗	 รวมทั้งจะได้

ดำาเนินการหารือวิธีการทำางานท่ีเหมาะสม	 ในวันอังคารท่ี	๒๐	 ตุลาคม	๒๕๕๘	เวลา	๐๙.๓๐	

นาฬิกา	 ณ	 ห้องประชุมรัฐสภา	 จึงขอเชิญสมาชิกฯ	 เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว	

	 ๒.	พิธีเปิดศูนย์สื่อสารสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 ในวันอังคารที่	 ๒๐	

ตุลาคม	 ๒๕๕๘	 จึงขอเชิญสมาชิกฯ	 เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์สื่อสารสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป

ประเทศ	ในเวลา	๐๙.๐๐	นาฬิกา	บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา	๑	

	 ที่ประชุมรับทราบ	

	 จากนั้น	 ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอให้ที่ประชุม

พิจารณาระเบียบวาระที่	๖	เรื่องอื่น	ๆ	คือ	

	 ๑.	 กำาหนดวันและเวลาการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ																

(ในระเบียบวาระที่	๖.๑)	

	 ที่ประชุมมีมติกำาหนดให้มีการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ												

ทุกวันจันทร์และวันอังคาร	เวลา	๐๙.๓๐	นาฬิกา	

	 ๒.	 เลือกตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาขับเคลื่อน										

การปฏิรูปประเทศ	(ในระเบียบวาระที่	๖.๒)	

	 ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการฯ	จำานวน	๒๕	คน	

	 	 ๑.	นายเสรี	สุวรรณภานนท์		 	 ๒.	นายวันชัย	สอนศิริ	

	 	 ๓.	นายวิทยา	แก้วภราดัย		 	 ๔.	พลเอก	จิระ	โกมุทพงศ์	

	 	 ๕.	นางเบญจวรรณ	สร่างนิทร		 	 ๖.	นายชูชัย	ศุภวงศ์	

	 	 ๗.	นายประมนต์	สุธีวงศ์		 	๘.	พลเอก	เลิศรัตน์	รัตนวานิช		

	 	 ๙.	นายจุมพล	สุขมั่น		 ๑๐.	นายคำานูณ	สิทธิสมาน	

	 ๑๑.	นายอโณทัย	ฤทธิปัญญาวงศ์		 ๑๒.	นายสมชัย	ฤชุพันธุ์	

	 ๑๓.	คุณหญิงพรทิพย์	โรจนสุนันท์		 ๑๔.	พลเรือเอก	สุรินทร์	เริงอารมณ์	

	 ๑๕.	พลเอก	ภูดิศ	ทัตติยโชติ		 ๑๖.	พลเอก	วัฒนา	สรรพานิช	

	 ๑๗.	นายสุชน	ชาลีเครือ		 ๑๘.	นายสมพงษ์	สระกวี	
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	 ๑๙.	นางนรรัตน์	พิมเสน		 ๒๐.	นายนิกร	จำานง	

	 ๒๑.	นายสถิตย์	ลิ่มพงศ์พันธุ์		 ๒๒.	นายวรวิทย์	ศรีอนันต์รักษา	

	 ๒๓.	พลตำารวจโท	อาจิณ	โชติวงศ์		 ๒๔.	นายกอบศักดิ์	ภูตระกูล	

	 ๒๕.	พลเอก	พอพล	มณีรินทร์	

	 กำาหนดการพิจารณายกร่างให้แล้วเสร็จภายใน	๑๕	วัน	

	 เลิกประชุมเวลา	๑๓.๒๓	นาฬิกา	
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การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ 

						 ที่รัฐสภา	 วันอังคารที่	 ๒๐	 ตุลาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๘	 มีการประชุมสภา								

ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	ครั้งที่	๓/๒๕๕๘	โดยมี	 ร้อยเอก	ทินพันธุ์		นาคะตะ	ประธาน

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 นายอลงกรณ์	พลบุตร	 รองประธานสภาขับเคลื่อนการ

ปฏิรูปประเทศ	 คนที่หนึ่ง	 ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธานการประชุม	 เริ่มประชุมเวลา	

๐๙.๔๐	นาฬิกา	

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	ร้อยเอก	ทินพันธุ์	นาคะตะ	ประธานสภาขับเคลื่อน

การปฏิรูปประเทศ	 นายอลงกรณ์	 พลบุตร	 รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	

คนที่หนึ่ง	 และนางสาววลัยรัตน์	 ศรีอรุณ	 รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	

คนที่สอง	ขึ้นบัลลังก์	

	 ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศกล่าวเปิดประชุม	 จากนั้น	 ได้เสนอ

ให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วน	 คือ	 พิจารณาการกำาหนดประเด็นสาคัญ						

ในการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ	 ตามมาตรา	 ๒๗	 ของรัฐธรรมนูญ	 แห่งราชอาณาจักรไทย	

(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗	

	 ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้มอบหมายให้รองประธานสภา

ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 คนที่หนึ่ง	 เป็นผู้ชี้แจง	 โดยรองประธานสภาขับเคลื่อน

การปฏิรูปประเทศ	 คนที่หนึ่ง	 ได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์และกรอบการดำาเนินการประชุม

เชิงปฏิบัติการ	 เพื่อเป็นแนวทางและวิธีการทำางานที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนการปฏิรูป

ประเทศในแต่ละประเด็นให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม	 ตามมาตรา	 ๒๗	 ของรัฐธรรมนูญ	

แห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗	

	 ต่อจากนั้น	 ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้สั่งพักการประชุม

เวลา	 ๑๐.๐๓	 นาฬิกา	 เพื่อให้สมาชิกฯ	 ประชุมตามกลุ่มย่อยในแต่ละกลุ่มที่เลือกไว้																		

ณ	ห้องประชุมกรรมาธิการ	และนัดประชุมต่อในเวลา	๑๕.๐๐	นาฬิกา	

	 เมื่อถึงเวลา	 ๑๕.๒๖	 นาฬิกา	 ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ														

ได้ดำาเนินการประชุมต่อ	 จากนั้น	 ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้กล่าวนำา				

นางกอบกุล	อาภากร	ณ	อยุธยา	สมาชิกสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ	 ท่ียังมิได้ปฏิญาณตน
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ต่อที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่	 ด้วยถ้อยคำาว่า	 "ข้าพเจ้า	 (ชื่อผู้ปฏิญาณ)	 ขอปฏิญาณว่า	

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 และคำานึงถึงประโยชน์ของประเทศและ

ประชาชนเป็นสำาคัญ"

	 ต่อมา	 ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้ให้สมาชิกฯ	 ที่เป็นผู้แทน

ตามกลุ่มย่อยในแต่ละกลุ่ม	 นำาเสนอผลการหารือในด้านต่าง	 ๆ	 ทั้ง	 ๑๑	 กลุ่ม	 โดยมี													

รองประธานสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ	 คนท่ีหน่ึง	 ผลัดเปล่ียนปฏิบัติหน้าท่ีซ่ึงผู้แทน

แต่ละกลุ่มได้นำาเสนอ	ตามลำาดับ	ดังนี้	

	 	 ๑.	การเมือง		 	 ๒.	การบริหารราชการแผ่นดิน	

	 	 ๓.	กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม			 ๔.	การปกครองท้องถิ่น	

	 	 ๕.	การศึกษา		 	 ๖.	เศรษฐกิจ	

	 	 ๗.	พลังงาน		 	๘.	สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	

	 	 ๙.	สื่อสารมวลชน		 ๑๐.	สังคม	

	 ๑๑.	อื่น	ๆ	

	 เลิกประชุมเวลา	๑๗.๕๔	นาฬิกา	
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การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

						 ที่รัฐสภา	 วันจันทร์ที่	 ๒๖	 ตุลาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๘	 มีการประชุมสภา												

ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	ครั้งที่	๔/๒๕๕๘	โดยมี	 ร้อยเอก	ทินพันธุ์		นาคะตะ	ประธาน

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 นายอลงกรณ์	 พลบุตร	 รองประธานสภาขับเคลื่อนการ

ปฏิรูปประเทศ	 คนท่ีหน่ึง	 และนางสาววลัยรัตน์	 ศรีอรุณ	 รองประธานสภาขับเคล่ือนการ

ปฏิรูปประเทศ	 คนที่สอง	 ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธานการประชุม	 เริ่มประชุมเวลา	

๐๙.๓๖	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	ร้อยเอก	ทินพันธุ์	นาคะตะ	ประธานสภาขับเคลื่อน

การปฏิรูปประเทศ	 นายอลงกรณ์	 พลบุตร	 รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

คนที่หนึ่ง	 และนางสาววลัยรัตน์	 ศรีอรุณ	 รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ				

คนที่สอง	ขึ้นบัลลังก์

	 ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศกล่าวเปิดประชุม	จากนั้น	ได้ปรึกษา

ที่ประชุมเรื่อง	กำาหนดเวลาการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

	 ที่ประชุมมีมติให้กำาหนดเวลาเลิกประชุม	 ในเวลาประมาณ	 ๑๖.๐๐	 นาฬิกา

และกำาหนดเวลาการอภิปรายของสมาชิกฯ	ท่านละไม่เกิน	๕	นาที

	 ต่อจากนั้น	 ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอให้ที่ประชุม

พิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วน	 คือ	 การอภิปรายทั่วไปเพื่อเสนอวิธีการปฏิรูปประเทศ				

๑๑	 ด้าน	 ตามมาตรา	 ๒๗	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)

พุทธศักราช	๒๕๕๗

	 ๑.	 ด้านการเมือง

	 ๒.	ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

	 ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา	 ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ														

ได้มอบหมายให้รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 คนที่หนึ่ง	 เป็นผู้ชี้แจง								

โดยรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 คนที่หนึ่ง	 ได้ชี้แจงเกี่ยวกับกรอบ										

การดำาเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และบรรลุเป้าหมาย	 ตามมาตรา	 ๒๗	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับช่ัวคราว)	
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พุทธศักราช	 ๒๕๕๗	 และขอเลื่อนการพิจารณาวาระปฏิรูปด้านการเมืองไปในการประชุม

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	วันจันทร์ที่	๒	พฤศจิกายน	๒๕๕๘

	 ต่อมา	 นางสีลาภรณ์	 บัวสาย	 ประธานกรรมการสังเคราะห์ภาพรวมเพื่อ				

ขับเคล่ือนการปฏิรูประเทศ	 ได้เสนอรายงานการสังเคราะห์ภาพรวมข้อเสนอของสภาปฏิรูป

แห่งชาติ	สมาชิกฯ	อภิปราย	โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	คนที่หนึ่ง	

ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่	ประธานกรรมการ	ตอบชี้แจง

	 จากนั้น	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

วาระปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

	 พันตำารวจตรี	 ยงยุทธ	 สาระสมบัติ	 และนางเบญจวรรณ	 สร่างนิทร	 ผู้แทน

กลุ่มวาระปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน	 ได้เสนอรายงานด้านการบริหารราชการ

แผ่นดิน	สมาชิกฯ	อภิปราย	โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	คนที่สอง	

ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่	พันตำารวจตรี	ยงยุทธ		สาระสมบัติ	ตอบชี้แจง

	 เลิกประชุมเวลา	๑๔.๑๕	นาฬิกา	
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การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

						 ที่รัฐสภา	 วันอังคารที่	 ๒๗	 ตุลาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๘	 มีการประชุมสภา										

ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	ครั้งที่	๓/๒๕๕๘	โดยมีร้อยเอก	ทินพันธุ์		นาคะตะ	ประธาน

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 นายอลงกรณ์	พลบุตร	 รองประธานสภาขับเคลื่อนการ

ปฏิรูปประเทศ	 คนที่หนึ่ง	 และนางสาววลัยรัตน์	ศรีอรุณ	รองประธานสภาขับเคลื่อนการ

ปฏิรูปประเทศ	 คนที่สอง	 ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธานการประชุม	 เริ่มประชุมเวลา	

๐๙.๓๐	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	ร้อยเอก	ทินพันธุ์	นาคะตะ	ประธานสภาขับเคลื่อน

การปฏิรูปประเทศ	 นายอลงกรณ์	 พลบุตร	 รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

คนที่หนึ่ง	 และนางสาววลัยรัตน์	 ศรีอรุณ	 รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ			

คนที่สอง	ขึ้นบัลลังก์

	 ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศกล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่

ประชุมรับทราบเรื่องต่าง	ๆ	ดังนี้

	 ๑.	 ขอเชิญสมาชิกฯ	เข้าร่วมประชุมแม่น้ำา	๕	สาย	โดยจะมีการประชุมร่วมกัน

ระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 คณะรัฐมนตรี	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 สภาขับเคล่ือน

การปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	 ในวันพุธที่	 ๒๘	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘	

เวลา	๐๙.๓๐	นาฬิกา	ณ	ห้องประชุมรัฐสภา

	 ๒.	ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้ตั้งทีมโฆษกสภาขับเคลื่อน

การปฏิรูปประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์การดำาเนินงานต่าง	ๆ	ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป

ประเทศ	โดยทีมโฆษกฯ	ประกอบด้วย

	 ๑.	 นายคำานูณ	สิทธิสมาน

	 ๒.	นายกอบศักดิ์	ภูตระกูล

	 ๓.	นายสุวัฒน์	จิราพันธุ์

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 จากนั้น	 ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอให้ที่ประชุม

พิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วน	 คือ	 การอภิปรายทั่วไปเพื่อเสนอวิธีการปฏิรูปประเทศ		
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๑๑	 ด้าน	 ตามมาตรา	 ๒๗	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	

พุทธศักราช	๒๕๕๗

	 ๑.	 ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

	 ๒.	ด้านการปกครองท้องถิ่น

	 ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

	 นายเสรี	 สุวรรณภานนท์	 นายประสิทธิ์	 ปทุมารักษ์	 นายวันชัย	 สอนศิริ	 และ				

พลเอก	 จิระ	 โกมุทพงศ์	 ผู้แทนกลุ่มวาระปฏิรูปด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม								

ได้เสนอภาพรวมด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	 สมาชิกฯ	 อภิปราย	 โดยมี							

รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 คนที่หนึ่ง	 ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่								

นายเสรี	สุวรรณภานนท์	ตอบชี้แจง

	 ด้านการปกครองท้องถิ่น

	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้	 นายพงศ์โพยม	 วาศภูติ			

ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น	 สภาปฏิรูปแห่งชาต	ิ เสนอภาพรวม

ด้านการปกครองท้องถิ่น	 โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 คนที่สอง

ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่	สมาชิกฯ	อภิปราย	นายพงศ์โพยม	วาศภูติ	ตอบชี้แจง

	 เลิกประชุมเวลา	๑๔.๒๖	นาฬิกา



78

การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ครั้งที่ ๑

	 วันอังคารที่	 ๖	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘	ณ	 ห้องประชุมงบประมาณ	 ชั้น	 ๓	 อาคาร

รัฐสภา	๓	มีการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	ครั้งที่	๑	 โดยมีนายมีชัย	 	ฤชุพันธ์ุ	

เป็นประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	สรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

	 ๑.	 การพิจารณาเลือกตั้งตำาแหน่งในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	

	 ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งตำาแหน่งต่างๆ	ในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	ดังนี้

	 	 	 ๑)	 นายสุพจน์		ไข่มุกด์	 	 	 	 	 เป็นรองประธานกรรมการ	คนที่หนึ่ง	

	 	 	 ๒)	 นายอภิชาต		สุขัคคานนท์	 	 เป็นรองประธานกรรมการ	คนที่สอง

	 	 	 ๓)	 นายปกรณ์		นิลประพันธ์		 	 เป็นเลขานุการกรรมการ	คนที่หนึ่ง

	 	 	 ๔)	 นายธนาวัฒน์		สังข์ทอง		 	 เป็นเลขานุการกรรมการ	คนที่สอง

	 	 	 ๕)	 นายอมร		วาณิชวิวัฒน์	 	 	 เป็นโฆษกกรรมการ

	 	 	 ๖)	 นายนรชิต		สิงหเสนี		 	 	 	 เป็นโฆษกกรรมการ

	 อนึ่ง	ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	

จำานวน	๔	คน	ดังนี้

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
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	 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

	 	 	 ๑)	 นายจินตพันธุ์		ทังสุบุตร		 	 นักกฎหมายกฤษฎีกาชำานาญการพิเศษ

	 	 	 ๒)	 นายวราห์		เห่งพุ่ม		 	 	 	 	 นักกฎหมายกฤษฎีกาชำานาญการ

	 สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

	 	 	 ๑)	 นายนาถะ		ดวงวิชัย		 	 	 	 ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา

	 	 	 ๒)	 ว่าท่ีเรือตรี	ยุทธนา	สำาเภาเงิน		 ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 คณะกรรมาธิการการปกครอง

	 ๒.	การพิจารณากำาหนดวันและเวลาในการประชุม

	 ที่ประชุมมีมติให้มีการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นประจำาทุกวัน	

ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์	ตั้งแต่เวลา	๑๓.๓๐	นาฬิกา	เป็นต้นไป	ณ	ห้องประชุมงบประมาณ	

ชั้น	๓	อาคารรัฐสภา	๓

	 ๓.	การพิจารณากำาหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการในการรับฟังความคิดเห็นจาก

ประชาชนและองค์กรต่างๆ	 เกี่ยวกับการจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการร่าง

รัฐธรรมนูญ

	 ที่ประชุมเห็นชอบให้เปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำา				

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้	 และให้เริ่มรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและองค์กรต่าง	ๆ	

ได้เลย	โดยให้ส่งความคิดเห็นมายังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญตามช่องทางต่าง	ๆ	อาทิ	

ทางไปรษณีย์	 หรือทางอื่นใดที่สะดวกเพื่อนำามารวบรวม	 สรุป	 และพิจารณา	 นอกจากนี้	

ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงความคืบหน้าโดยตลอด	 ซึ่งที่ประชุมมีมติตั้ง

คณะอนุกรรมการ	จำานวน	๒	คณะ	เพื่อดำาเนินการดังกล่าว	ประกอบด้วย

	 	 	 ๑)	 คณะอนุกรรมการรับฟังและสรุปความคิดเห็นที่มีผู้เสนอแนะ

	 	 	 ๒)	 คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสำารวจความคิดเห็นของ

ประชาชน

	 ๔.	 แนวทางการจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

	 ที่ประชุมเห็นชอบให้นำารัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมาใช้ในการเทียบเคียง

ประกอบการจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ด้วย

	 ๕.	กรอบการดำาเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการ

ร่างรัฐธรรมนูญ
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	 ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับการกำาหนดกรอบการดำาเนินงานจัดทำา

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งในเบื้องต้นควรดำาเนินการจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก

ให้เสร็จในเดือนมกราคม	๒๕๕๙	และจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ให้เสร็จในวันที่	๑	

เมษายน	๒๕๕๙

	 ที่ประชุมได้เริ่มพิจารณากรอบตามที่กำาหนดไว้ในมาตรา	๓๕	ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗	โดยมีมติให้ดำาเนินการตาม	(๑)	

(๒)	 สำาหรับ	 (๓)	 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้มีองค์กร	 เช่น	 ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ชี้ขาด

ว่าการกระทำาใดเป็นการใช้อำานาจรัฐที่ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ

และประชาชน	โดยอาจต้องปรับโครงสร้างของศาลรัฐธรรมนูญบ้าง	ทั้งนี้	โดยมีบทบัญญัติ

กำาหนดให้ทุกฝ่ายต้องทำาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชน

	 ทั้งนี้	 ที่ประชุมมีมติกำาหนดนัดประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครั้งต่อไป	

ในวันพุธที่	 ๗	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘	 ตั้งแต่เวลา	 ๑๓.๓๐	 นาฬิกา	 เป็นต้นไป	 ณ	 ห้องประชุม										

งบประมาณ	ชั้น	๓	อาคารรัฐสภา	๓

การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ครั้งที่ ๒

	 วันพุธท่ี	๗	ตุลาคม	๒๕๕๘	ณ	ห้องประชุมงบประมาณ	ช้ัน	๓	อาคารรัฐสภา	 ๓	

มีการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	 ครั้งที่	 ๒	 คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ได้ประชุมพิจารณากรอบการจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญต่อจากการประชุมคร้ังก่อน	 โดยสรุปสาระสำาคัญ	

ดังต่อไปนี้

	 ๑.	 ประเด็นแนวทางการกำาหนดกลไกสำาหรับการป้องกัน	ตรวจสอบ	และขจัด

การทุจริต	และประพฤติมิชอบในร่างรัฐธรรมนูญ

	 เพื่อให้สามารถออกแบบและกำาหนดกลไกสำาหรับการป้องกัน	 ตรวจสอบ							

และขจัดการทุจริต	 และประพฤติมิชอบท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

ที่ประชุมเห็นควรเชิญคณะกรรมการขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการ

ป้องกัน	 ตรวจสอบ	 และขจัดการทุจริต	 ได้แก่	 ผู้ตรวจการแผ่นดิน	 คณะกรรมการป้องกัน
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และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงิน

แผ่นดิน	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 และคณะกรรมการการเลือกต้ัง	มาให้ความเห็น

ต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

	 ๒.	ประเด็นโครงสร้างของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร

	 เพื่อประโยชน์ในการกำาหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับโครงสร้างของฝ่ายนิติบัญญัติ

และฝ่ายบริหารตลอดจนความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายให้มีความครบถ้วนถูกต้อง																				

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจำานวน	๒	 คณะ	 ดังนี้	 ๑)	 คณะอนุกรรมการศึกษา

โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ	 ๒)	 คณะอนุกรรมการศึกษาโครงสร้างฝ่ายบริหาร	 เพื่อศึกษาถึง

รูปแบบโครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารของต่างประเทศและให้พิจารณาถึง

การนำามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยด้วย	 โดยกำาหนดระยะเวลาในการ

ดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนตุลาคม	 ๒๕๕๘	 และเมื่อได้ผลการศึกษาแล้ว											

ให้เสนอคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาหาความสัมพันธ์ที่เหมาะสมขององค์กร			

ทั้งสองฝ่ายต่อไป

	 ๓.	ประเด็นสิทธิของประชาชน

	 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรรับฟังความคิดเห็นในประเด็นสิทธิของ

ประชาชนอย่างกว้างขวาง	 จึงมีมติมอบหมายโฆษกฯ	 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเพื่อรับฟัง

ความคิดเห็นในประเด็นสิทธิของประชาชนท่ีจะรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง

สิทธิของประชาชนตามที่กำาหนดไว้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ	

๒๕๕๘	 ว่าครบถ้วนเพียงพอแล้วหรือไม่	 แล้วให้แจ้งข้อมูลมายังกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	

เพื่อพิจารณากำาหนดบทบัญญัติต่อไป

	 ๔.	ประเด็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและตรวจสอบมิให้ผู้เคยต้อง

คำาพิพากษาหรือคำาส่ังท่ีชอบด้วยกฎหมายว่ากระทำาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	 หรือเคย

กระทำาการอันทำาให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม	 เข้าดำารงตำาแหน่งทางการเมือง

อย่างเด็ดขาด	ตามมาตรา	๓๕	(๔)

	 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง

ควรเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์	 สุจริต	 มีศีลธรรม	 แต่การกำาหนดห้ามบุคคลผู้เคยต้อง

คำาพิพากษาหรือคำาส่ังท่ีชอบด้วยกฎหมายว่าการกระทำาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	 หรือ

เคยกระทำาการอันทำาให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมจะให้มีผลย้อนหลังเพียงใด	
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หรือจะให้มีผลเป็นลักษณะต้องห้ามเป็นระยะเวลาเท่าใดนั้นจำาเป็นต้องพิจารณาโดย

ละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

	 ๕.	ประเด็นกลไกที่มีประสิทธิภาพที่ทำาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะผู้ดำารง

ตำาแหน่งทางการเมืองและพรรคการเมือง	 สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือดำาเนินกิจการได้โดย

อิสระ	 ปราศจากการครอบงำาหรือชี้นำาโดยบุคคลหรือคณะบุคคลใด	 ๆ	 โดยไม่ชอบด้วย

กฎหมาย

	 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่ากฎหมายปัจจุบันได้มีกลไกในการเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพและความเป็นอิสระของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้แล้ว	 แต่เพื่อให้สามารถพิจารณา

ปรับปรุงกลไกต่าง	 ๆ	 ได้รอบคอบยิ่งขึ้นสมควรที่จะรับฟังประเด็นปัญหาและความเห็น

ขององค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องด้วย

	 ๖.	 ประเด็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการสร้างเสริมความเข้มแข็งของหลัก

นิติธรรม	 และการสร้างเสริมคุณธรรม	 จริยธรรม	 และธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนและ							

ทุกระดับ

	 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่ากลไกที่สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของ				

หลักนิติธรรม	 และสร้างคุณธรรม	 จริยธรรม	 และธรรมาภิบาลได้น้ัน	 จะต้องกำาหนดกฎเกณฑ์

โดยพิจารณาถึง	 ๑)	 กลไกทางด้านการศึกษาที่มุ่งปลูกฝังหลักคุณธรรม	 จริยธรรมมากกว่า

การมุ่งความสนใจไปที่ความสามารถทางวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว	 ๒)	 กลไกในการ

เผยแพร่แนวคิดทางด้านจริยธรรมผ่านสื่ออย่างต่อเนื่อง	 โดยอาจกำาหนดเป็นสัดส่วน

ในการดำาเนินรายการของสื่อในภาพรวม	 ๓)	 กลไกในการตรวจสอบเพื่อเตือนภัย	 หรือ

แก้ไขปรับปรุงเหตุที่กำาลังจะเกิดขึ้นล่วงหน้า

	 นอกจากนั้น 	 ที่ ประชุมมีมติตั้ งคณะอนุกรรมการผลิตสื่ อดิ จิตอล/

อิเล็กทรอนิกส์	 เพื่อทำาหน้าที่ผลิตสื่อที่มีรูปแบบ	 และใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย	 เพื่อให้

ประชาชนสามารถรับทราบและเข้าใจเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ
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การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ครั้งที่ ๓

	 วันพฤหัสบดีที่	๘	ตุลาคม	๒๕๕๘	ณ	ห้องประชุมงบประมาณ	ชั้น	๓	อาคาร

รัฐสภา	 ๓	 มีการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	 ครั้งที่	 ๓	 คณะกรรมการร่าง

รัฐธรรมนูญได้ประชุมพิจารณากรอบการจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญต่อจากการประชุมครั้งก่อน	

โดยในวันนี้เป็นการพิจารณากลไกที่มีประสิทธิภาพในการปรับโครงสร้างและขับเคลื่อน

ระบบเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน	 และป้องกันการบริหาร

ราชการแผ่นดินที่มุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบ

เศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาว	 ตามมาตรา	 ๓๕	 (๗)	 ของรัฐธรรมนูญ				

แห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับช่ัวคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗	ซ่ึงสรุปสาระสำาคัญได้ดังต่อไปน้ี

	 ๑.	 การปรับโครงสร้างและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคม	 เพื่อให้เกิด

ความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน	

	 ท่ีประชุมเห็นควรกำาหนดให้รัฐจัดโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้ประชาชนทุกภาคส่วน

มีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่าง

ทั่วถึง	 เป็นธรรม	 และยั่งยืน	 (inclusive	 growth)	 เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้

ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ขจัดการผูกขาดตัดตอนทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม	

คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค	 และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประชาชนและ

ประเทศชาติในภาพรวม

	 ๒.	การป้องกันการบริหารราชการแผ่นดินที่มุ่งสร้างความนิยมทางการเมือง

ในร่างรัฐธรรมนูญ

	 ที่ประชุมเห็นควรแยกพิจารณาออกเป็น	 ๒	 ส่วน	 ในส่วนการป้องกันนั้น									

ควรกำาหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและข้อมูลการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินต่อ

สาธารณะ	 โดยต้องให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้โดยสะดวกและไม่เสียค่าใช้จ่าย

ตามหลักความโปร่งใสและรับผิดชอบ	และอาจนำาระบบ	social	contract	มาประยุกต์ใช้กับ

การจัดทำานโยบายของฝ่ายการเมือง	โดยการจัดทำานโยบายต้องเป็น	scientific	base	โดยมี

การศึกษาผลกระทบต่างๆ	 ของนโยบายหลักท่ีจะเสนอต่อประชาชนในการหาเสียงเลือกต้ัง

ท่ีมีต่อเศรษฐกิจและสังคม	 ผลกระทบต่อภาระทางการเงินการคลังของรัฐและผลกระทบอ่ืน
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อย่างรอบด้านและมีการประกาศผลการศึกษานั้นอย่างเป็นทางการในฐานะสัญญา

ประชาคมท่ีฝ่ายการเมืองมีต่อประชาชนส่วนการนำานโยบายไปปฏิบัติน้ัน	 องค์กรตรวจสอบ

ที่มีอยู่ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ว	 แต่อาจต้องเชิญองค์กรเหล่านั้นมาชี้แจงเพิ่มเติมว่ามี

ปัญหาอะไรหรือไม่อย่างไร

การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ครั้งที่ ๔

	 วันศุกร์ท่ี	๙	ตุลาคม	๒๕๕๘	ณ	ห้องประชุมงบประมาณ	ช้ัน	๓	อาคารรัฐสภา	๓	

มีการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	 ครั้งที่	 ๔	 การประชุมคณะกรรมการ													

ร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้	 ยังคงเป็นการพิจารณากรอบการจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญต่อจาก

การประชุมครั้งก่อน	ซึ่งสรุปสาระสำาคัญได้ดังต่อไปนี้

	 ๑.	 การพิจารณาการจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญตามกรอบของรัฐธรรมนูญแห่ง			

ราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗	มาตรา	๓๕	(๘)	(๙)	และ	(๑๐)	

	 -	ประเด็นมาตรา	 ๓๕	 (๘)	 กลไกที่มีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของรัฐ										

ให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและตอบสนองต่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนโดยสอดคล้องกับ

สถานะทางการเงินการคลังของประเทศและกลไกการตรวจสอบและเปิดเผยการใช้จ่าย

เงินของรัฐที่มีประสิทธิภาพ	 ที่ประชุมเห็นควรกำาหนดหลักการในเบื้องต้นที่จะให้มี

กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังซ่ึงมีสาระสำาคัญเก่ียวกับกำาหนดกรอบวินัยทางการเงิน

การคลังภาครัฐ	ความมีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ความคุ้มค่า	การแสดง

ที่มาที่ไปในการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน	 และการนำาหลักธรรมาภิบาลมาใช้บังคับ	 เป็นต้น	

ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ	 พร้อมทั้งพิจารณาความจำาเป็นที่จะต้องมีองค์กรและกลไกในการทำา

หน้าที่ประเมินความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณดังกล่าวด้วย

	 -	ประเด็นมาตรา	 ๓๕	 (๙)	 กลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันมิให้มีการ

ทำาลายหลักการสำาคัญที่รัฐธรรมนูญจะได้วางไว้	 ที่ประชุมเห็นควรพิจารณากำาหนดในร่าง

รัฐธรรมนูญให้ชัดเจนว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่จะสามารถแก้ไขได้	 ทั้งนี้	 โดยคำานึงถึงหลัก

อำานาจสูงสุดของรัฐสภา	 (supremacy	 of	 parliament)	 หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของ

รัฐธรรมนูญ	(supremacy	of	constitution)	ประกอบด้วย
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	 -	ประเด็นมาตรา	๓๕	(๑๐)	กลไกที่จะผลักดันให้มีการปฏิรูปเรื่องสำาคัญต่างๆ	

ให้สมบูรณ์ต่อไปน้ันท่ีประชุมเห็นว่า	 เน่ืองจากการปฏิรูปน้ันไม่สามารถดำาเนินการให้แล้วเสร็จ

ในทุกด้านพร้อมกันได้	 รวมทั้งเนื้อหาและกระบวนการในการปฏิรูปแต่ละเรื่องก็มี

ความแตกต่างกัน	 แต่เห็นว่ามีความจำาเป็นต้องปฏิรูปในบางด้านให้เรียบร้อยก่อนที่จะมี

การเลือกตั้งและควรปฏิรูปในบางเรื่องเสียก่อน	 โดยเฉพาะเรื่องที่เห็นว่ามีความสำาคัญ

อันเป็นพื้นฐานในเรื่องอื่น	 ๆ	 ต่อไป	 ในการนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้กรรมการ

ร่างรัฐธรรมนูญที่มีความรู้ในเรื่องนี้ไปร่วมกันพิจารณาและสรุปผลการศึกษาเสนอต่อ

ที่ประชุมต่อไป

	 ๒.	การพิจารณากรอบการร่างรัฐธรรมนูญตามความมุ่งหมายของคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ	(คสช.)

	 -	ประเด็นให้เป็นที่ยอมรับนับถือของสากล	 และต้องสอดคล้องกับสภาพ

ปัญหา	ประเพณี	วัฒนธรรม	และวิถีชีวิตของประเทศไทยและคนไทย	ที่ประชุมเห็นว่าควร

พิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญที่มีหลักการที่เป็นสากลแต่ต้องพิจารณาให้มีความเหมาะสม

และสอดคล้องกับสภาพปัญหาเฉพาะของประเทศไทยด้วย

	 -	 ประเด็นให้มีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการปฏิรูปและสร้างความปรองดอง					

ให้เกิดข้ึนให้ได้โดยในส่วนการปฏิรูป	 ท่ีประชุมเห็นว่าควรมุ่งเน้นพิจารณาศึกษาถึงมูลเหตุของ

ความขัดแย้งว่าเกิดจากสาเหตุใด	 ทั้งนี้	 ที่ประชุมเห็นควรให้รอการพิจารณาประเด็น					

การปฏิรูปและสร้างความปรองดองไว้ก่อนพร้อมท้ังมอบหมายให้กรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีมี

ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงไปร่วมพิจารณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็น

ข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป

	 -	ประเด็นให้มีมาตรการป้องกันไม่ให้การเมืองใช้อำานาจแสวงหาประโยชน์

เพื่อตนเองและพวกพ้องหรือใช้เงินแผ่นดินเพื่อสร้างความนิยมและความชอบธรรม	

โดยมิได้มุ่งหมายให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขในระยะยาวจนเกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติ

อย่างร้ายแรง	 และประเด็นการกำาหนดแนวทางในการขจัดทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างได้ผลน้ัน	

ที่ประชุมเห็นว่า	 เป็นกรณีเดียวกับกรอบการจัดทำารัฐธรรมนูญตามมาตรา	 ๓๕	 (๗)	 ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗	ที่ได้มีการพิจารณา

ในการประชุมครั้งก่อนแล้ว	 จึงสามารถใช้แนวทางดังกล่าวในการดำาเนินการจัดทำา												

ร่างรัฐธรรมนูญต่อไปได้
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	 -	ประเด็นการสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในอันที่ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ	 และร่วมกันรับรู้และรับผิดชอบต่อ

ความเจริญและการพัฒนาประเทศและสังคมโดยรวม	ที่ประชุมเห็นว่า	โดยหลักการสมควร

กำาหนดไว้ในหมวดเรื่องสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเป็นหลักสำาหรับในส่วนอื่นๆ	 เป็นการ

กำาหนดถึงวิธีการการมีส่วนร่วมดังกล่าวซึ่งจะไปพิจารณาในแต่ละส่วนต่อไป

	

การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ครั้งที่ ๕

	 วันจันทร์ที่	 ๑๒	 ตุลาคม	๒๕๕๘	ณ	ห้องประชุมงบประมาณ	 ชั้น	 ๓	 อาคาร

รัฐสภา	 ๓	 มีการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	 ครั้งที่	 ๕	 คณะกรรมการร่าง

รัฐธรรมนูญได้พิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญต่อจากการประชุมครั้งที่แล้ว	 โดยสรุปสาระ

สำาคัญได้ดังนี้

	 ๑.	 ในเบื้องต้นที่ประชุมได้พิจารณากรอบและแนวทางในการพิจารณายกร่าง

รัฐธรรมนูญโดยที่ประชุมเห็นว่า	 รัฐธรรมนูญที่จะยกร่างขึ้นใหม่นั้นควรยึดเจตนารมณ์ที่จะ

เสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม	 มีเนื้อหาสั้นและกระชับ	 และควร

บัญญัติเฉพาะหลักการที่สำาคัญเท่านั้น	 ส่วนรายละเอียดจะนำาไปกำาหนดไว้ในกฎหมาย

ระดับต่าง	 ๆ	 ตามความเหมาะสมต่อไป	 ในการนี้	 ที่ประชุมเห็นสมควรที่จะใช้แนวทาง

ในการยกร่างรัฐธรรมนูญข้ึนใหม่แทนการนำารัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหน่ึงในอดีตมาปรับปรุง

อย่างไรก็ดี	 ที่ประชุมเห็นว่าอาจนำามาตรการหรือกลไกบางเรื่องที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ

ฉบับต่างๆ	ในอดีตที่เป็นประโยชน์มาพิจารณาเพื่อที่อาจนำามากำาหนดไว้ด้วยก็ได้

	 ๒.	ที่ประชุมได้พิจารณาร่างบทบัญญัติในหมวด	 ๑	 บททั่วไป	 ของร่าง

รัฐธรรมนูญที่คณะอนุกรรมการยกร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญได้จัดทำาขึ้นตามแนวทางที่ได้

รับมอบหมาย	 ซึ่งประกอบด้วยร่างบทบัญญัติ	 จำานวน	๖	มาตรา	 เกี่ยวกับรูปแบบของรัฐ	

รูปแบบการปกครองของรัฐ	การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล	เป็นต้น	โดยที่ประชุม

พิจารณาแล้วเห็นควรปรับปรุงร่างมาตรา	 ๓	 เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรต่าง	 ๆ		

ของรัฐให้ชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับหลักนิติธรรมอันเป็นหลักการที่มีพัฒนาในการคุ้มครอง

สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอย่างต่อเนื่อง
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	 ๓.	นอกจากนั้น	ที่ประชุมได้พิจารณาเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการรองรับความ

เท่าเทียมกันภายใต้รัฐธรรมนูญ	 ที่ประชุมเห็นด้วยในหลักการที่จะกำาหนดเกี่ยวกับ

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทยในทุก	 ๆ	 เรื่อง	 เว้นแต่จะมีการตรา

กฎหมายจำากัดสิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้นไว้ในรัฐธรรมนูญ	 โดยในชั้นนี้ที่ประชุมเห็นควร

ให้ค้างพิจารณาไว้ก่อนเพื่อนำาไปพิจารณาร่วมกับบทบัญญัติเรื่องสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล

	 ๔.	ที่ประชุมได้พิจารณาร่างมาตรา	 ๖	 ที่คณะอนุกรรมการยกร่างบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญได้ยกร่างข้ึนตามหลักการของมาตรา	 ๗	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 โดยที่ประชุมยังมีความเห็นออกเป็นสองแนวทาง	 แนวทางแรก

เห็นควรให้คงร่างมาตราดังกล่าวเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณา

วินิจฉัยในกรณีที่มีประเด็นปัญหาตามรัฐธรรมนูญ	 แนวทางที่สองเห็นว่าการกำาหนด

บทบัญญัติดังกล่าวกำาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นอาจส่งผลต่อการบังคับใช้รัฐธรรมนูญได้	

ในการนี้ที่ประชุมจึงเห็นควรให้ค้างการพิจารณาในประเด็นนี้ไว้ก่อน

การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ครั้งที่ ๖

	 วันอังคารที่	๑๓	ตุลาคม	๒๕๕๘	ณ	ห้องประชุมงบประมาณ	ชั้น	๓	อาคาร

รัฐสภา	๓	มีการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	ครั้งที่	๖	สรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

	 ๑.	 ในการประชุมครั้งนี้	 คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้เชิญคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการ

ปฏิบัติหน้าที่และข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญ	

สรุปสาระสำาคัญของการประชุมได้ดังนี้

	 -	ในการตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินพร้อมกับสำานักงานตรวจเงินแผ่นดินดำาเนินการอยู่น้ัน	

มีการตรวจสอบใน	๒	 รูปแบบ	 ได้แก่	 การใช้จ่ายเงินแผ่นดินว่าเป็นไปตามกฎหมาย	 ระเบียบ	

ข้อบังคับ	หรือมติของคณะรัฐมนตรีหรือไม่	(compliance	audit)	การตรวจสอบการดำาเนินงาน

ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผล	 คุ้มค่า	 และประหยัดหรือไม่	 (performance	

audit)	 ทำาให้สามารถตรวจสอบบรรดาโครงการต่างๆ	 ของรัฐที่ดำาเนินการอยู่เป็นไปโดยมี
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ประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผล	 และความคุ้มค่าหรือไม่	 โดยเฉพาะกรณีจะกระทบต่อระบบการเงิน

การคลังภาครัฐหรือไม่	 อันเป็นหลักการสำาคัญในการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง

ของประเทศ	 แต่อย่างไรก็ดีในการดำาเนินการดังกล่าว	 ยังประสบปัญหาเก่ียวกับความร่วมมือ

และการดำาเนินการของหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง	 โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ซึ่งมีอยู่จำานวนมาก	และกรณีที่ยังขาดมาตรการบังคับที่เหมาะสม

	 -	สำาหรับข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการร่างรัฐธรรมนูญน้ัน	 คณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดินเสนอให้คงบทบัญญัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระและความเป็นกลางของ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 สำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน	 และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	

พร้อมทั้งเสนอให้นำาบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง	

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ที่มีอำานาจในการพิจารณาว่า

มีการฝ่าฝืนวินัยทางงบประมาณและการคลังมากำาหนดไว้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วย	

นอกจากนี้	 เพื่อให้การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ	

ประสิทธิผล	คุ้มค่า	 และประหยัด	สมควรต้องมีบทบัญญัติที่มีสภาพบังคับในทางปกครอง

รวมทั้งกำาหนดให้อำานาจในการตรวจสอบนโยบายประชานิยม	 โดยให้มีอำานาจเสนอ

ข้อทักท้วงหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล	 และหากรัฐบาลไม่ปฏิบัติตามแล้ว	 ควรมีกลไกท่ีมี

สภาพบังคับกำาหนดไว้ด้วย

	 -	ในเร่ืองการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินน้ัน	 คณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินเห็นควรเสนอให้ปรับปรุงที่มาของคณะกรรมการให้มีกระบวนการเช่นเดียวกัน

กับคณะกรรมการสรรหาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 เพ่ือป้องกัน

มิให้การสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองได้

	 ๒.	ที่ประชุมได้พิจารณาร่างมาตรา	 ๖	 ที่คณะอนุกรรมการยกร่างบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญได้ยกร่างข้ึนตามหลักการของมาตรา	 ๗	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ซึ่งค้างการพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน	 โดยในชั้นนี้ที่ประชุม

เห็นควรให้นำามาตรา	 ๖	 ไปกำาหนดไว้ในหมวดที่ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นแนวทาง						

ในการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

	 ๓.	ที่ประชุมได้พิจารณาร่างบทบัญญัติในหมวด	๒	พระมหากษัตริย์	 ของร่าง

รัฐธรรมนูญที่คณะอนุกรรมการยกร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญได้จัดทำาขึ้นตามแนวทางที่ได้

รับมอบหมาย	 ซ่ึงประกอบด้วยร่างบทบัญญัติ	 จำานวน	 ๑๙	 มาตรา	 โดยบทบัญญัติในหมวดน้ี

ส่วนใหญ่นำาหลักการมาจากรัฐธรรมนูญ	 ๒๕๔๐	 โดยมีสาระสำาคัญเกี่ยวกับสถานะของ
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พระมหากษัตริย์	 ผู้สำาเร็จราชการแผ่นดิน	 องคมนตรี	 การถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์	

ซึ่งพระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทำาต่อพระรัชทายาทซึ่งบรรลุ

นิติภาวะแล้วหรือต่อผู้แทนพระองค์ก็ได้	 ตามหลักการของมาตรา	 ๑๙	 วรรคหก

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับช่ัวคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๗	 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติม

โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗	แก้ไขเพิ่มเติม	

(ฉบับที่	๑)	พุทธศักราช	๒๕๕๘

การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ครั้งที่ ๗

	 วันพุธท่ี	๑๔	ตุลาคม	๒๕๕๘	ณ	ห้องประชุมงบประมาณ	ช้ัน	๓	อาคารรัฐสภา	๓	

มีการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	ครั้งที่	๗	สรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

	 ๑.	 ในการประชุมครั้งนี้	 คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้เชิญคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 (ป.ป.ช.)	 และผู้บริหารสำานักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการ

ปฏิบัติหน้าที่และข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญ	

สรุปสาระสำาคัญของการประชุมได้ดังนี้

	 -	คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	มีข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่า	เพื่อให้การดำาเนินการ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีความเป็นอิสระและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ

ในทางสากล	สมควรกำาหนดให้คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ยังคงมีสถานะเป็นองค์กรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญซึ่งจะมีความสอดคล้องกับแนวทางที่กำาหนดในอนุสัญญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต	 ค.ศ.	 ๒๐๐๓	 (The	 United	 Nations	 Convention	 against	

Corruption	๒๐๐๓	หรือ	 UNCAC)	 ท่ีประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเป็นภาคีสมาชิกแล้วพร้อมท้ัง

ยังกำาหนดอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ไว้ตามเดิม

	 -	สำาหรับการปรับปรุงกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั้นคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 เสนอให้มีการบูรณาการการทำางานร่วมกัน

ของหน่วยงานตรวจสอบการทุจริตต่าง	ๆ	เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในเรื่องนี้	รวมทั้ง

ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการดำาเนินการในการไต่สวนตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
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ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เกิดความคล่องตัวและสะดวกรวดเร็วขึ้น	

สำาหรับการตรวจสอบการทุจริตในเชิงนโยบายในทางปฏิบัติที่ผ่านมาที่ยังไม่สามารถ

ดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น	 คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 เห็นควรเสนอให้ปรับปรุง

อำานาจในการตรวจสอบของหน่วยงานที่ดำาเนินการตรวจสอบการทุจริตให้ครอบคลุม

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ	 (economic	 crime)	 ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน	 โดยเพิ่ม

อำานาจหน้าท่ีให้สามารถดำาเนินการตรวจสอบเอกชนท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริตด้วย	 ส่วนการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการที่ในปัจจุบันมีปรากฏอยู่ในทุกระดับนั้น

คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 เสนอให้มีการกำาหนดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ

ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน	 โดยข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐระดับอื่นๆ	 ที่มิใช่ข้าราชการหรือ

เจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงหรือผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองที่ต้องยื่นต่อคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	

ให้ย่ืนต่อหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือเป็นข้อมูลในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการ

หรือเจ้าหน้าที่รัฐนั้น	 ๆ	 พร้อมทั้งกำาหนดระยะเวลาสำาหรับการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน

ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้เกิดกรณีขาดอายุความ

	 ในการนี้	 ที่ประชุมมีความเห็นในเบื้องต้นว่า	 ในการพิจารณากำาหนดกลไก

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไว้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้

อาจที่จะต้องมีการพิจารณาถึงขอบเขตภารกิจขององค์กรตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐและ

หน่วยงานที่ดำาเนินการตรวจสอบการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้สามารถบูรณาการ

กระบวนการตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

	 ๒.	ที่ประชุมได้พิจารณาหมวด	 ๓	 “สิทธิและเสรีภาพ”	 ของร่างรัฐธรรมนูญที่

คณะอนุกรรมการยกร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญได้จัดทำาขึ้นตามแนวทางที่ ได้รับ

มอบหมาย	 โดยในเบ้ืองต้นท่ีประชุมเห็นควรกำาหนดเป็นหลักการว่า	 ในส่วนท่ีเป็นเน้ือหาของ

บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพนั้น	 หากเป็นบทบัญญัติที่ประสงค์จะให้เฉพาะ

กรณีของผู้ถือสัญชาติไทยแล้ว	 สมควรใช้คำาว่า	 “ปวงชนชาวไทย”	 และหากเป็นกรณีที่

ประสงค์จะให้บทบัญญัติใดครอบคลุมทั้งผู้ที่ถือสัญชาติไทยและผู้ที่มิได้ถือสัญชาติไทย

ด้วยแล้วสมควรที่ใช้คำาว่า	“บุคคล”	เพื่อให้เกิดความชัดเจน

	 ๓.	ที่ประชุมได้พิจารณาร่างมาตรา	 ๒๕	 ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่วางหลักทั่วไป

เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทั้งที่มีการกำาหนดไว้เป็นการเฉพาะในร่างรัฐธรรมนูญ

และท่ีไม่ได้มีการกำาหนดไว้โดยบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพท่ีจะกระทำาการใด	 ๆ	 ก็ได้และได้รับ
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การคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้	 แต่การใช้สิทธิและเสรีภาพนั้นต้องไม่กระทบ

กระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศความสงบเรียบร้อยของ

สังคมและประชาชน	 และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น	 ส่วนการจำากัดสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคลตามร่างรัฐธรรมนูญนี้โดยการตรากฎหมายนั้นจะสามารถกระทำาได้

เฉพาะแต่ในกรณีที่ร่างรัฐธรรมนูญนี้บัญญัติให้กระทำาได้ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะเรื่อง																

ที่จะต้องมีการกำาหนดไว้ในร่างรัฐธรรมนูญด้วย

การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ครั้งที่ ๘

	 วันพฤหัสบดีที่	๑๕	ตุลาคม	๒๕๕๘	ณ	ห้องประชุมงบประมาณ	ชั้น	๓	อาคาร

รัฐสภา	 ๓	 มีการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	 ครั้งที่	 ๘	 ในการประชุมครั้งนี้	

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้เชิญประธานกรรมการการเลือกต้ัง	 เลขาธิการคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง	 และรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา

อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่และข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณายกร่าง

รัฐธรรมนูญ	สรุปสาระสำาคัญของการประชุมได้ดังนี้

	 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ให้ข้อมูลว่า	 การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ									

แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๕๐	ท่ีผ่านมายังไม่สัมฤทธ์ิผล	เน่ืองจากยังไม่สามารถ

ขจัดคนทุจริตออกจากกระบวนการเลือกต้ังได้	 คณะกรรมการการเลือกต้ังจึงมีข้อเสนอแนะ

ว่า	 ในการจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญในส่วนของบทบัญญัติที่ เกี่ยวกับการเลือกตั้งนั้น	

สมควรพิจารณากำาหนดกลไกที่จะสามารถจัดการกับการทุจริตในการเลือกตั้งได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 เนื่องจากการเลือกตั้งเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าไปสู่อำานาจ

ทางการเมืองทั้งฝ่ายบริหาร	 และฝ่ายนิติบัญญัติ	 หากขาดกลไกที่จะจัดการกับการทุจริต

เลือกต้ังได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว	 การปฏิรูปประเทศจะสำาเร็จได้ยาก	 ในการน้ี	 คณะกรรมการ

การเลือกต้ังได้มีข้อเสนอแนะในส่วนท่ีเก่ียวกับการจัดการเลือกต้ังใน	๕	ประเด็น	ดังต่อไปน้ี

	 ๑.	 การทำาให้การเลือกตั้งสัมฤทธิ์ผล	 โดยเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง

เป็นผู้มีอำานาจหน้าที่ในการจัด	 ดำาเนินการ	 และควบคุมการเลือกตั้ง	 และมีอำานาจเลื่อน

วันเลือกต้ังได้ในกรณีท่ีมีวิกฤติการณ์ทางการเมืองหรือเหตุจำาเป็นอ่ืน	 โดยให้คณะกรรมการ

การเลือกตั้งประกาศงดการลงคะแนนหรืองดการนับคะแนน	 แล้วจึงเสนอให้มีการกำาหนด

วันเลือกตั้งใหม่ได้	 รวมทั้งเสนอให้คณะกรรมการการเลือกมีอำานาจในการควบคุม	 สั่งการ	
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โยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ตลอดจนการสั่งลงโทษทางวินัยได้ในระหว่าง							

การเลือกต้ัง	 หากปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวไม่ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการการเลือกต้ัง

หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เป็นกลาง

	 ๒.	กระบวนการเลือกตั้ง	 คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอให้มีการนับคะแนน

ที่หน่วยเลือกตั้งแต่ในกรณีที่มีความจำาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง	มีอำานาจที่จะสั่งการ

ให้สามารถรวมนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งหลายหน่วยภายในเขตพื้นที่เดียวกันได้	

พร้อมทั้งเสนอให้นำาเครื่องลงคะแนนเลือกต้ังแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการลงคะแนน

เพ่ือความสะดวก	 รวดเร็ว	 และประหยัดงบประมาณในการจัดการเลือกตั้ง	 นอกจากนี้	

คณะกรรมการการเลือกต้ังได้เสนอให้มีการตรากฎหมายเก่ียวกับการดำาเนินโครงการของรัฐ

ที่อาจมีผลต่อการเลือกตั้งภายหลังจากการตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง	 ทั้งนี้	

เพ่ือป้องกันมิให้นำาทรัพยากรของรัฐไปใช้ประโยชน์ในการหาเสียง	 รวมท้ังควรตรากฎหมาย

เก่ียวกับการดำาเนินงานของพรรคการเมืองให้มีมาตรฐาน	 เป็นประชาธิปไตย	และให้ประชาชน

มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพรรคการเมืองเพื่อพัฒนาพรรคการเมืองต่าง	 ๆ	 ให้เป็น

สถาบันต่อไป

	 ๓.	การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม	 โดยเสนอให้คงอำานาจหน้าที่

ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	

๒๕๕๐	 ต่อไป	 โดยเฉพาะอำานาจในการให้ใบแดง	 ใบเหลือง	 และเพิ่มการให้ใบส้มกรณี

ผู้สมัครรายใดมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีส่วนร่วมในการทำาให้มีการเลือกตั้งใหม่	 (ใบเหลือง)	

สองครั้งติดต่อกันก่อนการประกาศผลการเลือกตั้งเพื่อลงโทษผู้สมัครรับเลือกตั้งที่กระทำา

ผิดกฎหมายก่อนการประกาศผลได้	 รวมทั้งกำาหนดให้พนักงานสืบสวนสอบสวนของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

โดยมีอำานาจในการออกหมายเรียก	จับกุม	ตรวจค้น	ยึดและอายัดเพื่อสามารถดำาเนินการ

ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการการเลือกตั้งยังได้เสนอ

ให้มีการจัดตั้งศาลเลือกตั้งสำาหรับคดีเลือกตั้งเป็นการเฉพาะด้วย

	 ๔.	การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	 โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เสนอให้ควรคงอำานาจหน้าที่ที่มีอยู่ เดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ไว้	 โดยให้คณะกรรมการการเลือกต้ังมีหน้าท่ีในการให้การศึกษาแก่

ประชาชนเกีย่วกบัการปกครอบระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ์ทรงเป็นประมุข
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	 ๕.	ที่มาของกรรมการการเลือกตั้ง	โดยเสนอให้กำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่ง

ของกรรมการการเลือกตั้งไว	้ ๗	 ปี	 ตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	๒๕๕๐	พร้อมทั้งกำาหนดเป็นวาระเฉพาะตัว

	 คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้รับฟังข้อเสนอของคณะกรรมการ																								

การเลือกตั้งแล้วมีมติให้นำาข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณาในรายละเอียดเมื่อพิจารณาถึง

บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ครั้งที่ ๙

	 วันศุกร์ท่ี	๑๖	ตุลาคม	๒๕๕๘	ณ	ห้องประชุมงบประมาณ	ช้ัน	๓	อาคารรัฐสภา	๓	

มีการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	ครั้งที่	๙	สรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

	 ๑.	 ในการประชุมคร้ังน้ี	 คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้เชิญประธานผู้ตรวจการ

แผ่นดิน	 ผู้ตรวจการแผ่นดิน	 และเลขาธิการสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	 มาให้ข้อมูล

เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่และข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ

พิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญ	สรุปสาระสำาคัญของการประชุม	ได้ดังนี้

	 ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินได้เสนอความเห็นว่า									

ควรกำาหนดบทบาทอำานาจหน้าท่ีของผู้ตรวจการแผ่นดิน	 รวมถึงองค์ประกอบ	 วิธีการได้มา

และวาระการดำารงตำาแหน่งของผู้ตรวจการแผ่นดิน	 ไว้เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงาน	ดังนี้

	 (๑)	เพ่ิมอำานาจในการตรวจสอบการทุจริตในภาครัฐ	 โดยกำาหนดให้ผู้ตรวจการ

แผ่นดินมีอำานาจตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและกรรมการเป็นรายบุคคล	

เพื่อให้ผู้ตรวจเงินแผ่นดินสามารถตรวจสอบการทุจริตในภาครัฐทุกระดับ

	 (๒)	การกำาหนดให้มีกลไกอันมีผลเป็นสภาพบังคับ	 ในกรณีท่ีผู้ตรวจการแผ่นดิน								

มีข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการร้องเรียน	 แต่หน่วยงานนั้นไม่ดำาเนินการ

โดยไม่มีเหตุอันสมควร	 ให้ถือเป็นการทำาผิดวินัยเช่นเดียวกับการกระทำาที่ฝ่าฝืนมติของ

คณะรัฐมนตรี

	 (๓)	กำาหนดให้มีมาตรการคุ้มครองชั่วคราวเป็นระยะเวลา	๓๐	วัน	ให้แก่ผู้ที่ยื่น

เร่ืองร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน	 เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบว่าคำาร้องของผู้ร้องเรียน

มีเหตุผลหรือไม่	เพื่อเป็นการป้องกันสิทธิของประชาชนในเบื้องต้น
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	 (๔)	กำาหนดเก่ียวกับการดำาเนินการเก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีบัญญัติ

ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ซ่ึงท่ีผ่านมาสำานักงานผู้ตรวจเงิน													

แผ่นดินได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่

จึงเห็นควรเสนอให้กำาหนดให้องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ

อำานาจรัฐมีงบประมาณ	 โดยอาจกำาหนดให้องค์กรดังกล่าวได้รับจัดสรรงบประมาณ												

ในอัตราร้อยละ	๑	หรือ	ร้อยละ	๐.๗๕	ของงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด

	 (๕)	คงความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการแผ่นดินไว้เช่นปัจจุบัน

	 นอกจากนี้	 ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นเพิ่มเติมว่า	 ร่างรัฐธรรมนูญที่จัดทำาขึ้น							

ควรคงอำานาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในการติดตามและประเมินผลการบังคับใช้

รัฐธรรมนูญไว้ต่อไป	เพ่ือให้มีข้อมูลว่าหน่วยงานต่าง	ๆ	มีการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเพียงใด	

มีกฎหมายที่ออกตามความในรัฐธรรมนูญมีจำานวนเท่าใด	 รวมทั้งผลกระทบที่มีต่อ

ประชาชน	 พร้อมทั้งกำาหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่มีความเป็นกลาง

สามารถเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้ในกรณีที่มีความจำาเป็นในการแก้ปัญหาที่เกิด

จากการบังคับใช้รัฐธรรมนูญเพื่อทำาให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองมากยิ่งขึ้น

	 ๒.	ที่ประชุมได้พิจารณาบทบัญญัติในหมวด	๓	“สิทธิและเสรีภาพของปวงชน

ชาวไทย”	 ของร่างรัฐธรรมนูญท่ีคณะอนุกรรมการยกร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญได้จัดทำาข้ึน

ตามแนวทางที่ได้รับมอบหมายต่อจากการประชุมครั้งก่อน	 โดยในการประชุมครั้งนี้

ได้พิจารณาบทบัญญัติเก่ียวกับการกำาหนดกฎหมายท่ีตราข้ึนต้องมีผลใช้บังคับเป็นการท่ัวไป	

ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง	 โดย

ต้องระบุเหตุผลความจำาเป็นในการจำากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย	 และการเลือกปฏิบัติโดย

ไม่เป็นธรรมต่อประชาชนชาวไทยไม่ว่าด้วยเหตุใด	 ๆ	 จะกระทำามิได้	 ซึ่งที่ประชุมได้มีการ

พิจารณาถึงความเหมาะสมในการบัญญัติความว่า	“	…ต้องระบุเหตุผลความจำาเป็นในการ

กำาหนดขอบเขตหรือการจำากัดสิทธิเสรีภาพไว้ด้วย”	 ทั้งนี้	 เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	

๒๕๕๐	 ได้บัญญัติให้กฎหมายที่มีบทบัญญัติจำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจะต้องระบุ

มาตราของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องไว้ด้วย	 แต่เมื่อมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญและประกาศใช้

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่	 การระบุเลขมาตราที่อ้างอิงรัฐธรรมนูญไว้ในกฎหมายจึงสร้าง

ความสับสนในการอ้างอิง	 ดังน้ัน	 ท่ีประชุมจึงเห็นควรวางหลักการในการตรากฎหมายท่ีจำากัด

สิทธิเสรีภาพของบุคคลจะต้องมีการระบุถึงเหตุผลและความจำาเป็นในการจำากัดสิทธิและ
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เสรีภาพเท่านั้น	 โดยไม่ต้องอ้างเลขมาตราของรัฐธรรมนูญอีกเพื่อให้สามารถตรวจสอบ

การตรากฎหมายฉบับดังกล่าวได้

	 นอกจากนี้	 ที่ประชุมได้พิจารณาบทบัญญัติว่าด้วยความเสมอภาคของบุคคล

ตามกฎหมายและความเสมอภาคระหว่างชายและหญิง	 ท่ีประชุมได้พิจารณาความเป็นไปได้

ในการใช้ถ้อยคำาว่า	 “บุคคล”	 เนื่องจากเป็นคำาที่มีความหมายครอบคลุมทั้งชายและหญิง	

แต่เนื่องจากที่ประชุมมีข้อกังวลว่าการใช้ถ้อยคำา	 “บุคคล”	 นั้นอาจทำาให้เข้าใจว่า

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ให้ความสำาคัญกับความเสมอภาคระหว่างชายหญิงเช่นเดียวกับ

รัฐธรรมนูญที่ผ่านมา	 ที่ประชุมจึงเห็นควรให้ระบุให้ชัดเจนว่า	 “ชายและหญิงมีสิทธิ

เท่าเทียมกัน”	 ในการน้ี	 ท่ีประชุมได้มีการอภิปรายในประเด็นความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ท่ีมี

สัญชาติไทยและคนต่างด้าวว่าจะมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันภายใต้ร่างรัฐธรรมนูญ

ฉบับน้ีหรือไม่	 ซ่ึงในประเด็นน้ีท่ีประชุมมีความเห็นว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยน้ัน

เป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของผู้ที่มีสัญชาติไทย	 สิทธิเสรีภาพของคนต่างด้าวนั้น

จะเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ	 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ	 และตาม

สนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีอยู่	 อย่างไรก็ดี	 ในชั้นนี้ที่ประชุมเห็นควรให้รอการ

พิจารณาบทบัญญัติในส่วนนี้ไว้ก่อน	 และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่าง

รัฐธรรมนูญปรับปรุงร่างมาตราที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับความเห็นของที่ประชุมด้วย

การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ครั้งที่ ๑๐

	 วันจันทร์ที่	 ๑๙	ตุลาคม	๒๕๕๘	ณ	ห้องประชุมงบประมาณ	ชั้น	๓	อาคาร

รัฐสภา	 ๓	 มีการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	 ครั้งที่	 ๑๐	 ในการประชุมวันนี้																				

ที่ประชุมได้พิจารณาบทบัญญัติในหมวด	 ๓	 “สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย”	 ของ

ร่างรัฐธรรมนูญที่คณะอนุกรรมการยกร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญได้จัดทำาขึ้นตามแนวทาง

ที่ได้รับมอบหมายต่อจากการประชุมครั้งก่อน	สรุปสาระสำาคัญของการประชุมได้ดังนี้

	 ๑.	 กำาหนดหลักการเป็นการทั่วไปกรณีการตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจำากัด

สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลจะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกำาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ	 และในกรณี

ที่รัฐธรรมนูญมิได้กำาหนดเงื่อนไขไว้เป็นการเฉพาะและกำาหนดหลักการไว้ด้วยว่ากฎหมาย

ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใด
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บุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง	 รวมทั้งกฎหมายที่ตราขึ้นต้องไม่เพิ่มภาระหรือจำากัดสิทธิหรือ
เสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ	 หรือจะกระทบกระเทือนต่อศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ของบุคคล	 นอกจากนี้	 เห็นสมควรเพิ่มเติมหลักการว่ากฎหมายดังกล่าวจะต้องมี
การระบุเหตุผลความจำาเป็นในการจำากัดสิทธิเสรีภาพไว้ด้วยเพื่อความชัดเจนและเพื่อเป็น
หลักประกันการจำากัดสิทธิของบุคคล
	 ๒.	กำาหนดหลักการในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยมิให้มีการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล	 ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ	 แต่อย่างไรก็ดี	 เห็นสมควรวาง
หลักการไว้ด้วยว่า	มาตรการที่กำาหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้
สิทธิหรือเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่นนั้นไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม	
เพื่อเป็นหลักประกันว่ารัฐต้องปฏิบัติต่อบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน
	 ๓.	พิจารณากำาหนดหลักการเกี่ยวกับการห้ามมิให้มีการทรมาน	 ทารุณกรรม	
หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ	โดยที่ประชุมได้
พิจารณาเทียบเคียงกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	
(International	Covenant	on	Civil	and	Political	Rights	:	ICCPR)	ที่มีบทบัญญัติครอบคลุม
ในเรื่องการทรมานและการปฏิบัติหรือการกระทำาใด	 ๆ	 ด้วยวิธีการที่โหดร้ายหรือ
ไร้มนุษยธรรมต่อบุคคล	 ซ่ึงท่ีประชุมได้พิจารณาประเด็นการกำาหนดข้อยกเว้นในรัฐธรรมนูญ
ฉบับอื่น	 ๆ	 ว่าการลงโทษตามคำาพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไม่เป็นการ
ทรมานหรือการปฏิบัติหรือการกระทำาใดๆ	 ด้วยวิธีการที่โหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม	
เน่ืองจากมีข้อกังวลว่าการลงโทษประหารชีวิตจะถูกมองว่าเป็นการทรมานด้วยประการหน่ึง	
อย่างไรก็ดีที่ประชุมมีความเห็นว่า	 การลงโทษประหารชีวิตนั้น	 เป็นการดำาเนินการ
ในการควบคุมความสงบสุขและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม	 จึงมิได้ถือว่า
เป็นการปฏิบัติหรือการกระทำาใด	 ๆ	 ด้วยวิธีการที่โหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมต่อบุคคล	
อีกทั้งในหลายประเทศยังคงมีการลงโทษประหารชีวิตอยู่	 แต่หากในอนาคตสังคมเห็นว่า
การประหารชีวิตเป็นการกระทำาท่ีไร้มนุษยธรรมแล้ว	 ก็จะได้ดำาเนินการยกเลิกโทษ									
ประหารชีวิตนั้นต่อไป	 ดังนั้น	 ที่ประชุมจึงเห็นว่าไม่มีความจำาเป็นที่จะต้องกำาหนดว่า				
การลงโทษของศาลไม่ถือว่าเป็นการทรมาน	 ทารุณกรรม	 หรือลงโทษด้วยวิธีการโหดร้าย
หรือไร้มนุษยธรรมไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ
	 ๔.	สำาหรับการกำาหนดหลักการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในร่างกาย	เกียรติยศ	
ชื่อเสียง	 ข้อมูลและความเป็นอยู่ส่วนตัว	 ครอบครัว	 เคหสถาน	 ทรัพย์สิน	 การสืบมรดก	
การแสดงความคิดเห็น	วิชาการ	การสื่อสาร	การเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่	การศึกษา

อบรม	 การประกอบอาชีพ	 การสมาคม	 และการตั้งพรรคการเมือง	 ที่จะถูกจำากัดได้โดย
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บทบัญญัติแห่งกฎหมายเพียงเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อจัดทำาบริการ
สาธารณะ	 หรือเมื่อมีการกระทำาที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นอันตรายต่อ
เศรษฐกิจหรือสังคมส่วนรวม	 หรือเพื่อจัดระเบียบการใช้สิทธิหรือเสรีภาพไม่ให้เกิดการ
รบกวนความเป็นอยู่โดยปกติสุขของประชาชนเท่านั้น	 ที่ประชุมมีความเห็นว่าการจำากัด
สิทธิและเสรีภาพในแต่ละเร่ืองมีขอบเขตท่ีแตกต่างกัน	 และแต่มีกลุ่มท่ีเก่ียวข้องอยู่หลายกลุ่ม	
เช่น	 กลุ่มวิชาการ	 กลุ่มอาชีพ	 เป็นต้น	 นอกจากน้ีในปัจจุบันข้อมูลส่วนบุคคลถูกละเมิดได้ง่าย
ด้วยผลของความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยี	 และโดยที่รัฐธรรมนูญที่ผ่านมายังไม่มีการ
กำาหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลไว้ชัดเจน	 ที่ประชุมจึงเห็นควรพิจารณา
กำาหนดหลักการในร่างรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมเพื่อการป้องกัน
การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพื่อให้สามารถตรากฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลได้	
อย่างไรก็ดี	 ในชั้นนี้ที่ประชุมเห็นควรให้รอการพิจารณาบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและ
เสรีภาพของปวงชนชาวไทยไว้ก่อน	 และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ปรับปรุงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับความเห็นของที่ประชุมและเสนอต่อ													
ที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป
	 ๕.	 ท่ีประชุมได้พิจารณาหมวด	๔	 “หน้าท่ีและความรับผิดชอบของปวงชนชาวไทย”	
ของร่างรัฐธรรมนูญที่คณะอนุกรรมการยกร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญได้จัดทำาขึ้นตาม
แนวทางที่ได้รับมอบหมายโดยที่ประชุมได้พิจารณาความเหมาะสมในการกำาหนด
บทบัญญัติส่วนที่เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลในเรื่องพื้นฐานไว้เป็นหลักการ
ในร่างรัฐธรรมนูญ
	 	 	 (๑)	พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ	 ศาสนา	 พระมหากษัตริย์	 และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
	 	 	 (๒)	ป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ
	 	 	 (๓)	รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ
	 	 	 (๔)	เคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
	 	 	 (๕)	เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น
	 	 	 (๖)	ใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างอิสระโดยคำานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ
เป็นสำาคัญ
	 	 	 (๗)	ไม่ใช้สิทธิและเสรีภาพในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความแตกแยกหรือ
เกลียดชังในสังคมหรือขัดต่อการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกของสังคม
	 	 	 (๘)	เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ

	 	 	 (๙)	ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
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การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ครั้งที่ ๑๑

	 วันอังคารที่	๒๐	ตุลาคม	๒๕๕๘	ณ	ห้องประชุมงบประมาณ	ชั้น	๓	อาคาร

รัฐสภา	 ๓	 มีการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	 ครั้งที่	 ๑๑	 ในการประชุมวันนี้																		

ที่ประชุมได้พิจารณาบทบัญญัติในหมวด	 ๓	 “สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย”	 ของ

ร่างรัฐธรรมนูญที่คณะอนุกรรมการยกร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญได้จัดทำาขึ้นตามแนวทาง

ที่ได้รับมอบหมายต่อจากการประชุมครั้งก่อน	สรุปสาระสำาคัญของการประชุมได้ดังนี้

	 ๑.	 การกำาหนดหลักการเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลในความเป็นอยู่ส่วนตัว	

เกียรติยศ	 ช่ือเสียง	 และครอบครัว	 รวมถึงการจำากัดสิทธิดังกล่าว	 โดยในเบ้ืองต้นท่ีประชุม				

เห็นว่า	 ร่างรัฐธรรมนูญควรมีการกำาหนดหลักเก่ียวกับสิทธิของบุคคลในความเป็นอยู่ส่วนตัว	

เกียรติยศ	ชื่อเสียง	และครอบครัว	โดยกำาหนดให้การจำากัดสิทธิดังกล่าวจะกระทำาได้เฉพาะ

แต่เพียงการตรากฎหมายและเฉพาะเพียงเพื่อการอันเป็นประโยชน์สาธารณะเท่านั้น							

แต่เนื่องจากที่ประชุมเห็นว่าคำาว่า	 “ประโยชน์สาธารณะ”	 แม้จะมีความหมายกว้างแต่ยัง

ไม่ครอบคลุมถึงกรณีการคุ้มครองความสัมพันธ์ในครอบครัว	 นอกจากนี้	 ที่ประชุมยัง

พิจารณาเกี่ยวกับถ้อยคำา	 โดยเห็นว่าในการกำาหนดถ้อยคำานั้น	 ควรระบุถึงสิทธิของบุคคล

ก่อนสิทธิของครอบครัว	เนื่องจากบุคคลเป็นหน่วย	(unit)	ที่เล็กที่สุด	การเรียงลำาดับจึงควร

เรียงจากหน่วยเล็กไปหน่วยที่ใหญ่กว่า	 ที่ประชุมจึงเห็นควรกำาหนดในร่างรัฐธรรมนูญว่า	

“สิทธิของบุคคลในความเป็นอยู่ส่วนตัว	เกียรติยศ	ชื่อเสียง	และครอบครัว	ย่อมได้รับความ

คุ้มครอง	การจำากัดสิทธิเช่นว่านี้จะกระทำาได้โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	และเฉพาะเพียง

เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	 เพ่ือส่งเสริม

หรือรักษาความสงบสุขของสถาบันครอบครัว	 เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น	

หรือเพื่อการอันเป็นประโยชน์สาธารณะ”

	 ๒.	 ได้พิจารณาการกำาหนดหลักคุ้มครองเสรีภาพของบุคคลในการแสดงความ

คิดเห็นโดยที่ประชุมได้พิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	๒๕๕๐	ที่มีการกำาหนดคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในการเขียน	

การพิมพ์	 การโฆษณา	หรือการสื่อความหมายด้วยวิธีการอื่น	 โดยเสรีภาพดังกล่าวจะมิได้

มีผลเฉพาะแต่กับสื่อมวลชนเท่านั้น	 หากมีผลเป็นการคุ้มครองเสรีภาพของบุคคลทั่วไป
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ในการแสดงความเห็นด้วย	 อย่างไรก็ดี	 ท่ีประชุมเห็นว่าการกำาหนดคุ้มครองเสรีภาพในการ

แสดงความคิดเห็นนั้นควรจะมีการจำากัดในกรณีที่การแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิด

ความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม	 หรือที่ขัดต่อการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกของสังคม	

โดยการจำากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทำาได้เฉพาะตามที่กฎหมายบัญญัติ	 และเพียงเพื่อ

ประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของชาติ	 ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน	 นอกจากน้ัน	 ท่ีประชุมเห็นควรระบุเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในกรณีของการ

ตรากฎหมายจำากัดเสรีภาพในการแสดงออกว่า	 “เพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน”	 และ	

“ป้องกันมิให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม”	 ทั้งนี้ 	 ที่ประชุมเห็นควร

รอการพิจารณาในเร่ืองน้ีไว้ก่อน	 โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

รับความเห็นของที่ประชุมไปปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องต่อไป

	 ๓.	หลักการเรื่องการคุ้มครองสิทธิของบุคคลในทรัพย์สินและการสืบมรดก	

โดยที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นความเหมาะสมในการกำาหนดเรื่องการเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ	 ในชั้นนี้ที่ประชุมเห็นว่า	 ควรมีการกำาหนดกลไก

ควบคุมกระบวนการการเวนคืนทรัพย์สินเพิ่มเติมจากที่กำาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ	 ข้อจำากัด

เก่ียวกับการเวนคืนควรกำาหนดไว้ในลักษณะกว้าง	 และควรวางหลักการในร่างรัฐธรรมนูญว่า	

หากมีการบังคับเวนคืนเพื่อประโยชน์สาธารณะ	 รัฐจะต้องใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรม	 และ

อาจมีการทดแทนในลักษณะอย่างอื่นนอกจากค่าทดแทนด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ	

อย่างไรก็ดี	ในชั้นนี้ที่ประชุมเห็นควรให้รอการพิจารณาในเรื่องนี้ไว้ก่อน	โดยมอบหมายให้

ฝ่ายเลขานุการกรรมการร่างรัฐธรรมนูญปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับความเห็น

ของที่ประชุมด้วย

	 ๔.	สำาหรับเสรีภาพของบุคคลในการประกอบอาชีพ	 รวมถึงการจำากัดเสรีภาพ

ดังกล่าวนั้นที่ประชุมมีความเห็นว่า	 กฎหมายจำานวนมากในปัจจุบันเป็นกฎหมายที่จำากัด

เสรีภาพในการประกอบอาชีพ	 เช่น	 กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ

หน่วยงานของรัฐ	 กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า	 เป็นต้น	 การกำาหนดข้อยกเว้น

ในการจำากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพโดยใช้ถ้อยคำา	 “การจัดระเบียบการประกอบ

อาชีพ”	ยังอาจมีผลเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพต่าง	ๆ	รวมตัวกันเพื่อผลักดันให้มี

การตรากฎหมายวิชาชีพและเข้ามากำาหนดหลักสูตร	รับรองหลักสูตร	รับรองปริญญา	หรือ

รับรองมหาวิทยาลัย	 เพื่อเป็นเงื่อนไขในการประกอบอาชีพ	 ทั้งที่มิใช่บทบาทของ

ภาคเอกชนในการสร้างเง่ือนไขดังกล่าว	 โดยท่ีประชุมเห็นว่าการจัดระเบียบการประกอบอาชีพ
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ควรต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพโดยไม่ไปแทรกแซงหรือไม่ไปจำากัด

เสรีภาพในการประกอบวิชาชีพหรืออาชีพของบุคคลอ่ืน	 อย่างไรก็ดี	 ในช้ันน้ีท่ีประชุมเห็นควร

ให้รอการพิจารณาบทบัญญัติในส่วนนี้ไว้ก่อน	 และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการกรรมการ

ร่างรัฐธรรมนูญปรับปรุงให้สอดคล้องกับความเห็นของที่ประชุมด้วย

การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ครั้งที่ ๑๒

	 วันพุธท่ี	๒๑	ตุลาคม	๒๕๕๘	ณ	ห้องประชุมงบประมาณ	ช้ัน	๓	อาคารรัฐสภา	๓	

มีการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	 ครั้งที่	 ๑๒	 การประชุมวันนี้เป็นการพิจารณา

หลักการที่สมควรบัญญัติไว้ในหมวด	 ๓	 “สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย”	 ต่อจาก

การประชุมครั้งก่อน	สรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้	

	 ๑.	สมควรคงหลักเกี่ยวกับเสรีภาพของบุคคลในการประกอบอาชีพไว้	สำาหรับ

ข้อจำากัดเสรีภาพดังกล่าว	 เห็นควรให้กระทำาได้เฉพาะแต่เพียงเพื่อการรักษาความมั่นคง

ของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ	 การแข่งขันอย่างเป็นธรรม	 การป้องกันหรือขจัดการ

ผูกขาด	 การคุ้มครองผู้บริโภค	 การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ	 หรือเพื่อประโยชน์

สาธารณะอย่างอ่ืนเท่าน้ัน	 ท้ังน้ี	 การจำากัดเสรีภาพในการจัดระเบียบการประกอบอาชีพน้ัน	

ไม่ควรกระทบต่อเสรีภาพในการเรียนการสอนและเสรีภาพในทางวิชาการ

	 ๒.	 สมควรคงหลักการเก่ียวกับสิทธิเสนอเร่ืองราวร้องทุกข์และการฟ้องหน่วยงาน

ของรัฐไว้	แต่ขอบเขตแห่งสิทธิและการใช้สิทธิดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

	 ๓.	กรณีสิทธิ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ	 (compulsory	 educat ion)								

บริการสาธารณสุข	 และบริการสาธารณะอื่นของรัฐ	 รวมทั้งสิทธิได้รับความช่วยเหลือ

ทางสังคม	 สวัสดิการ	 หรือการสงเคราะห์ขั้นพื้นฐานอื่นของรัฐเพื่อให้ดำารงชีวิตได้อย่าง

เหมาะสมที่เคยมีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมานั้น	 เห็นว่าเป็นสิทธิพื้นฐานของ

ปวงชนชาวไทยอยู่แล้ว	 แต่ควรกำาหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องจัดให้ประชาชน

สามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม

	 ๔.	สมควรคงหลักการเรื่องเสรีภาพในการรวมกัน	 (freedom	 of	 association)	

ไว้ให้ชัดเจนซึ่งรวมถึงการรวมกันเป็นชุมชนด้วย	ส่วนการจำากัดเสรีภาพดังกล่าวนั้น	ควรให้

กระทำาได้ตามที่กฎหมายบัญญัติและเฉพาะเพียงเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ	
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เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	 หรือเพื่อการป้องกันหรือ

ขจัดการผูกขาดเท่านั้น	แต่ในกรณีข้าราชการนั้น	การรวมตัวของข้าราชการอาจจะถูกจำากัด

โดยกฎหมายของข้าราชการในส่วนของการเมือง	สมรรถนะ	และวินัย

	 ๕.	สมควรคงสิทธิของบุคคลและชุมชนในการดำาเนินการหรือร่วมกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐ	 ในการอนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 และส่งเสริมขนบธรรมเนียม	 จารีต

ประเพณี	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ศิลปะ	 และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ									

รวมตลอดทั้งในการบริหารจัดการ	 บำารุงรักษา	 และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างยั่งยืน	 อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	 และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล

ส่วนบทบัญญัติเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	 (Environmental	 Impact	

Assessment	:	EIA)	หรือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ	(Health	Impact	Assessment	

:	 HIA)	 เป็นเพียงวิธีการสมควรกำาหนดไว้ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ	 ส่วนเรื่องสิทธิ

ของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้น	 ปัจจุบันมีการตรากฎหมาย				

ให้กลุ่มบุคคลสามารถรวมกันฟ้องคดีแพ่งแบบกลุ่มได้แล้ว	 จึงไม่มีความจำาเป็นท่ีจะต้อง

กำาหนดไว้อีก	แต่อาจกำาหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐว่าการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติ	 ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ประชาชน	 และชุมชนจนเกินสมควร	 และในกรณีที่มีความจำาเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้					

รัฐต้องแก้ไขผลกระทบหรืออันตรายนั้นให้ลุล่วงไปก่อนและเยียวยาให้แก่ประชาชน										

ตามสมควร

	 ๖.	 สำาหรับการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมของรัฐนั้น	

เห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความจำาเป็น	แต่การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ต่างๆ	นั้น	ต้องเป็นไป

ตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำาหนดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและต้องตรวจสอบได้

การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ครั้งที่ ๑๓

	 วันพฤหัสบดีที่	๒๒	ตุลาคม	๒๕๕๘	ณ	ห้องประชุมงบประมาณชั้น	๓	อาคาร

รัฐสภา	 ๓	 มีการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	 ครั้งที่	 ๑๓	 ในการประชุมวันนี้																

ที่ประชุมได้พิจารณาหลักการที่สมควรบัญญัติไว้ในหมวด	๓	“สิทธิและเสรีภาพของปวงชน

ชาวไทย”	ต่อจากการประชุมครั้งก่อน	สรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้
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	 ๑.	 ในส่วนของหลักการเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการ

เสนอข่าวของสื่อมวลชนที่เป็นของรัฐ	 ที่ประชุมเห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญได้กำาหนดรับรอง

เสรีภาพของสื่อมวลชนซึ่งจะครอบคลุมทั้งสื่อมวลชนของเอกชนและรัฐไว้แล้ว	กรณีจึงไม่มี

ความจำาเป็นที่จะต้องกำาหนดห้ามมิให้รัฐใช้อำานาจแทรกแซงการทำาหน้าที่ของสื่อมวลชน				

ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้เป็นการเฉพาะอีก	 แต่ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในฐานะ

ที่เป็นสื่อมวลชนนั้นควรต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภารกิจของหน่วยงาน			

ที่สังกัดอยู่

	 ๒.	 สำาหรับหลักการเรื่องเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ

ของบุคคลนั้น	 ที่ประชุมได้พิจารณาหลักการสากลที่ปรากฏในกติการะหว่างประเทศว่า

ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	 (International	 Covenant	 on	 Civil	 and	 Political	

Rights	 :	 ICCPR)	 ที่รองรับเสรีภาพดังกล่าวแล้วเห็นว่าเพื่อป้องกันมิให้มีการใช้เสรีภาพ						

ในการชุมนุมจนกระทบต่อสิทธิของบุคคลอื่น	 สมควรกำาหนดขอบเขตการจำากัดเสรีภาพ

ในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธของบุคคลให้กระทำาได้แต่โดยบทบัญญัติแห่ง

กฎหมาย	 และเฉพาะเพื่อการรักษาความมั่นคงของรัฐ	 ความปลอดภัยของสาธารณะ				

ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	 หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพ

ของบุคคลอื่นเท่านั้น

	 ๓.	 ในประเด็นเรื่องการครอบงำาพรรคการเมืองโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งตาม

กรอบการร่างรัฐธรรมนูญตามมาตรา	 ๓๕	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย														

(ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๗	 นั้น	 ที่ประชุมเห็นว่า	 ควรกำาหนดหลักการเกี่ยวกับ						

การป้องกันการครอบงำาพรรคการเมืองน้ันจะต้องยึดหลักความโปร่งใสโดยเห็นควรกำาหนด

หลักการให้การบริหารพรรคการเมืองต้องเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได	้ โดยให้

สมาชิกทั้งหมดของพรรคการเมืองมีส่วนร่วมในการจัดองค์กรและบริหารจัดการ

พรรคการเมืองตามหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งจะกำาหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยพรรคการเมืองต่อไป

	 ๔.	 ในประเด็นอำานาจของศาลรัฐธรรมนูญในการชี้ขาดว่าการกระทำาใด

เป็นการกระทำาท่ีจะมีผลเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขหรือเพ่ือให้ได้มาซ่ึงอำานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิได้เป็นไป

ตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนั้น	 ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	
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๒๕๕๐	 ท่ีได้กำาหนดกลไกโดยให้ประชาชนย่ืนเร่ืองต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยช้ีขาดแล้ว	

เห็นควรให้รอการพิจารณาในชั้นนี้ไว้ก่อน

การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ครั้งที่ ๑๔

	 วันจันทร์ที่	 ๒๖	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘	 ณ	 ห้องประชุมงบประมาณชั้น	 ๓	 อาคาร

รัฐสภา	๓	มีการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	ครั้งที่	๑๔	สรุปสาระสำาคัญของการ

ประชุมได้ดังนี้

	 ๑.	 ในการประชุมครั้งนี้	 ประธานอนุกรรมการศึกษาโครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ	

ได้นำาเสนอผลการพิจารณาศึกษาโครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของคณะอนุกรรมการศึกษาโครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัต	ิ เพื่อเป็น

ข้อมูลประกอบการพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญ	สรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

	 	 	 (๑)	จากการศึกษาระบบรัฐสภาของประเทศต่าง	 ๆ	 พบว่า	 ระบบรัฐสภา

สามารถแบ่งออกเป็น	 ๒	 ระบบ	 คือ	 ระบบสภาเดี่ยว	 (Cameral	 Legislature)	 ที่มีเฉพาะ							

สภาผู้แทนราษฎร	และระบบสภาคู่	 (Bicameral	Legislatures)	ประกอบด้วย	 สภาผู้แทนราษฎร

และวุฒิสภา	 โดยในระบบสภาคู่นั้นสภาผู้แทนราษฎรจะมีหน้าที่ในการพิจารณา

ออกกฎหมาย	 ในขณะที่วุฒิสภามีหน้าที่ในการกลั่นกรองกฎหมาย	 และในบางประเทศ												

ได้กำาหนดให้วุฒิสภามีอำานาจในการแต่งตั้งและถอดถอนบุคคลออกจากตำาแหน่งด้วย

	 	 	 (๒)	ในการศึกษาเกี่ยวกับสภาผู้แทนราษฎร	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะมี

วาระการดำารงตำาแหน่ง	 ๔	 ปี	 ส่วนที่มาและจำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นไป							

ตามที่รัฐธรรมนูญแต่ละฉบับกำาหนดโดยในกรณีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 ได้กำาหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและ

แบบบัญชีรายชื่อ	 โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งกำาหนดให้หนึ่งเขต

เลือกได้หนึ่งคน	มีจำานวน	๔๐๐	คน	ส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อกำาหนด

ให้มีจำานวน	 ๑๐๐	 คน	 ในขณะที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	

กำาหนดให้การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังเป็นแบบเขตเลือกต้ังใหญ่

และเลือกได้หลายคน	 จำานวน	 ๔๐๐	 คน	 ส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

กำาหนดให้แบ่งเป็น	๘	กลุ่มจังหวัด	ๆ	ละ	๑๐	คน	จำานวน	๘๐	คน	ซ่ึงต่อมาในปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	
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ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	(ฉบับที่	๑)	

กำาหนดให้มีจำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด	 ๕๐๐	 คน	 โดยปรับที่มาของสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นแบบหนึ่งเขตเลือกได้หนึ่งคน	จำานวน	๓๗๕	คน	

และเพิ่มจำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเป็น	 ๑๒๕	 คน	 และ

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่แล้วได้กำาหนดให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จำานวน	 ๔๕๐	 คน													

แต่ไม่เกิน	 ๔๗๐	 คน	 โดยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่กำาหนดให้

เป็นแบบหนึ่งเขตเลือกได้หนึ่งคน	 จำานวน	 ๓๐๐	 คน	 และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร				

แบบสัดส่วน	จำานวน	๑๕๐	คน	อย่างไรก็ดี	ในชั้นคณะอนุกรรมการฯ	ยังไม่ได้พิจารณาว่า

จำานวนสมาชิกของสภาผู้แทนราษฎรที่เหมาะสมควรมีจำานวนเท่าใด

	 	 	 (๓)	จากการศึกษาระบบการเลือกตั้ง	 (Electoral	 System)	 ในสากลนั้น					

สามารถแบ่งเป็น	๓	ระบบ	ดังนี้

	 	 	 	 	 ๑)	 ระบบคะแนนนำาเสียงข้างมาก	 (Majority	 System)	 เป็นระบบที่														

ผู้สมัครรับเลือกต้ังท่ีได้คะแนนเป็นลำาดับท่ีหน่ึงจะได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ซ่ึงระบบ

คะแนนนำาเสียงข้างมากสามารถแบ่งออกได้หลายรูปแบบ	 เช่น	 แบบหน่ึงเขตเลือกได้หน่ึงคน	

แบบหนึ่งเขตเลือกได้หลายคน	 แบบเลือกตั้งสองครั้งเพื่อให้ได้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้

คะแนนเสียงร้อยละ	 ๕๐	 ของจำานวนประชาชนท่ีมาใช้สิทธิเลือกต้ังแบบจัดลำาดับความชอบ	

(Preferential	 Voting)	 เป็นต้น	 ข้อดีของระบบคะแนนนำาเสียงข้างมาก	 คือ	 เป็นระบบที่

ประชาชนเข้าใจง่าย	 ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนเป็นลำาดับที่หนึ่งก็จะได้รับเลือกตั้งเป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	ข้อเสีย	คือ	เป็นระบบที่ไม่ให้ความสำาคัญกับคะแนนเสียงที่เลือก

ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนอื่น	ๆ

	 	 	 	 	 ๒)	 ระบบสัดส่วน	(Proportional	System)	เป็นระบบที่คำานวณคะแนน

โดยการนำาคะแนนเสียงที่ประชาชนเลือกตั้งมาคำานวณหาจำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

ระบบมุ่งหมายที่จะให้ความสำาคัญกับคะแนนเสียงทุกคะแนนที่ประชาชนเลือกตั้ง																				

ในหลายประเทศจะแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็นกลุ่มตามภูมิศาสตร์และสัดส่วนประชากร				

เพื่อให้เขตเลือกตั้งมีขนาดเหมาะสมที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะสามารถลงพื้นที่หาเสียงกับ

ประชาชนได้	ข้อดี	คือ	ให้ความสำาคัญกับคะแนนเสียงของประชาชนทุกคะแนน	ข้อเสีย	คือ	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขาดความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่เนื่องจากไม่มีสมาชิก							

สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
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	 	 	 	 	 ๓)	 ระบบผสม	 (Mixed	 System)	 โดยเป็นระบบที่นำาข้อดีของระบบ					

การเลือกต้ังแบบคะเเนนนำาเสียงข้างมากกับระบบสัดส่วนมารวมกัน	 ระบบผสมน้ันสามารถ

แยกย่อยออกได้ดังนี้

	 	 	 	 	 	 	 ๓.๑	 ระบบสัดส่วนผสมแบบคู่ขนาน	 (Parallel	 System)	 ซึ่งเป็น

ระบบที่มีทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แบบบัญชีรายชื่อหรือสัดส่วน	 ระบบนี้ได้ให้ความสำาคัญกับคะแนนเสียงทุกคะแนน													

ในระดับหน่ึง	 แต่ยังคงมีข้อเสียเน่ืองจากระบบน้ีไม่นำาคะแนนเสียงท่ีได้รับจากการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองแบบมาคำานวณรวมกันเพื่อคำานวณหาจำานวนสมาชิก					

สภาผู้แทนราษฎร	 จึงทำาให้สัดส่วนจำานวนประชาชนท่ีมาลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกับสัดส่วน

จำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีแต่ละพรรคการเมืองได้รับยังไม่สะท้อนกับความเป็นจริง

	 	 				 	 	 	 ๓.๒	 ระบบสัดส่วนแบบผสม	 (Mixed	 Member	 Proportional	

System)	 ซึ่งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสองประเภท	 คือ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร							

แบบแบ่งเขตเลือกต้ังกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือหรือสัดส่วนท่ีจะมาจากการ

คำานวณคะแนนเสียงที่ประชาชนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหรือ

สัดส่วน	 ระบบนี้มีข้อดีที่ให้ความสำาคัญกับทุกคะแนนเสียงแต่มีข้อเสียที่จำานวนสมาชิก				

สภาผู้แทนราษฎรจะไม่มีความแน่นอนเนื่องจากอาจมีกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แบบแบ่งเขตที่ได้รับเลือกตั้งมีจำานวนมากกว่าเกินกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี

รายชื่อหรือสัดส่วนที่คำานวณได้จากคะแนนเสียง

	 (๔)	ในการพิจารณาข้อเสนอของคณะอนุกรรมการศึกษาโครงสร้างฝ่าย

นิติบัญญัติเกี่ยวกับกรอบหลักคิดที่จะเป็นแนวทางในการพิจารณาระบบการเลือกตั้ง												

ที่เหมาะสมกับประเทศไทยที่จะกำาหนดในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้	 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว	

เห็นควรกำาหนดกรอบหลักคิดไว้	๕	ประการ	ดังนี้

	 	 	 ๑)	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรควรมาจากการเลือกต้ังของประชาชนโดยตรง

	 	 	 ๒)	 ระบบการเลือกตั้ง	ไม่ควรซับซ้อน	ประชาชนเข้าใจง่าย

	 	 	 ๓)	 เพื่อเป็นการเคารพประชาชนที่ลงคะแนน	จึงจะพยายามทำาให้คะแนน

เลือกต้ังท่ีประชาชนลงให้ทุกคะแนนมีความหมาย	 ไม่ว่าจะลงคะแนนให้ใคร	 คะแนนเหล่าน้ัน

ไม่ควรสูญเปล่า

	 	 			๔)	เป็นระบบการเลือกต้ังท่ีส่งเสริมให้ประชาชนสนใจออกมาใช้สิทธิเลือกต้ัง

	 	 			๕)	เข้ากับบริบทหรือวิถีชีวิตของไทยโดยไม่ขัดกับหลักสากล
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	 นอกจากนี้	 ที่ประชุมได้มีแนวคิดเป็นตัวอย่างเบื้องต้นที่อาจนำามาใช้ในการ

เลือกตั้งของประเทศไทย	 โดยให้นำาคะแนนเสียของผู้ที่ไม่ได้รับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งมา

คำานวณจำานวนสมาชิกในระบบบัญชีรายชื่อของแต่พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง

เพื่อรองรับแนวคิดที่ให้ทุกคะแนนเสียงมีความหมายในการเลือกตั้ง

	 ๒.	นอกจากนี้	 ที่ประชุมได้พิจารณากรอบแนวคิดที่จะกำาหนดในหมวด	 ๕	

“หน้าที่ของรัฐ”	 ของร่างรัฐธรรมนูญ	 โดยในเบื้องต้นที่ประชุมเห็นควรกำาหนดเป็นหลักการ

ว่าหน้าที่ของรัฐควรเป็นหน้าที่พื้นฐานที่รัฐจะต้องกระทำา	 ซึ่งหากรัฐไม่กระทำาตามหน้าที่							

ที่กำาหนดไว้แล้ว	 ประชาชนสามารถใช้สิทธิที่จะเรียกร้องให้รัฐดำาเนินการได้	 ในการนี้										

ที่ประชุมเห็นควรมอบหมายให้คณะอนุกรรมการยกร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญรับไปจัดทำา

ร่างบทบัญญัติของหมวด	๕	“หน้าที่ของรัฐ”	เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป

การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ครั้งที่ ๑๕

	 วันอังคารท่ี	 ๒๗	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘	ณ	 ห้องประชุมงบประมาณ	 ช้ัน	 ๓	 อาคาร

รัฐสภา	 ๓	 มีการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	 ครั้งที่	 ๑๕	 ในการประชุมวันนี้																

ที่ประชุมได้พิจารณาหลักการที่สมควรกำาหนดไว้ในหมวด	 ๕	 “หน้าที่ของรัฐ”	 สรุปสาระ

สำาคัญได้ดังนี้

	 ๑.	 ท่ีประชุมเห็นควรวางหลักการท่ัวไปของหมวด	 ๕	 “หน้าท่ีของรัฐ”	 ให้แตกต่าง

กับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ	 โดยบทบัญญัติในหมวดนี้จะเป็นการกำาหนดหน้าที่										

ของรัฐซึ่งรัฐจะต้องดำาเนินการให้ครบถ้วนและเหมาะสมกับสถานะทางการเงินการคลัง

	 ๒.	หน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวกับการศึกษา	 เห็นควรกำาหนดหลักการให้รัฐมีหน้าที่

จัดให้เด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาโดย

ไม่เสียค่าใช้จ่าย	 โดยไม่จำากัดเฉพาะเด็กท่ีมีสัญชาติไทย	 แต่ครอบคลุมไปถึงเด็กซ่ึงเป็นคนต่างด้าว						

ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย	 ทั้งนี้	 เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีของประเทศไทย

ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 พ.ศ.	 ๒๔๙๑	 และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	 รวมท้ัง

กำาหนดให้ในการดำาเนินการหรือจัดการศึกษานั้นจะต้องมุ่งพัฒนาคนให้เป็นคนดี	 มีวินัย	

เนื่องจากการสร้างคนดี	 มีวินัยนั้น	 เป็นพื้นฐานอันสำาคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญ

ก้าวหน้าต่อไป
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	 ๓.	หน้าที่ในการจัดให้บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและการรักษาพยาบาล						

ที่มีคุณภาพ	 สมควรกำาหนดเป็นหลักการให้รัฐมีหน้าที่ที่จะต้องจัดให้คนไทยได้รับบริการ

ทางสาธารณสุขที่มีคุณภาพและทั่วถึงสำาหรับกรณีคนต่างด้าวจะเป็นการให้สิทธิตามที่

กำาหนดไว้ในหลักสิทธิมนุษยชน

	 ๔.	หน้าที่ของรัฐในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้สูงอาย	ุ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	

และผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้สามารถดำารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและได้รับการพัฒนานั้น										

ที่ประชุมมีประเด็นพิจารณาว่าจำาเป็นที่จะต้องกำาหนดโดยระบุถึงสตรีไว้ด้วยหรือไม่											

ซ่ึงท่ีประชุมเห็นว่า	 กรณีของสตรีมีการกำาหนดวางหลักการให้ความคุ้มครองไว้ในหมวดว่าด้วย

สิทธิและเสรีภาพแล้ว	 ประกอบกับหน้าที่ของรัฐในส่วนนี้มุ่งประสงค์ที่จะคุ้มครองบุคคล				

ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสให้สามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น	 จึงไม่จำาเป็นต้อง

ระบุถึงสตรีไว้เป็นการเฉพาะแต่อย่างใด

	 ๕.	หน้าท่ีของรัฐในการคุ้มครองและบำารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	 ส่ิงแวดล้อม	

ความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน	 รวมถึงการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติน้ันในเบ้ืองต้นสมควรวางหลักการว่า	 การดำาเนินการของรัฐท่ีมีผลกระทบ

ต่อความสงบสุข	 สุขภาพ	 หรือวิถีชีวิตของประชาชนหรือชุมชนหรือกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อม	 รัฐต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน				

ที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งมีการเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายของประชาชนหรือชุมชน

ที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า

	 ๖.	 หน้าที่ที่เกี่ยวกับการจัดให้มีมาตรการหรือกลไกในการคุ้มครองสิทธิของ								

ผู้บริโภคให้เกิดความเป็นธรรมเป็นหลักการในการดำาเนินการ	 และเห็นสมควรท่ีจะกำาหนด

ให้การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพเป็นแต่เพียงกรอบการดำาเนินการของ

รัฐบาลเท่านั้น	 เนื่องจากในเรื่องเศรษฐกิจมีหลายปัจจัยที่รัฐบาลไม่สามารถควบคุมได้	

ประกอบกับเศรษฐกิจของประเทศไทยมีความเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจของประเทศอื่น									

การกำาหนดให้เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพเป็นหน้าที่ของรัฐ							

จึงอาจทำาให้เกิดปัญหาในการวางนโยบายและดำาเนินการ	 จึงสมควรนำาไปกำาหนดเป็น

หลักการในหมวดว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐแทน

	 ๗.	หน้าที่ในการรักษาวินัยการเงินการคลังเพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลัง

ของประเทศมีเสถียรภาพและม่ันคงอย่างย่ังยืนน้ัน	 เห็นสมควรกำาหนดให้เป็นหน้าท่ีของรัฐ

ในการรักษาวินัยการเงินการคลังซึ่งรวมถึงการก่อหนี้สาธารณะด้วย	 เพื่อป้องกันมิให้
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รัฐบาลใช้จ่ายเงินแผ่นดินหรือสร้างหนี้สาธารณะเกินสมควรอันจะเป็นการสร้างภาระให้

รัฐบาลในขณะนั้น	รัฐบาลในอนาคต	และประชาชนในที่สุดด้วย

	 ๘.	หน้าที่ของรัฐในการขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบนั้น	 เห็นสมควร

กำาหนดหลักการให้เป็นหน้าที่ของรัฐให้ใช้มาตรการและกลไกทั้งปวงเพื่อการขจัดการทุจริต

และประพฤติมิชอบในวงราชการ	 สำาหรับภาคเอกชนรัฐเพียงกำากับดูแลให้เป็นไปตามกลไก

ทางกฎหมายและมาตรการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำากับดูแลตามปกติอยู่แล้ว

การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ครั้งที่ ๑๖

	 วันพุธท่ี	๒๘	ตุลาคม	๒๕๕๘	ณ	ห้องประชุมงบประมาณ	ช้ัน	๓	อาคารรัฐสภา	๓								

มีการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	 ครั้งที่	 ๑๖	 ในการประชุมวันนี้	 ที่ประชุมได้

พิจารณาหลักการที่สมควรบัญญัติไว้ในหมวด	๖	“แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ”	สรุปสาระ

สำาคัญได้ดังนี้

	 ๑.	 เห็นควรวางหลักการทั่วไปของหมวด	 ๖	 “แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ”	

เพื่อเป็นแนวทางให้รัฐบาลกำาหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกัน

เท่านั้น	 โดยไม่ก่อให้เกิดสิทธิในการฟ้องร้องรัฐเพื่อบังคับให้รัฐต้องดำาเนินการแต่อย่างใด	

แต่ไม่หมายความรวมถึงรัฐดำาเนินนโยบายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

	 ๒.	 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเกี่ยวกับการพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ													

เห็นควรกำาหนดหลักการให้มียุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดิน

ในเรื่องสำาคัญเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของประเทศเพื่อดำารงไว้								

ซึ่งเกียรติภูมิและผลประโยชน์แห่งชาติ	 รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องเกี่ยวกับการทหาร								

การทูต	และการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ	

	 ๓.	แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในเรื่องการพึงส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานา

ประเทศ	 เห็นควรกำาหนดหลักการให้รัฐต้องถือหลักความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อรัฐอื่น	

รวมท้ังพึงให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ	 และคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติและ

ของคนไทยในต่างประเทศ	 เพื่อให้แนวทางให้การดำาเนินนโยบายต่างประเทศของ

ประเทศไทยสอดคล้องกับหลักการสากล
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	 ๔.	 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเกี่ยวกับการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนา							

เห็นควรยึดหลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ท่ีวางหลัก

ให้รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น	 พร้อมทั้งมี

แนวคิดในกรณีว่าสมควรให้รัฐป้องกันมิให้มีการบ่อนทำาลายพระพุทธศาสนาซึ่งเป็น

ศาสนาที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือมาเป็นเวลานานในทุกกรณีด้วย	 อย่างไรก็ดีในชั้นนี้				

เห็นควรให้รอการพิจารณาไว้ก่อน

	 ๕.	แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเกี่ยวกับการพึงจัดระบบการบริหารงาน

กระบวนการยุติธรรมเห็นควรยึดหลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 โดยกำาหนดให้รัฐต้องจัดระบบการบริหารงานความยุติธรรมให้

ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็ว	 พร้อมทั้งต้องให้

ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนด้วย

	

การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ครั้งที่ ๑๗

	 วันพฤหัสบดีท่ี	 ๒๙	 ตุลาคม	๒๕๕๘	ณ	 ห้องประชุมงบประมาณ	 ช้ัน	 ๓	 อาคาร

รัฐสภา	 ๓	 มีการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	 ครั้งที่	 ๑๗	 ในการประชุมวันนี้															

ที่ประชุมได้พิจารณาหลักการที่สมควรบัญญัติไว้ในส่วนขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	

ให้สอดคล้องกับแนวทางตามมาตรา	 ๓๕	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย													

(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗	ที่กำาหนดให้การจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาถึง

ความจำาเป็นและความคุ้มค่าที่ต้องมีองค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นโดย

อาศัยอำานาจตามรัฐธรรมนูญ	 โดยในกรณีที่จำาเป็นต้องมี	 ให้พิจารณามาตรการที่จะ

ให้การดำาเนินงานขององค์กรดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วย	

ทั้งนี้	 เพื่อเป็นหลักการให้คณะอนุกรรมการยกร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญรับไปดำาเนินการ

ยกร่างบทบัญญัติของร่างรัฐธรรมนูญในส่วนขององค์กรอิสระต่อไป	 สรุปสาระสำาคัญได้

ดังนี้

	 ๑.	 การสรรหาผู้ดำารงตำาแหน่งในแต่ละองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	 ให้มี							

คณะกรรมการสรรหาโดยในเบื้องต้นที่ประชุมเห็นสมควรกำาหนดองค์ประกอบของ									

คณะกรรมการสรรหา	ประกอบด้วย
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	 	 	 (๑)	ประธานศาลฎีกา	เป็นประธานกรรมการ

	 	 	 (๒)	ประธานสภาผู้แทนราษฎรและผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร							

เป็นกรรมการ

	 	 	 (๓)	ตุลาการศาลปกครองสูงสุดซ่ึงดำารงตำาแหน่งไม่ต่ำากว่าหัวหน้าคณะ	๑	คน	

ตามมติที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด	เป็นกรรมการ

	 	 	 (๔)	บุคคลซึ่งองค์กรอิสระรวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากผู้มีความ

ซื่อสัตย์สุจริตเป็นกลางทางการเมือง	ไม่เคยสังกัดพรรคการเมือง	หรือเป็นผู้มีตำาแหน่งหรือ

เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองใดมาก่อน	และไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการในองค์กรอิสระ

	 ๒.	 ในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 สมควรเห็นควรวางหลักการ												

ในเบื้องต้นดังนี้

	 	 	 ๒.๑	 วิธีการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง	 เห็นควรให้กระทำาได้ทั้งเปิด								

รับสมัครเป็นการท่ัวไปและเจาะจงตามวิธีการท่ีคณะกรรมการสรรหาจะได้พิจารณาประกาศ

กำาหนดต่อไป	เช่น	การเสนอชื่อจากองค์กรต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เป็นต้น

	 	 	 ๒.๒	 ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 จากเดิมที่

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 กำาหนดไว้จำานวน	 ๕	 คน	 เป็น

จำานวน	๗	–	๙	คน	เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่	โดยกรรมการการเลือกตั้งจะมาจาก

การเสนอชื่อของที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกา	๓	คน	และมาจากการสรรหา	๖	คน	ทั้งนี้	โดย

มีวาระการดำารงตำาแหน่งเป็นการเฉพาะตัวเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความต่อเนื่องและ							

มีประสิทธิภาพ

	 	 	 ๒.๓	 กำาหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ												

การเลือกต้ังเพ่ิมเติมโดยจะต้องมีความซ่ือสัตย์สุจริต	 เป็นกลาง	 และกล้าตัดสินใจใช้อำานาจ

ดุลพินิจตามที่กฎหมายกำาหนดไว้	โดยอาจนำาไปใช้กับองค์กรอิสระอื่นด้วย

	 	 	 ๒.๔	 อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 โดยในชั้นนี้เห็นควร								

ให้คงอำานาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ไว้ก่อน	

สำาหรับกรณีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าก่อนหรือหลังประกาศผล	 ควรให้เป็นอำานาจ

ของศาล

	 อนึ่ง	ที่ประชุมเห็นว่า	 รายละเอียดขององค์ประกอบ	ที่มา	และอำานาจหน้าที่

ของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นควรต้องพิจารณาไปกำาหนดไว้ในกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วย
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	 ๓.	ผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ	 (ป.ป.ช.)	สมควรคงอำานาจหน้าที่ในปัจจุบันไว้เป็นหลักการพื้นฐาน	โดยกรณีของ

ผู้ตรวจการแผ่นดินให้พิจารณาถึงอำานาจหน้าที่ว่าควรจะมีขอบเขตเพียงใด	 สำาหรับในส่วน

ของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 น้ัน	 ได้มอบหมายให้พิจารณาหาแนวทางในการกำาหนดระดับ

ความเร่งด่วนในการดำาเนินงานให้มีความรวดเร็ว	 โดยเฉพาะกรณีการตรวจสอบผู้ดำารง

ตำาแหน่งทางการเมือง	โดยอาจใช้กลไกของสำานักงาน	ป.ป.ช.	ในการดำาเนินงานเพื่อให้เกิด

ความคล่องตัวและสอดคล้องยิ่งขึ้น

	 ๔.	 ในส่วนของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 (คตง.)	 และสำานักงาน										

การตรวจเงินแผ่นดิน	 (สตง.)	 เห็นควรพิจารณาจัดทำาบทบัญญัติในส่วนของคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดิน	(คตง.)	และสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	(สตง.)	ให้สามารถดำาเนินงาน

ได้อย่างบูรณาการ

	 ในการนี้	 คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมีมติให้คณะอนุกรรมการยกร่าง

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญรับประเด็นข้างต้นไปจัดทำาร่างเบื้องต้นมาเสนอที่ประชุมต่อไป

การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ครั้งที่ ๑๘

	 วันศุกร์ท่ี	๓๐	ตุลาคม	๒๕๕๘	ณ	ห้องประชุมงบประมาณ	ช้ัน	๓	อาคารรัฐสภา	๓								

มีการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	 ครั้งที่	 ๑๘	 ในการประชุมวันนี้	 ที่ประชุมได้

พิจารณาหลักการที่สมควรบัญญัติไว้ในหมวด	 ๖	 “แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ”	 ต่อจาก

การประชุมครั้งก่อน	สรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

	 ๑.	 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในเรื่องการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญา

ท้องถิ่น	ศิลปวัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียม	และจารีตประเพณีอันดีงามท้องถิ่นและของชาติ	

เห็นควรกำาหนดเป็นหลักการทั่วไปในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล

	 ๒.	 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในเรื่องพึงจัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน						

ที่จำาเป็นต่อการดำารงชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน														

เห็นว่าการจัดให้มีสาธารณูปโภคนั้นมิได้เป็นแต่เพียงแนวนโยบายในการบริหารราชการ

แผ่นดิน	 หากแต่เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องจัดทำา	 สมควรนำาไปกำาหนดไว้ในหมวดหน้าที่
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ของรัฐเพื่อให้เป็นหน้าที่ของรัฐ	เพื่อให้ประชาชนสามารถได้รับบริการจากรัฐได้อย่างทั่วถึง	

อย่างไรก็ดี	 สำาหรับหลักการการส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดให้มีสาธารณูปโภค

และการจัดทำาบริการสาธารณะตามความเหมาะสม	 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำาเนินการ

และลดภาระของภาครัฐนั้น	 ในระยะเวลาที่ผ่านมาการกำาหนดหลักการดังกล่าวไว้																	

ส่งผลให้เข้าใจว่ารัฐจะต้องแปรรูปรัฐวิสาหกิจไปเป็นเอกชน	 ในชั้นนี้จึงเห็นควรให้รอการ

พิจารณาในประเด็นนี้ไว้ก่อน

	 ๓.	แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในเรื่องการพึงคุ้มครอง	 บำารุงรักษา	 บริหาร

จัดการ	 และจัดให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อม	 ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ	และทรัพยากรของชาติอย่างอื่นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	ตามหลักการพัฒนา

อย่างยั่งยืน	 หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน	 และหลักการกระจายอำานาจ	 เห็นควร

กำาหนดหลักการที่กำาหนดไว้ในเรื่องดังกล่าวไว้ในแนวนโยบายพื้นฐานเพื่อเป็นแนวทาง							

ในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

	 ๔.	 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในเรื่องการพึงจัดให้เกษตรกรและผู้ใช้แรงงาน

ได้รับความปลอดภัยในการทำางาน	 และได้รับสวัสดิการและรายได้ท่ีเหมาะสมแก่การดำารงชีพ	

และพึงจัดให้มีหรือส่งเสริมการออมเพื่อการดำารงชีพเมื่อพ้นวัยทำางาน	 เห็นว่าหลักการ							

ดังกล่าวเป็นหลักการสำาคัญเนื่องจากเกษตรกรและแรงงานเป็นพื้นฐานของสังคม	 จำาเป็น

ที่จะต้องพิจารณากำาหนดรายละเอียดให้ชัดเจนโดยอาจแยกเป็นบทบัญญัติเฉพาะสำาหรับ

แรงงานและเกษตร	 นอกจากน้ี	 เห็นควรพิจารณาว่าควรจะขยายขอบเขตของนโยบายดังกล่าว

ให้ครอบคลุมถึงผู้ประกอบอาชีพอื่นด้วย	 จึงเห็นควรให้รอการพิจารณาในชั้นนี้ไว้ก่อน

	 ๕.	แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในเรื่องการจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชน							

มีโอกาสได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง															

เป็นธรรม	 และยั่งยืน	 สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง								

ขจัดการผูกขาดตัดตอนทางเศรษฐกิจท่ีไม่เป็นธรรม	 และพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน

ทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศ	 เห็นควรกำาหนดเพิ่มเติมให้การใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาตินั้น	ประชาชนทุกภาคส่วนควรรับประโยชน์ด้วย	พร้อมทั้งกำาหนดเป็น

แนวนโยบายให้มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม

	 ๖.	 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในเรื่องการพึงส่งเสริมให้ผู้บริโภครวมกลุ่มกัน

เพื่อปกป้องสิทธิของตน	 เห็นว่า	 เพื่อให้การปกป้องสิทธิของผู้บริโภคเป็นไปอย่างรวดเร็ว					

มีประสิทธิภาพ	 และสอดคล้องกับหลักสากลในการคุ้มครองผู้บริโภค	 (consumer)	 รัฐควรมี			
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นโยบายที่จะส่งเสริมให้ผู้บริโภครวมกลุ่มเป็นเครือข่ายผู้บริโภคเพื่อทำาหน้าที่คุ้มครองสิทธิ	

โดยรูปแบบการรวมกลุ่มนั้นไม่จำาเป็นต้องจัดตั้งเป็นองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคภายใต้กำากับ

ของรัฐและใช้งบประมาณสนับสนุนงบประมาณภาครัฐตามแนวทางที่เคยกำาหนดไว้ใน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	เนื่องจากหากใช้แนวทางดังกล่าว

อาจมีผลให้การคุ้มครองผู้บริโภคขาดประสิทธิภาพ

	 ๗.	สำาหรับการจัดทำานโยบายสาธารณะที่กระทบต่อสถานะการเงินการคลัง

ของประเทศอย่างมีนัยสำาคัญ	 เห็นควรวางหลักการกำาหนดการจัดทำานโยบายสาธารณะ						

ที่มีผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลและมีการประเมินอย่าง

ละเอียดรอบคอบ	โดยประชาชนต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจ

ของรัฐได้	 โดยการจัดทำานโยบายสาธารณะนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น	 ๓	 ขั้นตอน	 คือ									

(๑)	 ขั้นตอนการพัฒนานโยบาย	 (policy	 development)	 โดยพรรคการเมืองจะต้องมีการ

วิเคราะห์นโยบายสาธารณะและให้ข้อมูลต่างๆ	 เช่น	 วัตถุประสงค์	 วิธีดำาเนินการ	 เงินที่						

จะนำามาใช้ในการดำาเนินการ	 การประเมินความคุ้มค่า	 ผลผลิต	 ผลลัพธ์	 และการบริหาร								

ความเส่ียงของนโยบายสาธารณะ	 (risk	management)	 เป็นต้น	 และนำาเสนอข้อมูลต่อประชาชน

ในช่วงเลือกตั้ง	 (๒)	 ขั้นตอนการดำาเนินงาน	 (implementation)	 เมื่อได้รับเลือกเป็นรัฐบาล	

โดยต้องจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจของรัฐด้วย						

ที่ต้องดำาเนินโครงการตามที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชนและเปิดเผยข้อมูลตลอดการ					

ดำาเนินงาน	และ	(๓)	ข้ันตอนการประเมินผลการดำาเนินงาน	(post	-	implementation	review)	

ซึ่งจะเป็นขั้นตอนการประเมินหลังจากที่ได้ดำาเนินโครงการแล้ว	 โดยควรกำาหนดให้องค์กร

ตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญเป็นผู้ประเมินและเผยแพร่ข้อมูล	อย่างไรก็ดี	ในชั้นนี้เห็นควรให้

รอการพิจารณาไว้ก่อน
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กลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย – มาดากัสการ์ จัดประชุมคัดเลือกตำาแหน่งต่าง ๆ 

เพื่อทำาหน้าที่บริหารงานกลุ่มมิตรภาพฯ

	 วันที่	 ๑	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘	 กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย	 –	 มาดากัสการ์									

จัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งประธาน	 รองประธาน	 เลขานุการ	 และกรรมการ

บริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย	–	มาดากัสการ์	และหาแนวทางการดำาเนินกิจกรรม

ของกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย	–	มาดากัสการ์	เพื่อส่งเสริม	และกระชับสัมพันธไมตรี

อันดีระหว่างรัฐสภาไทยกับรัฐสภาสาธารณรัฐมาดากัสการ์
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	 โดยที่ประชุมได้มีมติเลือก	พล.ร.อ.	วัลลภ	เกิดผล	เป็นประธานกลุ่มมิตรภาพ

สมาชิกรัฐสภาไทย	–	มาดากัสการ์	นางกาญจนารัตน์	ลีวิโรจน์	 เป็นรองประธานฯ	และ 	

พล.ร.อ.	อมรเทพ	ณ	บางช้าง	เป็นเลขานุการฯ	ทั้งนี้	ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง

ประเทศไทยและสาธารณรัฐมาดากัสการ์นั้นเริ่มขึ้นเมื่อวันที่	 ๓๐	 พฤศจิกายน	 ๒๕๓๓	

ซึ่งสาธารณรัฐมาดากัสการ์เป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะใหญ่เป็นลำาดับที่	 ๔	 ของโลก

โดยต้ังอยู่ในทวีปแอฟริการวมถึงเป็นประเทศท่ีมีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติเป็นลำาดับต้น	 ๆ	

ของโลก

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ NECTEC  ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 

นำาระบบ “พาที” มาใช้บันทึกประชุมสภา

	 วันที่	 ๒	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘	 สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 และศูนย์

เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	หรือ	NECTEC	จัดพิธีลงนามบันทึก

ความร่วมมือว่าด้วยการเพ่ิมศักยภาพเพ่ือพัฒนาระบบงานสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทน								

ราษฎร	 ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะระหว่างสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โดยมีนายจเร	 พันธ์ุเปร่ือง	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 และ	 ดร.	 ศรัณย์	 สัมฤทธ์ิเดชขจร	

ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	 เป็นผู้ลงนาม

ความร่วมมือในครั้งนี้
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	 ท้ังน้ี	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการลงนามว่า						

สำานักงานฯ	 และ	 NECTEC	 ได้ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาระบบรู้จำาเสียงพูดภาษาไทย	 หรือ	

พาที	 เพื่อใช้ในการบันทึกการประชุมสภา	มาตั้งแต่ปี	๒๕๕๔	 โดยขณะนี้ระบบดังกล่าว																																																																																											

มีความสมบูรณ์มากกว่าร้อยละ	 ๘๐	 ดังน้ัน	 จึงได้ลงนามความร่วมมือระหว่างกันเพ่ือนำา

ระบบพาที	 มาทดลองใช้ในการบันทึกประชุมสภา	 ซึ่งจะใช้ควบคู่ไปกับการบันทึกของ

เจ้าหน้าท่ีชวเลข	 ท้ังน้ียืนยันว่า	 ระบบดังกล่าวไม่ได้นำามาใช้แทนการบันทึกประชุมแบบเดิม			

แต่เป็นการใช้ควบคู่กันเพื่อพัฒนางานชวเลขให้มีความสะดวก	 มีประสิทธิภาพและ

รวดเร็วยิ่งขึ้น

	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรยังเปิดเผยอีกว่า	 ทันทีที่	 NECTEC	 สามารถ					

ติดตั้งระบบพาทีให้กับสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้วเสร็จ	 สำานักงานฯ	

ก็พร้อมที่จะทดลองใช้ระบบบันทึกประชุมแบบใหม่ทันที	 ทั้งนี้	 ในอนาคตสำานักงานฯ	

ยังเตรียมนำาระบบเทคโนโลยีของศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ										

มาปรับใช้ในการทำางานของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอย่างต่อเนื่อง	

เพื่อนำาสู่การเป็น	Smart	Parliament 	ตามที่วางเป้าหมายไว้

	 ด้าน	ดร.	 ศรัณย์	 สัมฤทธ์ิเดชขจร	 ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์

และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	 หรือ	 NECTEC	 กล่าวว่า	 NECTEC	 พยายามพัฒนาระบบ

งานวิจัยนำาสู่การปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง	 เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการส่งเสริมให้เกิดการเช่ือมต่อ									

ระหว่างเทคโนโลยีและการทำางานที่มีประสิทธิภาพ	 ซึ่งผลงานวิจัยของ	 NECTEC	

สามารถนำาไปปรับใช้กับการทำางานของภาคส่วนต่าง	ๆ 	ได้โดยการปรับระบบการทำางาน

เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบงานที่ทำาได้
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คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมเข้าร่วมประชุม GOPAC คร้ังท่ี ๖ 

ระหว่างวันที่ ๕ – ๙  ต.ค. นี้  ณ เมืองยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

	 วันท่ี	 ๒	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘	 นายกิตติ	 วะสีนนท์ 																																																		

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาต	ิ (สนช.)	 ในฐานะหัวหน้า

คณะผู้แทน	 สนช.	 จะนำาคณะผู้แทน	 สนช.	 เข้าร่วม

การประชุมองค์การสมาชิกรัฐสภานานาชาติเพ่ือการต่อต้าน																																																																		

การทุจริต  (GOPAC)	 ครั้งที่	 ๖  ระหว่างวันที่  ๕	 –	 ๙																																																											

ตุ ล าคมนี้ 	 ณ 	 เมื อ งยอกยาการ์ ต า 	 สาธารณรั ฐ

อินโดนีเซีย	 โดยท่ีประชุมจะมีการหารือร่วมกันเก่ียวกับ 																																																

ความยุติธรรม	 ความเสมอภาค	 และความรุ่งเรือง																														

ภายใต้หัวข้อการประชุม	 “การนำาผู้กระทำาผิดฐานทุจริต

ขนาดใหญ่ขึ้นสู่ศาลเพื่อโลกที่ยั่งยืน ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถดำาเนินชีวิตอย่างรุ่งเรือง

และมีศักดิ์ศรี”

	 ทั้งนี้	 การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมตามพันธกรณีของรัฐสภาไทย  	

โดยมุ่งหวังให้การประชุมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาในการสร้าง

กลไกท่ีเข้มแข็งเพ่ือต่อต้านและป้องกันการทุจริต	 รวมท้ังสร้างความถูกต้องชอบธรรมให้แก่

รัฐสภาเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี	และความเจริญรุ่งเรือง 	ของสังคมและประชาชนทั่วโลก

นายกิตติ	วะสีนนท์
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เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะ เตรียมเข้าร่วมประชุม ASGP และ IPU คร้ังท่ี ๑๓๓ 

ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

	 วันที่	 ๕	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘	 นายจเร	 พันธุ์เปรื่อง	 เลขาธิการสภาผู้แทน

ราษฎร	 ในฐานะสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภา	 จะนำาคณะผู้แทนไทย	 เดินทางเข้าร่วม											

ประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา	(The	Meeting	of	Association	of	Secretaries	General	

of	 Parliaments	 –	 ASGP)	 ประจำาฤดูใบไม้ร่วงปี	 ๒๕๕๘	 ระหว่างวันที่	 ๑๖	 –	 ๒๓																																																																		

ตุลาคม	 ๒๕๕๘		ณ	นครเจนีวา	สมาพันธรัฐสวิส	ซึ่งการประชุม	ASGP	นี้	จะจัดคู่ขนาน

กับการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา	(IPU)	ครั้งที่	๑๓๓	โดยถือเป็นโอกาสดีที่เลขาธิการ

รัฐสภา	 รองเลขาธิการรัฐสภาทั่วโลก	 ในฐานะสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภา	 จะได้																																				

มาพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวงงานรัฐสภา	 เพื่อนำาไปปรับปรุงและพัฒนา

ระบบงานรัฐสภาในประเทศของตนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

	 ทั้งนี้	 การประชุม	 ASGP	 จะถูกจัดขึ้นปีละ	 ๒	 ครั้ง	 คือ	 ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ	

(เดือนมีนาคม	–	เมษายน)	และฤดูใบไม้ร่วง	(เดือนกันยายน	–	ตุลาคม)	โดยการประชุม	

ASGP	 ครั้งนี้จะมีหัวข้ออภิปรายสำาคัญ	 อาทิ	 องค์ประกอบทางสังคมของรัฐสภา	

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในรัฐสภา	 ผลกระทบจากการเลือกต้ังทางตรงของตำาแหน่ง

ประธานคณะกรรมาธิการ	 นอกจากนี้ในการประชุมดังกล่าวยังมีการเลือกตั้งตำาแหน่ง

กรรมการบริหารของสมาคมเลขาธิการรัฐสภาที่ว่างอยู่อีกด้วย
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สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเตรียมความพร้อมรับสมาชิกสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ 

หลังนายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งแล้ว ๒๐๐ คน

	 วันท่ี	๕	ตุลาคม	๒๕๕๘		สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ได้จัดสถานท่ี								

บริเวณห้องโถง	 อาคารรัฐสภา	 ไว้สำาหรับให้สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	

หรือ	 สปท.	 มาแสดงตน	 โดยทันทีที่มีการประกาศรายชื่อสมาชิก	 สปท.	 ทั้ง	 ๒๐๐	 คน	

ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	 ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งสามารถมาแสดงตนได้ที่สำานักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมย่ืนเอกสารประกอบการแสดงตนดังน้ี	 ๑.	 สำาเนาบัตรประจำาตัว

ประชาชน	 ๒.	 สำาเนาใบทะเบียนบ้าน	 ๓.	 สำาเนาใบสำาคัญการสมรส	 ๔.	 สำาเนาบัตร

ประจำาตัวประชาชนคู่สมรส	 ๕.	 สำาเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา	 และ	 ๖.	 รูปถ่าย

หน้าตรง	ขนาด	๑	นิ้วจำานวน	๖	รูป	ขนาด	๒	นิ้วจำานวน	๖	รูป	 โดย	สปท.	สามารถ

ดาวน์โหลดแบบรายงานตัว	 และแบบกรอกประวัติสำาหรับการเผยแพร่ได้ที่เว็บไซต์ของ

รัฐสภา		www.parliament.go.th

	 สำาหรับหน้าที่ของ	 สปท.	 ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 นั้น

ระบุว่า	 ต้องทำาหน้าที่ขับเคลื่อนการปฏิรูปทั้ง	 ๑๑	 ด้านต่อจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ				

โดยต้องคำานึงถึงความสำาคัญเร่งด่วนและความสัมฤทธิผลของการปฏิรูปในระยะเวลา

ที่เหลืออยู่	 รวมทั้งสามารถเสนอและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  เสนอญัตติการอภิปราย	 และตั้งกระทู้ถามได้	 ซึ่ง	 สปท.	

จะดำารงตำาแหน่งไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไปเกิดขึ้น 
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ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดี

กับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท่ีได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ 

และตำาแหน่งที่สูงขึ้น

	 วันที่	๘	ตุลาคม	๒๕๕๘	 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	วิชิตชลชัย	ประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (สนช.)	 เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีเพื่อเป็นเกียรติกับ

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ที่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ	 และ

ตำาแหน่งที่สูงขึ้น	จำานวน	๓๐	ราย	โดยมีนายพีระศักดิ์	พอจิต	รองประธานสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ	คนที่สอง	พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	เข้าร่วมพิธี

	 ในโอกาสนี้	 ประธาน	 สนช.	 ได้กล่าวแสดงความยินดีกับสมาชิก	 สนช.															

โดยกล่าว่า	 การแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งสำาคัญในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ

ปฏิบัติหน้าท่ีราชการในการสนองพระเดชพระคุณ	 ด้วยความเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม									

ของประเทศและประชาชน	 ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นเกียรติสูงสุด

ต่อตนเองและวงศ์ตระกูล

	 ทั้งนี้	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

พระราชทานยศและตำาแหน่งที่สูงขึ้นมาจาก	 ๙	 สังกัดหน่วยงาน	 ดังนี้	 สำานักงานปลัด

กระทรวงกลาโหม	 กองบัญชาการกองทัพไทย	 กองทัพบก	 กองทัพเรือ	 กองทัพอากาศ	

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	 สำานักนายกรัฐมนตรี	 สำานักงานอัยการสูงสุด	 และศาลยุติธรรม
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เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เร่งการส่งมอบพ้ืนท่ีส่วนท่ีเหลืออีกกว่า ๒๐ ไร่ให้เร็วข้ึน

เพ่ือความสะดวกในการดำาเนินงานก่อสร้าง ขณะท่ีตัวอาคารเร่ิมการวางเสาในช้ัน G ถึงช้ัน ๒ แล้ว

	 วันที่	๙	ตุลาคม	๒๕๕๘	 นายจเร	พันธุ์เปรื่อง	เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร																																																																																																																				

ในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	 ประชุม

พิจารณาความคืบหน้าการส่งมอบพื้นที่ส่วนที่เหลือประมาณ	 ๒๐	 ไร่เศษ	 จากที่ปรึกษา

บริหารโครงการ	CAMA	โดยพื้นที่ในส่วนของศูนย์บริการสาธารณสุข	๓๘	และห้องสมุด

เพื่อการเรียนรู้ดุสิต	 จะส่งมอบพื้นที่ให้ภายในเดือนธันวาคม	 ๒๕๕๘	 ขณะที่โรงเรียน

โยธินบูรณะกำาลังอยู่ระหว่างการเร่งรัดก่อสร้างที่ใหม่	 ซึ่งดำาเนินงานไปแล้วประมาณ	

๔๗%	 และคาดว่าจะส่งมอบพื้นที่ให้รัฐสภาหรือถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างได้ในเดือน

เมษายน	 ๒๕๕๙	 ส่วนพื้นที่ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า	 อยู่ระหว่างดำาเนินการเตรียม									

เคลื่อนย้ายผู้อาศัยเข้าพักที่ใหม่	 และปรับปรุงอาคารแฟลตกรมการขนส่งทหารบก	

เพ่ือรองรับผู้ได้รับผลกระทบจำานวน	๑๙	ครอบครัว	 ท่ีไม่ได้สิทธ์ิในท่ีอยู่ใหม่	 ให้เข้าพักตาม

ระเบียบข้อกำาหนดของกรมธนารักษ์

	 ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ	 ได้กำาชับให้ที่ปรึกษาบริหารโครงการ	

CAMA	 เร่งรัดการส่งมอบพื้นที่ของโรงเรียนโยธินบูรณะเป็นพิเศษ	 เนื่องจากมีการตกลง

ทำา	 MOU	 กับทางสำานักงานฯ	 มาแล้วถึง	 ๒	 ครั้ง	 แต่ยังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ตาม

กำาหนด

	 จากนั้นนางดวงขวัญ	 จารุดุล	 กรรมการฯ	 กล่าวถึง	 ความคืบหน้ากรณีการ

ออกกฎกระทรวง	 เรื่อง	กำาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง	ดัดแปลง	หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
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บางชนิดหรือบางประเภท	 ในพื้นที่บางส่วน	 ในท้องที่เขตบางซื่อ	 เขตดุสิต	 และเขต

บางพลัด	 กรุงเทพมหานคร	 ว่า	 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ร่างกฎกระทรวงเสร็จแล้ว	

โดยมีสาระสำาคัญ	 คือ	 เพื่อห้ามไม่ให้มีการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารที่ไม่เหมาะสม

ในบางพื้นที่	 ซึ่งจะเป็นการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม/ผังเมือง/สถาปัตยกรรม/และ

เป็นการอำานวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่

	 สำาหรับความก้าวหน้าของงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	ขณะนี้การวาง

เสาในชั้นใต้ดิน	B๑	ถึงชั้น	G	ได้ทำาการวางเสาไปแล้วกว่า	๒๐๐	ต้น	ส่วนชั้น	G	ถึงชั้น	๒	

เริ่มทยอยวางเสาไปบ้างแล้ว	 ซึ่งการทำางานในส่วนของชั้นใต้ดิน	 ถือเป็นหัวใจสำาคัญของ

อาคารรัฐสภาแห่งใหม่	 ที่ต้องสร้างให้แข็งแรง	 และจำาเป็นต้องใช้ระยะเวลานานกว่าการ

ก่อสร้างชั้นที่อยู่เหนือพื้นดิน

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนท่ีหน่ึง พร้อมคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่ีจะเข้าร่วมประชุม

สมัชชาสหภาพรัฐสภา เตรียมความพร้อมการเข้าร่วมประชุม ณ นครเจนีวา	

	 วันที่	 ๑๒	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘	 นายสุรชัย	 เลี้ยงบุญเลิศชัย	 รองประธานสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนที่หนึ่ง	 จะนำาคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าร่วมประชุม

สมัชชาสหภาพรัฐสภา	คร้ังท่ี	๑๓๓	ระหว่างวันท่ี	๑๕	–	๒๑	ตุลาคม	๒๕๕๘	ณ	 นครเจนีวา	

สมาพันธรัฐสวิส 	โดยคณะผู้แทนไทยได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาประเด็นต่าง	ๆ	ท่ีจะมีการ

หารือในที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหภาพรัฐสภา	  
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               	การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา	ครั้งที่ 	๑๓๓	จะมีการอภิปรายทั่วไป

เรื่อง	 “มาตรการทางศีลธรรมและทางเศรษฐกิจเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่เป็นธรรม	

มีประสิทธิภาพ	และมีมนุษยธรรมมากข้ึน”	นอกจากน้ี	คณะผู้แทนจะเข้าร่วมประชุมอ่ืน	ๆ	

ที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่

	 ๑.	 คณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคง							

ระหว่างประเทศ	 ซึ่งจะมีการอภิปรายและรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเรื่อง	

“การก่อการร้าย	 :	 ความจำาเป็นในการยกระดับความร่วมมือระดับโลกเพื่อต่อต้านภัย

คุกคามต่อประชาธิปไตยและสิทธิส่วนบุคคล”

	 ๒.	 คณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน													

การคลัง	และการค้า	ซึ่งจะมีการอภิปรายเรื่อง	“การมีส่วนร่วมของรัฐสภาต่อการประชุม

รัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”	 และการอภิปรายเรื่อง										

“การยืนหยัดปกป้องต่อการทำาลายล้างและการบ่อนทำาลายมรดกทางวัฒนธรรม	

ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติ”

	 ๓.	 การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยประชาธิปไตย

และสิทธิมนุษยชน	ซึ่งจะมีการนำาเสนอและอภิปรายร่างข้อมติเรื่อง	“ประชาธิปไตยในยุค

ดิจิทัลกับการคุกคามความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล”

	 ๔.	 การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยกิจการ

สหประชาชาติ	 ซึ่งจะมีการทบทวนผลการดำาเนินงานคณะกรรมาธิการเสริมสร้าง

สันติภาพแห่งสหประชาชาติ	 และการอภิปรายเรื่อง	 “บทบาทของศาลยุติธรรมระหว่าง

ประเทศในการแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างประเทศ”

	 ๕.	 การประชุมกลุ่มอาเซียน+๓	 และการประชุมกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย-

แปซิฟิก

	 ๖.	 การประชุมสมาชิกรัฐสภาสตรี

	 สำาหรับมติจากท่ีประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาในเร่่ืองต่าง	 ๆ	 จะได้มีการนำามาใช้								

เป็นแนวทางในการปฏิบัติสำาหรับรัฐสภาสมาชิก	 ๑๒๖	 ประเทศทั่วโลก	 เพื่อให้เกิดผล

เป็นรูปธรรมต่อไป



124

รองประธาน สนช. ร่วมพิธี “รำาลึก ๔๒ ปี ๑๔ ตุลา ๑๖” ท่ีอนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา ถนนราชดำาเนิน

	 วันที่	๑๔	ตุลาคม	๒๕๕๘	นายสุรชัย	เลี้ยงบุญเลิศชัย	รองประธานสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ	คนที่หนึ่ง	ร่วมพิธี	“รำาลึก	๔๒	ปี	๑๔	ตุลา	๑๖”	 ซึ่งจัดในเช้าวันนี้	ที่อนุสรณ์สถาน	๑๔	

ตุลา	โดยมูลนิธิ	๑๔	ตุลา	ท้ังน้ี	ในงานดังกล่าวมีบุคคลสำาคัญเช่น	ม.ล.	ปนัดดา	ดิศกุล	รัฐมนตรี

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี	 ซึ่งเป็นตัวแทนของนายกรัฐมนตรี	 นายสุรชัย	 เลี้ยงบุญเลิศชัย																																																																																																																							

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนท่ีหน่ึง	 ในฐานะตัวแทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ									

อดีตผู้นำาฝ่ายค้าน	 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน	 ประธานสภาพัฒนาการเมือง	 และเครือข่ายองค์กร							

อื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ได้ร่วมวางพวงมาลาและกล่าวสดุดีวีรชนเดือนตุลา

	 ทั้งนี้	 รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า	

เหตุการณ์ในวันที่	 ๑๔	 ตุลาคม	 ๒๕๑๖	 ยังคงจารึกอยู่ในความทรงจำาของคนไทยทั้งประเทศ	

ซึ่งถือเป็นวันการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่เป็นของประชาชนอย่าง

แท้จริง	 พลังของวีรชนเดือนตุลาเป็นจุดเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญของประเทศไทย	 แต่เป็นที่

น่าเสียดายว่าตลอด	 ๔๒	 ปีที่ผ่านมาประชาธิปไตยของประชาชนต้องสะดุดมาเป็นระยะ

มาโดยตลอด	 ซ่ึงเป็นเส้นทางท่ีประชาชนจะต้องช่วยกันเพ่ือนำาไปสู่การปรับปรุง	 พัฒนาให้เป็น

ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์	เป็นประชาธิปไตยที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง

	 ขณะท่ีบรรยากาศภายในงานดังกล่าวมีกลุ่มญาติวีรชนบางส่วนเดินทางมาเรียกร้อง				

ขอความเป็นธรรมให้รัฐบาลเร่งรัดการจ่ายเงินดำารงชีพรายเดือนแก่วีรชนและญาติวีรชน	

๑๔	 ตุลาคม	 ๒๕๑๖	 ตามมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 ๑๙	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๖	 ท่ามกลาง

เจ้าหน้าท่ีตำารวจจากสถานีตำารวจนครบาลชนะสงครามจำานวน	๑	กองร้อย	คอยรักษาความปลอดภัย

และสังเกตการณ์โดยรอบสถานที่จัดงานอย่างเข้มงวด



125

รองประธาน สนช. คนท่ีหน่ึง นำาคณะผู้แทน สนช. ร่วมประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา (IPU) ท่ีประชุมเห็นชอบ

ให้รัฐสภาไทยเป็นประธานการประชุมกลุ่มอาเซียน+๓ ครั้งที่ ๑๓๔  

	 วันที่	 ๑๘	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘  นายสุรชัย	 เลี้ยงบุญเลิศชัย	 รองประธานสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนที่หนึ่ง	 นำาคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ประกอบด้วย	

นายกิตติ	วะสีนนท์	นายศักดิ์ทิพย์	ไกรฤกษ์	นายสมพล	พันธุ์มณี	นายศักดิ์ชัย	ธนบุญชัย												

และนายอนุศาสน์	 สุวรรณมงคล	 เข้าร่วมประชุมกลุ่มอาเซียน+๓	 และการประชุมกลุ่ม

ภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิก	 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา	

ครั้งที่	 ๑๓๓	ณ	 นครเจนีวา	 สมาพันธรัฐสวิส	 โดยที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นที่สำาคัญ

ในเรื่องการเสนอชื่อผู้แทนกลุ่มฯเพื่อสมัครชิงตำาแหน่งที่ว่างลงในคณะกรรมการบริหาร

สหภาพรัฐสภา	๒	ตำาแหน่งแทนกรรมการบริหารที่จะหมดวาระในการประชุมคณะมนตรี	

ครั้งที่	๑๙๗	และการคัดเลือกประธานการประชุมกลุ่มอาเซียน+๓	ครั้งต่อไป	ซึ่งจะจัดขึ้น	

ณ	กรุงลูซากา	สาธารณรัฐแซมเบีย

	 ทั้งนี้	ที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอชื่อนาย	Kasem	Jalali	สมาชิกรัฐสภาอิหร่าน

และนาย	 Tran	 Van	 Hang	 สมาชิกสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ

บริหารสหภาพรัฐสภาแทนตำาแหน่งที่ว่าง	 และเสนอให้ผู้แทนรัฐสภาอินโดนีเซียดำารง

ตำาแหน่งในคณะกรรมาธิการสามัญว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน	 การคลังและการค้า	

ส่วนการประชุมกลุ่มอาเซียน+๓	ครั้งที่	๑๓๔	ซึ่งจะเป็นการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา

ครั้งต่อไป	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้รัฐสภาไทยเป็นประธานในการประชุม
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คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่ีเข้าร่วมประชุมสหภาพรัฐสภา (IPU) หารือนอกรอบประธาน IPU 

เพ่ือรับทราบสถานะสมาชิกภาพของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสหภาพรัฐสภา (IPU)

	 วันที่	 ๑๘	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘	 	 นายสุรชัย	 เลี้ยงบุญเลิศชัย	 รองประธานสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนที่หนึ่ง	 และคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เข้าร่วมประชุม

สมัชชาสหภาพรัฐสภา	 (IPU)	 ครั้งที่	 ๑๓๓	 ณ	 นครเจนีวา	 สมาพันธรัฐสวิส	 ได้ประชุม

หารือนอกรอบกับนายซาเบร์	โฮซเซน	เชาว์ดรี	(	Hon.	Mr.	Saber	Hossain	Chowdhury)	

ประธานสหภาพรัฐสภา	และนายมาร์ติน	ชุงกอง	(Hon.	Mr.	Martin	Chungong)	เลขาธิการ

สหภาพรัฐสภา	 เพื่อชี้แจงสถานการณ์และพัฒนาการทางการเมืองไทย	 รวมทั้งรับทราบ

สถานะสมาชิกภาพของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสหภาพรัฐสภา	 (IPU)	 ซึ่งประธาน	

สหภาพรัฐสภาได้กล่าวสรุปถึงการหารือเร่ืองสถานะสมาชิกภาพของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

ในฐานะรัฐสภาไทย	 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา	 มีใจความโดยสรุป							

คือ	 คณะกรรมการบริหารฯ	 มีมติให้คำาแนะนำาคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภาว่า	

ไม่ควรระงับสมาชิกภาพของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ซ่ึงในวันน้ีคณะมนตรีบริหารสหภาพ	

รัฐสภาจะมีการประชุมในเรื่องดังกล่าว	และจะมีถ้อยแถลงอย่างเป็นทางการต่อไป

	 ท้ังน้ี	 ประธานสหภาพรัฐสภาได้กล่าวกับคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่า	

ขอให้ประเทศไทยให้ข้อมูลกับสหภาพรัฐสภาอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกับพัฒนาการทางการเมือง

ของไทย	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการประชุมสมัชชา	 IPU	ครั้งต่อไปที่แซมเบีย	ในวันที่			

๑๙	 มีนาคม	 ซึ่งเป็นช่วงคาบเกี่ยวกับการมีข้อสรุปเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งฝ่ายไทย			

ก็เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว	และพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
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ผู้แทนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา (IPU)  คร้ังท่ี ๑๓๓ 

พบปะหารือทวิภาคีกับผู้แทนรัฐสภาเยอรมนี ที่สมาพันธรัฐสวิส

	 วันที่	๑๘	ตุลาคม	๒๕๕๘	เวลา	๑๔.๑๕	นาฬิกา	นางพิไลพรรณ	 สมบัติศิริ 							

ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	พร้อมด้วยนางสุรางคณา	วายุภาพ	ผู้แทนสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ	ได้พบหารือทวิภาคีกับ	Ms.	Petra	Ernstberger	หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาจาก

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	 โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

ทั้งสองประเทศในด้านการศึกษาและด้านธุรกิจ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบรมวงศานุวงศ์

ของไทยได้ให้ความสำาคัญกับระบบการศึกษาของเยอรมนี

	 หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้แสดงความ

เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทย	 เนื่องจากปัญหา

อุปสรรคที่เกิดขึ้นซึ่งรัฐบาลที่ผ่านมาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้	 อาทิ	 ปัญหาการทุจริต	

ความไม่โปร่งใสและการไม่เคารพในหลักนิติธรรม	 พร้อมทั้งยินดีที่ประเทศไทยมีการ

ปฏิรูปประเทศโดยเน้นศูนย์กลางที่ประชาชน	 มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งให้ความ

สำาคัญกับประชาชนเป็นใหญ่ในระบอบประชาธิปไตยโดยให้มีการทำาประชามติ	 นอกจากน้ี	

ยังได้ให้ความเห็นว่าการปฏิรูปประเทศควรดำาเนินการอย่างไม่รีบร้อนแต่ให้เป็นไปอย่าง

ยั่งยืนและมั่นคง
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ท่ีประชุมคณะมนตรีสหภาพรัฐสภา ( IPU) มีมติเห็นชอบท่ีจะไม่ระงับสมาชิกภาพของไทย โดยพร้อมจะให้

ความร่วมมือปฏิสัมพันธ์กับประเทศไทยในการพัฒนาทางการเมืองตาม Roadmap ท่ีประกาศไว้

	 วันที่	 ๑๘	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘	 นายมาร์ติน	 ชุงกอง	 (Hon.	 Mr.	 Martin	

Chungong)	 เลขาธิการสหภาพรัฐสภา	 ได้รายงานสถานการณ์ของประเทศไทยต่อ							

ท่ีประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภา	 ซ่ึงภายหลังการรับฟังคณะมนตรีบริหาร								

สหภาพรัฐสภามีมติให้ประเทศไทยเป็นสมาชิกของสหภาพรัฐสภาต่อไป	 ในการนี้	

คณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภาแสดงความหวังว่า	 ในการประชุมสหภาพรัฐสภา	 คร้ังท่ี	 ๑๓๔	

ในเดือนมีนาคม	 ๒๕๕๙	 ณ	 ประเทศแซมเบีย	 จะได้รับทราบความก้าวหน้าในการร่าง

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่
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รองประธาน สนช. หารือทวิภาคีกับรองประธานรัฐสภาบังคลาเทศ ระหว่างการประชุม IPU 

คร้ังท่ี ๑๓๓ ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

	 วันที่	 ๑๙	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘	 นายสุรชัย	 เลี้ยงบุญเลิศชัย	 รองประธานสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ	 (สนช.)	 คนท่ีหน่ึง	 ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

ได้ร่วมหารือทวิภาคีกับรองประธานรัฐสภาบังคลาเทศ	 เมื่อวันที่	 ๑๘	 ตุลาคม	 ที่ผ่านมา	

ในระหว่างการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา	 (IPU)	 คร้ังท่ี	๑๓๓	ณ	นครเจนีวา	สมาพันธรัฐสวิส 				

โดยสาระสำาคัญในการหารือนั้น	 ประธานรัฐสภาบังคลาเทศได้รับทราบการขยายกรอบ

ระยะเวลาในการดำาเนินงานตาม	 roadmap	 ของไทย	 ซึ่งประกอบด้วย	 การจัดทำาร่าง

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่	การจัดทำาประชามติ	การจัดทำากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ	และ																			

การเตรียมการจัดการเลือกตั้งทั่วไป	 (๖	 - 	๔	 - 	๖ 	 - 	๔)	 จากนั้นทั้งสองฝ่ายหารือ

เกี่ยวกับการดำาเนินการของภาครัฐในการจัดการปัญหาผู้อพยพ	 ซึ่งรองประธานรัฐสภา

บังคลาเทศได้แสดงความเห็นว่าสมาชิกรัฐสภาสามารถแลกเปล่ียนมุมมองและมีความคิด

ริเริ่มในการดำาเนินการเรื่องดังกล่าว	อีกทั้งสามารถโน้มน้าวภาครัฐบาลในเชิงนโยบายได้

	 ขณะที่นางพิไลพรรณ	 สมบัติศิริ	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ในฐานะ							

ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 กล่าวว่ารัฐสภาของท้ังสองประเทศควรส่งเสริมความร่วมมือ								

ระหว่างกันในด้านดังกล่าวผ่านช่องทางของกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาซึ่งสองฝ่าย

มีการจัดตั้งไว้แล้ว	 พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาที่สองประเทศจะต้องระวัง	 เรื่องปัญหา

ผู้อพยพ	 จึงต้องสร้างความร่วมมือกันอย่างแข็งขันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวผ่านช่องทาง

ของรัฐสภา
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ตัวแทน สนช.เข้าร่วมประชุมกรรมการสหภาพรัฐสภาเอเชียในการประชุม IPU 

มุ่งสร้างมาตรการและคุมเข้มพรมแดนระหว่างประเทศป้องกันการก่อการร้าย

	 วันท่ี	๑๙	ตุลาคม	๒๕๕๘		นางสาวจินตนันท์	ชญาต์ร	ศุภมิตร	และนายอนุศาสน์	

สุวรรณมงคล	 ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (สนช.)	 ได้เข้าร่วมประชุมความร่วมมือ

ของกรรมการสหภาพรัฐสภาเอเชีย	 (Asian	 Parliamentary	 Assembly	 -	 APA)	 เมื่อ

วันท่ี	๑๗	ตุลาคม	ท่ีผ่านมา	ในระหว่างการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา	(IPU)	คร้ังท่ี	๑๓๓	

ณ	 นครเจนีวา	 สมาพันธรัฐสวิส	 โดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอเรื่อง

การก่อการร้ายในภูมิภาคกับประเทศสมาชิก	 ขณะที่ประชุมได้กล่าวประณามประเทศ

ท่ีให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย	 และการมีมาตรการท่ีอาจไม่เพียงพอ	 จึงจำาเป็นต้องหา

มาตรการอ่ืน	 ๆ	 ท่ีเข้มข้น	 รวมท้ังต้องใช้การดูแลพรมแดนของแต่ละประเทศอย่างเข้มงวด	

เพื่อป้องกันการขยายตัวของกลุ่มก่อการร้ายจากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่ง	

นอกจากนี้	ได้หารือเรื่องการประชุม	APA	ครั้งต่อไปด้วย
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ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา (IPU) คร้ังท่ี ๑๓๓ 

ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ยืนยัน ไทยพร้อมร่วมมือกับประชาคมโลกต่อต้านการก่อการร้าย

	 วันที่	๑๙	ตุลาคม	๒๕๕๘		นายอนุศาสน์	สุวรรณมงคล	ผู้แทนสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ	 (สนช.)	 ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการสามัญของสหภาพ

รัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความม่ันคงระหว่างประเทศในประเด็นปัญหาการก่อการร้าย	

ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา	 (IPU)	 ครั้งที่	 ๑๓๓	 ณ	 นครเจนีวา	

สมาพันธรัฐสวิส	เม่ือวานน้ี	 (๑๘	ต.ค.	๕๘)	ว่า	ในฐานะท่ีเคยเป็นเหย่ือของการวางระเบิด	

ถือว่าเป็นโอกาสสำาคัญที่ได้ร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนกับที่ประชุมฯ	 ทั้งนี้เห็นว่า

ประชาคมโลกควรกำาหนดนิยามของคำาว่า	 “การก่อการร้าย”	 ขณะที่ปัญหาการจู่โจม

ในลักษณะการก่อการร้ายทางไซเบอร์ต่อโครงสร้างพื้นฐานได้เกิดขึ้นในหลายประเทศ	

ส่วนปัญหารากเหง้าของการก่อการร้าย	 อาทิ	 ความยากจน	 และความไม่เท่าเทียมในสังคม

ควรได้รับการแก้ไขเช่นเดียวกัน  

                	 ทั้งนี้	 สนช.	 ได้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย	 อาทิ																																						

พระราชบัญญัติ	 (พ.ร.บ.)	 ป้องกันเเละปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่

การก่อการร้าย	 พร้อมยืนยันไทยจะยึดมั่นในการร่วมมือกับประชาคมโลกในการต่อต้าน

การก่อการร้าย	 และเชื่อว่าเป้าหมายการแก้ไขปัญหานี้กับการธำารงไว้ซึ่งประชาธิปไตย

ควรกำาหนดไว้ต่างกัน
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ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา (IPU) 

เช่ือสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ จะมีบทบาทสำาคัญในการปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัว

และเสรีภาพของปัจเจกบุคคลในยุคดิจิตอล

	 วันท่ี	 	๑๙	 ตุลาคม	๒๕๕๘ นายศักด์ิทิพย์	 ไกรฤกษ์	 ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

(สนช.)	 ได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วย

ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน	 ซึ่งเป็นการแก้ไขร่างข้อมติในหัวข้อ	 “ประชาธิปไตย

ในยุคดิจิตอล	 การคุกคามความเป็นส่วนตัวและสิทธิของปัจเจกบุคคล”	 (Democracy	

in	 the	 digital	 era	 and	 the	 threat	 to	 privacy	 and	 individual	 freedoms)	 ในระหว่าง

เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา	 (IPU)	 คร้ังท่ี	 ๑๓๓	ณ	 นครเจนีวา	 สมาพันธรัฐสวิส	

โดยประเทศไทยได้เสนอแก้ไขในส่วนของอารัมภบทที่	๙	ระบุ	ให้เพิ่มถ้อยคำาว่า	“สถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ”	 ท้ังน้ี	 ท่ีประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง	๒๓	ต่อ	

๑	 เสียง	 ให้เพิ่มถ้อยคำาดังกล่าว	 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของสหประชาชาติที่ถือว่า

องค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีบทบาทการดำาเนินงานที่เป็นอิสระที่ส่งเสริมและควบคุม

ให้เกิดมาตรฐานในการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนจากมาตรฐานสากลลงไปสู่ระดับชาติ									

และยังมีบทบาทสำาคัญมากขึ้นจนเป็นที่ยอมรับจากประชาคมโลก	 ซึ่งไทยเชื่อมั่น

เป็นอย่างยิ่งว่า	 “สถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ”	 จะมีบทบาทอย่างยิ่งในการทำางาน

ร่วมกับภาครัฐสภาในการปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล

ในยุคดิจิตอล

	 ขณะที่นางพิไลพรรณ	 สมบัติศิริ	 ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ	

สนช.	 พร้อมด้วยคณะผู้แทนไทย	 ประกอบด้วย	 นายกิตติ	 วะสีนนท์	 และนายศักดิ์ทิพย์	

ไกรฤกษ์	 สมาชิก	 สนช.	 ได้พบปะสนทนากับนาย	 Shunichi	 Suzuki	 หัวหน้าคณะผู้แทน

รัฐสภาญ่ีปุ่นและกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา	เพ่ือหารือเก่ียวกับความสัมพันธ์ไทย	-	ญ่ีปุ่น	

และสถานการณ์การเมืองไทยในโอกาสเดินทางไปประชุม	IPU	ครั้งนี้ด้วย
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รองประธาน สนช. คนท่ีหน่ึง ยืนยัน ประเทศไทยปฏิบัติต่อผู้พลัดถ่ินอย่างเป็นธรรมและมีมนุษยธรรม 

เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานสากล ในการประชุมสมัชชา

สหภาพรัฐสภา (IPU) ครั้งที่ ๑๓๓ ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

	 วันท่ี	๒๐	ตุลาคม	๒๕๕๘		นายสุรชัย	เล้ียงบุญเลิศชัย	
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (สนช.)	 คนท่ีหน่ึง	 ในฐานะ							
หัวหน้าคณะผู้แทน	 สนช.	 ได้กล่าวถ้อยแถลงระหว่างการประชุม
สมัชชาสหภาพรัฐสภา	 (IPU)	 คร้ังท่ี	 ๑๓๓	 ณ	 นครเจนีวา																																																																											
สมาพันธรัฐสวิส	 ในหัวข้อ	 “มาตรการทางศีลธรรมและ
ทางเศรษฐกิจ	 ที่มีความชอบธรรม	 มีประสิทธิภาพ																						
และมีมนุษยธรรม”	 เม่ือวันท่ี	 ๑๙	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘	 ท่ีผ่านมาว่า				
การย้ายถ่ินข้ามพรมแดนขณะน้ีได้ขยายขอบเขตจนอยู่ในข้ันวิกฤต							
ซ่ึงส่ิงสำาคัญของปัญหาดังกล่าวต้องแก้ท่ีต้นเหตุ	 ไม่ใช่มากล่าวหาประเทศท่ีต้องแบกรับ							
ภาระจากการย้ายถ่ินเพราะจะเป็นการไม่ยุติธรรม	 ในขณะท่ีรากเหง้าของปัญหายังไม่ได้รับ
การแก้ไข	 ซ่ึงในส่วนของประเทศไทยน้ันได้พยายามอย่างดีท่ีสุดในการติดตามตรวจสอบ
ให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและมีมนุษยธรรมต่อผู้พลัดถิ่นที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ย้ายถิ่น
อย่างผิดกฎหมาย	 นอกจากนี้ไทยยังได้ยึดมั่นต่อข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อปกป้อง
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติต่อคนไทยและชาวต่างชาติ
ในรูปแบบเดียวกันเช่นเดียวกับประเทศต่าง	ๆ	ทั่วโลก
	 ทั้งนี้	 สนช.	 ได้ออกกฎหมายต่าง	 ๆ	 เกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริม																																															
สิทธิมนุษยชน	 อาทิ	 กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	
การป้องกันการปราบปรามการทุจริต	 การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 ความเท่าเทียม
ทางเพศ	กองทุนสำารองเลี้ยงชีพและการออมแห่งชาติ
	 นายสุรชัย	ยังกล่าวเพ่ิมเติมว่า	แม้ประเทศไทยจะอยู่ในระหว่างการเปล่ียนผ่าน
เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงปี	 ๒๕๕๖	 –	 ๒๕๕๗	 แต่ไทยก็ยังคงยึดมั่นต่อ
หลักธรรมาภิบาล	 หลักสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม	 เดินหน้าแก้ไขความผิดพลาดในอดีต																																																							
จากการใช้ระบบพวกพ้องและการทุจริตคอร์รัปชั่น	 ตามโรดแมปของประเทศ	 นำาไปสู่																																																							
ความเข้มแข็งและยั่งยืนมากขึ้น	 ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พร้อมย้ำาว่าไทยพร้อมเสมอที่จะทำางานกับ	IPU	ในประเด็นที่อยู่ใน
ความสนใจร่วมกัน	เพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคมโลกที่ดีขึ้น

นายสุรชัย	เล้ียงบุญเลิศชัย
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ผู้แทน สนช. เผย เน้ือหาบางส่วนของร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสมาชิกรัฐสภาในโอกาส

การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยังล้าสมัย 

แนะควรปรับปรุงให้สามารถรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

	 วันท่ี	๒๐	ตุลาคม	๒๕๕๘		นายกิตติ	วะสีนนท์	ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

กล่าวระหว่างเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนา

ที่ยั่งยืน	 การคลังและการค้า	 ในหัวข้อ	 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อร่างเอกสาร

ผลลัพธ์การประชุมสมาชิกรัฐสภาในโอกาสการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาว่าด้วย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 ครั้งที่	 ๒๑	 ในระหว่างเข้าร่วมการประชุมสมัชชา

สหภาพรัฐสภา	 (IPU)	 คร้ังท่ี	 ๑๓๓	ณ	นครเจนีวา	 สมาพันธรัฐสวิสว่า	 ร่างเอกสารดังกล่าว

ควรสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนในสิ่งที่จะตกลงกันได้และเป้าหมายระยะยาว

ที่นานาประเทศจะสามารถร่วมมือกันในเรื่องนี้	 รวมทั้งตั้งข้อสังเกตว่า	 ร่างเอกสาร

ควรสะท้อนประเด็นต่าง	 ๆ	 ในเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 ซึ่งปัจจุบันเนื้อหา

ในส่วนนี้ยังล้าสมัย	 จึงควรมีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยและรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคต	 นอกจากนั้น	 อาจมีปัญหาในการจัดทำาเอกสารภาษาอังกฤษซึ่งยังมีถ้อยคำา

และคำาศัพท์ท่ียังคลาดเคล่ือน	จึงควรหารือกับผู้เช่ียวชาญเพ่ือปรับปรุงแก้ไขในเร่ืองดังกล่าว	 
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รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนท่ีหน่ึง พร้อมคณะ หารือทวิภาคีกับเลขาธิการ IPU  

พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประชาธิปไตยและการร่างรัฐธรรมนูญ

	 วันที่	 ๒๐	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘	 นายสุรชัย	 เลี้ยงบุญเลิศชัย	 รองประธาน	

สนช.	 คนที่หนึ่ง	 ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา	

(IPU)	ครั้งที่	 ๑๓๓	ณ	นครเจนีวา	สมาพันธรัฐสวิส	พร้อมด้วยนางพิไลพรรณ	สมบัติศิริ  																												

นายกิตติ	 วะสีนนท์	 นายอนุศาสน์	 สุวรรณมงคล	 และนายศักดิ์ชัย	 ธนบุญชัย																									

ได้ร่วมประชุมหารือทวิภาคีกับนายมาร์ติน	 จุนกอง	(Mr.	Martin	Chungong)	เลขาธิการ

สหภาพรัฐสภา	 เม่ือวันท่ี	 ๑๙	 ตุลาคม	๒๕๕๘	ณ	 ศูนย์การประชุมนานาชาติ	 นครเจนีวา		

สมาพันธรัฐสวิส 	โดยนายมาร์ติน	จุนกอง	ได้รับทราบกรอบระยะเวลาในการดำาเนินงานตาม	

roadmap	ของประเทศไทย	รวมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	ซึ่งมีสมาชิก

จำานวน	 ๒๑	 คน	 ความเป็นไปได้ในการจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เสร็จสิ้นภายใน

เดือนมกราคม	 ๒๕๕๙	 การจัดทำาประชามติ	 การจัดทำากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ  	

การเตรียมการจัดการเลือกตั้งทั่วไปตามแนวทางประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบและยั่งยืน

เพื่อช่วยแก้ไขสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย	 และมีรัฐธรรมนูญที่เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล 	ซึ่งเลขาธิการสหภาพรัฐสภา	ยินดีให้ความร่วมมือกับรัฐสภาไทยในการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านประชาธิปไตยและในการร่างรัฐธรรมนูญตามหลักการ

ของสหภาพรัฐสภา	 อีกทั้งยังเสนอให้นำาประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน	 การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน	 และความโปร่งใส	 ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ	 เข้าไปบรรจุไว้ใน

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วย 
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	 นอกจากนี้เลขาธิการสหภาพรัฐสภา	 ยังได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่าง

รัฐสภาและรัฐบาล	 ซึ่งควรดำาเนินงานไปในทิศทางเดียวกันในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนและ

มีวิสัยทัศน์เดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคำานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทย

เป็นที่ตั้ง

	 อย่างไรก็ตาม	 ในการประชุม	 IPU	 ท่ีกรุงเจนีวา	 สมาพันธรัฐสวิส	 มีการพยายาม

ดำาเนินการจากบุคคลผู้ไม่หวังดี	เพื่อจะทำาลายความน่าเชื่อถือประเทศซึ่งทางคณะผู้แทน																																																																																																													

สนช.	 ได้พยายามแก้ไขโดยชี้แจงกับผู้บริหารของสหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศ

จนประสบความสำาเร็จ 	โดยสหภาพรัฐสภาเข้าใจปัญหาภายในของไทยและคงการรับรอง

สถานภาพของ	สนช.	อย่างเต็มที่

สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

ประชุมเตรียมความพร้อมสำาหรับการประชุม แม่น้ำา ๕ สาย

	 วันที่	 ๒๒	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘	 	 นางวรารัตน์	 อติแพทย์	 เลขาธิการวุฒิสภา																			

ปฏิบัติหน้าท่ีเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 และนางจันทร์เพ็ญ	 อานามวัฒน์	 รักษาการ																																																																																																															

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ปฏิบัติหน้าที่รักษาการเลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป

ประเทศ	 เป็นประธานการประชุมร่วมกัน	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 เพ่ือเตรียมความพร้อม

สำาหรับการประชุมระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 คณะรัฐมนตรี	 สภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ	 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	 หรือ	

แม่น้ำา	๕	สาย	 ในวันที่	๒๘	ตุลาคมนี้	 ซึ่งจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา	๐๙.๐๐	นาฬิกา	

และเปิดประชุมในเวลา	๐๙.๓๐	นาฬิกา	ที่ห้องประชุมรัฐสภา
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	 ทั้งนี้	 ที่ประชุมได้มีการหารือเพื่อเตรียมความพร้อม	 ตั้งแต่ระบบรักษา								

ความปลอดภัย	 การจัดพื้นที่ทำาข่าวแก่สื่อมวลชน	 และจุดแถลงข่าวภายหลังการประชุม	

โดยจะอนุญาตให้สื่อมวลชนบันทึกภาพขณะเปิดประชุมได้เท่านั้น	 และสามารถติดตาม

การประชุมผ่านการถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์	 ช่อง	 NBT	 และ

สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

 	 	 สำาหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยน้ัน	 เบ้ืองต้นกำาหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุม

ต้องแลกบัตร	 ซึ่งเป็นบัตรสีน้ำาเงิน	 และผู้ประสาน	 เป็นบัตรสีชมพู	 พร้อมกับมีบัตรผ่าน

รถยนต์แก่หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งจะจัดพื้นที่จอดรถสำาหรับผู้ร่วมประชุมและ

หัวหน้าส่วนราชการ	๔๔	หน่วยงาน	ไว้ท่ีลานจอดรถอาคารสวนสัตว์ดุสิต	 (เขาดิน)	 ช้ัน	 ๑	–	๓	

นอกจากนี้ยังมีการจัดหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่พร้อมแพทย์จำานวน	 ๒	 คัน	 รองรับ

ตลอดการประชุม

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนามประจำาประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ 

	 วันที่	๒๗	ตุลาคม	๒๕๕๘		ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	วิชิตชลชัย	ประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (สนช.)	 ให้การรับรอง	 นายเหวียน	 ตัด	 ถั่น	 (H.E.Mr.	 Nguyen	

Tat	 Thanh)	 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำาประเทศไทย	 ที่ขอ

เข้าเยี่ยมคารวะประธาน	สนช.	เพื่อแนะนำาตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่	ณ	ห้องรับรอง

พิเศษ	ชั้น	๒	อาคารรัฐสภา	๒	โดยประธาน	สนช.	ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้มีโอกาส												
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ต้อนรับเอกอัครราชทูตเวียดนามครั้งนี้ 	 ซึ่งถือเป็นนักการทูตรุ่นใหม่ที่มีความรู้

ความสามารถโดดเด่นและประสบการณ์สูง	 และเชื่อมั่นว่าจะช่วยผลักดันความร่วมมือ

ด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างไทยและเวียดนามได้เป็นอย่างดี	พร้อมขอขอบคุณผู้นำา

และประชาชนของเวียดนามท่ีเข้าใจสถานการณ์ของประเทศไทยท่ีปัจจุบันกำาลังอยู่ในช่วง

ของการปรับเปลี่ยนการเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์และยั่งยืน

	 ท้ังน้ี	 ความสัมพันธ์ไทยและเวียดนามมีความใกล้ชิดมาอย่างยาวนาน	 โดยมี																													

การแลกเปล่ียนการเยือนในทุกระดับอย่างต่อเน่ือง	 และมีลักษณะการพัฒนาความร่วมมือ																													

บนผลประโยชน์ร่วมกันในเชิงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์	 และในปี	 ๒๕๕๙	 ที่จะถึงนี้

ไทยและเวียดนามจะครบรอบ	 ๔๐	 ปี	 การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต	 ซ่ึงเช่ือม่ันว่าจะมี

การเฉลิมฉลองร่วมกันอย่างยิ่งใหญ่แน่นอน	 ขณะที่ความสัมพันธ์ของสถาบันนิติบัญญัติ

ทั้งสองประเทศได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนและศึกษาดูงานระหว่างกันอย่างสม่ำาเสมอ	

พร้อมยินดีให้การสนับสนุนและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาทั้งสองประเทศ

ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

พล.อ. ประยุทธ์ เน้นย้ำา โรดแมป ต่อแม่น้ำา ๕ สาย และหัวหน้าส่วนราชการ วอนทุกภาคส่วน

ร่วมดำาเนินยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ ภายใต้กฎหมายเดียวกัน 

	 วันที่	๒๘	ตุลาคม	๒๕๕๘		พล.อ.	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	และ

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	(คสช.) ใช้เวลาราว	๓	ช่ัวโมง	กล่าวในการประชุมร่วม										

แม่น้ำา	 ๕	 สาย	 ประกอบด้วย	 คสช.	 คณะรัฐมนตรี	 (ครม.)	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	
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(สนช.)	 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 (สปท.)	 คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	 (กรธ.)	

รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ	ซ่ึงนับเป็นการประชุมร่วมกันคร้ังแรกหลังมี	สปท.	และ	กรธ.	ว่า	

การเข้ามาทำาหน้าที่ของตนและ	 คสช.	 หลัง	 ๒๒	 พ.ค.	 ๕๗	 เกิดจากปัญหาของประเทศ

ที่หมักหมมมาอย่างยาวนาน	 เกิดความขัดแย้งรุนแรง	 มีผู้เสียชีวิต	 บาดเจ็บจำานวนมาก	

มีการยุบสภา	 เลือกต้ังไม่ได้	 ขณะน้ีจึงหวังให้ประเทศกลับมาสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

โดยทุกคนต้องร่วมคิดว่าทำาอย่างไรสถาบันหลักคือ	 ชาติ	 ศาสนา	 พระมหากษัตริย์												

จะมคีวามปลอดภัย	ม่ันคง	ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดี	และเป็นประเทศท่ีมีพ้ืนท่ึในเวทีโลก							

ทุกคนต้องร่วมกันแก้ไขและต้ังเป้าว่าต้องทำาให้ได้	 หากไม่ต้องการให้ตนต้องมายืนจุดน้ีอีก

	 พล.อ.	 ประยุทธ์	 กล่าวต่อไปว่า	 คสช.	 ได้ดำาเนินการพัฒนาประเทศและ

ดำาเนินตามโรดแมป	 ๓	 ระยะ	 โดยปัจจุบันอยู่ในระยะ	 ๒	 ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ

ชั่วคราว	 จัดตั้ง	 ครม.	 เพื่อบริหารราชการแผ่นดิน	 จัดตั้ง	 สนช.	 สปช.	 คณะกรรมาธิการ

ยกร่างรัฐธรรมนูญ	 เพื่อออกแบบวางรากฐานทางการเมือง	 อย่างไรก็ตาม	 ขอบคุณและ

ให้กำาลังใจคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญชุดที่ผ่านมาที่ได้ทำาหน้าที่เปลี่ยนแปลง

พัฒนาให้ดีขึ้น	และกล่าวถึงการดำาเนินการที่ผ่านมาของ	คสช.	 ในด้านต่าง	ๆ	ที่มีความ

ครอบคลุมทั้งด้านความมั่นคง	 เศรษฐกิจ	 สังคมจิตวิทยา	 และโดยเฉพาะด้านกฎหมาย

และกระบวนการยุติธรรม	 ซึ่งมีหลายส่วนที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 (สปช.)	 ทำาการศึกษา

ไว้แล้ว	 จึงสามารถนำามาพิจารณาดำาเนินการต่อได้	 พร้อมย้ำาว่า	 บ้านเมืองเป็นของคน	

๗๐	 ล้านคน	 ไม่ใช่ของคนใดเพียงคนเดียว	 จึงจำาเป็นต้องมีการแบ่งสรร	 บริหารจัดการ

อย่างเท่าเทียม	 และสิ่งที่ทำาให้ทุกคนมีความเท่าเทียมได้คือการที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม

กฎหมาย	 กฎ	 กติกา	 เดียวกันของประเทศ	 แต่เมื่อแต่ละคนอ้างเหตุผลส่วนตนนานา

ประการ	ย่อมจะกลายเป็นผู้ติดกับดักตัวเอง	ไม่ยอมรับกฎ	กติกา	พื้นที่ส่วนกลาง

	 พล.อ.	 ประยุทธ์	 กล่าวว่า	 วันนี้กำาลังขับเคลื่อนเดินหน้าประชาธิปไตยใหม่					

ให้มีความเข้มแข็ง	 โดยแม่น้ำาทุกสายเป็น	 อิฐ	 หิน	 ปูน	 ทราย	 และมีประชาชนเป็นผู้ก่อร่าง

สร้างประชาธิปไตยใหม่ขึ้น	   ขณะการทำางานของทั้ง	 ๔	 สาย	 ต้องตั้งวิปขึ้นมาทำาหน้าที่

ประสานระหว่างกันอย่างเป็นระบบ	ในการส่งต่อข้อมูลและดำาเนินการ	 ส่วน	๓๗	วาระ	

ปฏิรูป	ที่	สปช.	เคยเสนอไว้	สปท.	จะต้องบรรจุลงใน	๑๑	ด้านปฏิรูปตามที่รัฐธรรมนูญ																			

ฉบับช่ัวคราวบัญญัติไว้ให้ได้	 สำาหรับการต้ังกรรมาธิการประจำาสภาไม่ต้องมีจำานวนคณะมาก	
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แต่ย้ำาว่าต้องมีการประสานงานระหว่างกันท้ังหมด	 ไม่เช่นน้ันอาจดำาเนินการได้ช้าไม่ทันการ	

ส่วนการเปิดรับฟังข้อมูลประกอบการร่างรัฐธรรมนูญและขับเคลื่อนการปฏิรูปทั้ง	 สนช.	

สปท.	และ	กรธ.	ควรทำาไปพร้อม	ๆ	กัน	และต้องยอมรับฟังความคิดเห็นท้ังจากผู้เห็นด้วย																	

และผู้ไม่เห็นด้วย	 เพื่อร่วมกันสร้างกฎหมาย	 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ	 และปฏิรูป

ประเทศให้ได้	 พร้อมเตรียมการสู่การเลือกตั้งเพื่อให้ได้รัฐบาลที่ดีที่สุด	 ส่วนนักการเมือง

ที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้	 ต้องยอมรับ	 หากทุกคนที่มีอำานาจดำาเนินตามกฎ	 กติกา	

ย่อมจะไม่เกิดปัญหา

	 อย่างไรก็ตาม	 ตนขอโทษหากพูดแรงไป	 เพราะเป็นสิ่งที่อยู่ในใจมาตลอด	

พร้อมขอบคุณทุกคนทุกฝ่ายท่ีมาร่วมกันทำางาน	 และขอให้ปฏิรูปในเร่ืองท่ีได้ร่วมคิดร่วมทำา	

เพ่ือเดินหน้าไปพร้อม	ๆ	กัน	ทำาให้ไทยเป็นสังคมเก้ือกูล	 มีความเข้มแข็ง	 เป็นสยามเมืองย้ิม

เช่นเดิม

คณะผู้แทน สนช. ร่วมประชุมสุดยอดสตรีในรัฐสภา ที่กรุงเม็กซิโก 

มุ่งผลสัมฤทธิ์ ศักยภาพและพลังแห่งสตรีในทางการเมือง 

	 วันที่	๒๙	ตุลาคม	๒๕๕๘		นางเสาวณี	สุวรรณชีพ	สมาชิกสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ	 (สนช.)	ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทน	สนช.	นำาคณะ	เข้าร่วมประชุมสุดยอดสตรี

ในรัฐสภา	เม็กซิโก	๒๕๕๘		(Women	in	Parliaments	Global	Forum	Mexico	Summit	

2015	 :	 WIP)	 ระหว่างวันที่	 ๔	 –	 ๑๒	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘	 ที่กรุงเม็กซิโก	 สหรัฐเม็กซิโก	
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ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้กำาหนดหัวข้อหลักเพื่อการอภิปราย	 และหารือร่วมกัน	

เรื่องการมุ่งผลสัมฤทธิ์	 ศักยภาพและพลังแห่งสตรีในทางการเมือง	 โดยหัวหน้าคณะ

ผู้แทนไทย	 ได้อภิปรายต่อคณะผู้แทนการประชุมซึ่งประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภาสตรีจาก

ทั่วโลก	จำานวน	๖๐	ประเทศ	และเจ้าหน้าที่จากองค์กรระหว่างประเทศ	อาทิ	สำานักงาน

ว่าด้วยกลยุทธ์ระหว่างประเทศเพื่อการลดภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ	 สถาบันส่งเสริม

ประชาธิปไตย	 รัฐสภายุโรป	 ถึงบทบาทของสมาชิก	 สนช.	 ที่เป็นสตรีที่มีต่อภูมิภาค

อาเซียน	 สถิติสมาชิกรัฐสภาสตรีของไทยต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบันท่ีเข้ามามีบทบาททางการเมือง

มากขึ้นตามลำาดับ	 และนโยบายของไทยที่สอดคล้องกับปฏิญญาระหว่างประเทศ	

ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมบทบาทสตรี

	 นอกจากน้ี	 หัวหน้าคณะผู้แทน	 สนช.	 ได้ร่วมอภิปรายกลุ่มย่อยเร่ืองเป้าหมาย								

การพัฒนาที่ยั่งยืน	 และร่วมกิจกรรมหัวข้อสันติภาพและความมั่นคง	 ที่จัดโดย	 UN	

Women	 ขณะท่ี	 ศ.	 นิสดารก์	 เวชยานนท์	 ผู้แทน	 สนช.	 ได้อภิปรายกลุ่มย่อยเก่ียวกับ

ความเสมอภาคและระบบสัดส่วนในการเลือกตั้ง	 กรณีตัวอย่างสหรัฐเม็กซิโก	 และร่วม

กิจกรรมหัวข้อการกระทำารุนแรงต่อสตรี	:	สถานการณ์	ความก้าวหน้า	และความท้าทาย	

ที่จัดโดยวุฒิสภาเม็กซิโก

 	 	 	 อย่างไรก็ตาม	คณะผู้แทน	สนช.	 ไทยได้กล่าวเชิญชวนสมาชิกรัฐสภาทั่วโลก	

หันมาให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมบทบาทของสตรีและการขจัดการล่วงละเมิดสิทธิ

ของสตรีอย่างจริงจัง	 พร้อมเน้นย้ำาว่าไทยให้ความสำาคัญกับประเด็นดังกล่าวเป็นอย่างมาก					

เห็นได้จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	

ซ่ึงมีจุดประสงค์ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและขจัดพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติ

โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
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กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – จีน เตรียมการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน 

วันที่ ๒๒ – ๒๘ พฤศจิกายน นี้

	 วันที่	๒๙	ตุลาคม	๒๕๕๘		นายสาธิต	ชาญเชาวน์กุล	สมาชิกสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ	 (สนช.)	 ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย	 -	 จีน	 เป็นประธาน

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ	 เพื่อเตรียมการเดินทางไปประชุม

ทวิภาคี	 ณ	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ระหว่างวันที่	 ๒๒	 –	 ๒๘	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๘	

โดยเบื้องต้นเตรียมที่จะเข้าพบกับประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาจีน	 -	 ไทย	 และ

คณะกรรมาธิการการต่างประเทศของจีน	 พร้อมประชุมทวิภาคีด้านการค้าและการลงทุน

ระหว่างอาเซียน	 -	 จีน	 และประชุมทวิภาคีเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่	 ๒๑	

รวมถึงแนวเขตเศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหม	 นอกจากนี้	 จะมีการหารือทวิภาคีด้าน

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของเมืองลี่เจียง	สภาท้องถิ่น

เมืองต้าหลี่	 และสภาท้องถิ่นนครคุนหมิง	 เพื่อนำามาเป็นแบบแผนในการร่วมกันพัฒนา

ระหว่างสองประเทศและภูมิภาคอาเซียนต่อไป
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อิรักเปิดเขตสีเขียวครั้งแรกในรอบ ๑๒ ปี

          

 นายกรัฐมนตรีประเทศอิรัก อนุญาตให้ประชาชน

สัญจรผ่าน “เขตสีเขียว” ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของศูนย์ราชการ

สำาคัญ ในกรุงแบกแดดได้เป็นครั้งแรก

 วันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายไฮเดอร์ อัล - อาบาดี 

นายกรัฐมนตรีประเทศอิรัก ประกาศเรื่องการเปิด “เขตสีเขียว” 

ในกรุงแบกแดด ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำาไทกริส ให้เป็นพื้นที่

ซึ่ งประชาชนทั่วไปสามารถเดินทางผ่านได้ เป็นครั้ งแรก 

อย่างไรก็ตาม บุคคลที่ประสงค์จะใช้เส้นทางนี้ต้องเข้ารับ

การตรวจตราอย่างเคร่งครัดจากเจ้าหน้าท่ี ท้ังน้ี เขตสีเขียวของอิรัก
นายไฮเดอร์ อัล - อาบาดี



144

ได้มีอาณาบริเวณราว ๑๐ ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของสถานที่ราชการสำาคัญ เช่น 

ทำาเนียบประธานาธิบดี สำานักนายกรัฐมนตรี รัฐสภา และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา 

โดยได้รับการกำาหนดให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยแน่นหนาที่สุด

ในประเทศ หลังจากที่กองทัพสหรัฐอเมริกายกพลเข้ามาเมื่อปี ๒๕๔๖ เพื่อล้มอำานาจของ

ประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซ็น ผู้นำาอิรัก ในเวลานั้น และต่อมามีการก่อสร้างกำาแพงคอนกรีต

ขนาดยักษ์พร้อมขึงรั้วลวดหนามเพื่อปิดกั้นพื้นที่

 นอกจากนี้ กรุงแบกแดดยังมี “เขตสีแดง” หมายถึง ย่านชุมชนที่อยู่อาศัยของ

ชาวต่างชาติในอิรัก ซึ่งการกำาหนดเขตพื้นที่ในลักษณะดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับ

ชาวอิรักจำานวนมาก เพราะถือว่าเป็นการแบ่งแยกชนชั้นทางสังคมมากเกินไป เนื่องจาก

ประชาชนที่อาศัยอยู่นอกอาณาเขตต้องเผชิญกับเหตุรุนแรงไม่เว้นแต่ละวัน

นายกรัฐมนตรีประเทศกรีซ เสนอแผนด้านนโยบายระยะ ๔ ปี

          

 นายกรัฐมนตรีประเทศกรีซ เสนอแผนด้าน

นโยบายระยะ ๔ ปี ของรัฐบาล โดยให้คำามั่นที่จะปฏิรูป

อย่างรวดเร็ว

 วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายอเล็กซิส ซิปราส 

นายกรัฐมนตรีประเทศกรีซ เสนอแผนด้านนโยบายระยะ 

๔ ปี ของรัฐบาล โดยจะดำาเนินการปฏิรูปอย่างรวดเร็ว

และเต็มที่ ตลอดจนจะปฏิบัติตามสัญญาภายใต้ข้อตกลง

ช่วยเหลือรอบ ๓ ที่ตกลงกันไว้กับบรรดาเจ้าหนี้

 นอกจากนี้ นายซิปราสยังให้คำามั่นสัญญาว่า รัฐบาลจะใช้มาตรการต่าง ๆ          

เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากนโยบายรัดเข็มขัดท่ีเข้มงวดรอบใหม่ เพ่ือเล่ียงการผิดนัดชำาระหน้ี                       

และการที่ต้องออกจากการเป็นสมาชิกยูโรโซน ตลอดจนเพื่อคลี่คลายวิกฤตหนี้ที่ดำาเนิน

มาเป็นเวลา ๖ ปี และในการแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรก หลังจากการเลือกตั้ง

ทั่วไปก่อนกำาหนดเมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๘ นายซิปราส กล่าวว่า ในช่วงหลายเดือนและ

นายอเล็กซิส ซิปราส
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หลายปีข้างหน้า ชาวกรีซจะเผชิญกับความท้าทายมากขึ้น พร้อมทั้งเรียกร้องให้สมาชิก

สภานิติบัญญัติ สนับสนุนการสร้างเสถียรภาพเศรษฐกิจ บรรเทาหนี้สิน ปฏิรูปประเทศ 

จัดการปัญหาคอร์รัปชันและฟื้นฟูเอกภาพทางสังคม

รัฐสภายูเครนผ่านกฎหมายอนุญาตให้ต่างชาติสมัครเป็นทหารได้

 รัฐสภายูเครนได้ผ่านร่างกฎหมายอนุญาตให้ชาวต่างชาติ และบุคคลไร้สัญชาติ

สามารถสมัครเป็นทหารได้

           วันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ รัฐสภายูเครนได้ผ่านกฎหมายอนุญาตให้ต่างชาติสมัคร

เป็นทหารได้ โดยแถลงการณ์ดังกล่าวได้เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของรัฐสภายูเครน ทั้งนี้ 

แถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า ร่างกฎหมายได้รับเสียงสนับสนุนในรัฐสภาจำานวน ๒๒๙ เสียง 

จากจำานวนที่ต้องการอย่างน้อย ๒๒๖ เสียง ทั้งนี้ การบังคับใช้กฎหมายใหม่อนุญาตให้

ชาวต่างชาติและบุคคลไร้สัญชาติสามารถสมัครเป็นทหารยูเครนได้นั้น ต้องอยู่ภายใต้

สัญญาจ้างในตำาแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ การตัดสินใจดังกล่าวเป็นการให้โอกาส

ทางกฎหมายแก่ชาวต่างประเทศและบุคคลไร้สัญชาติสามารถทำางานรับใช้กองทัพ ซ่ึงจะส่งผล

ให้ประเทศมีศักยภาพในการสู้รบ และมีหน่วยทหารที่มีประสบการณ์มากถึง ๑,๐๐๐ นาย  
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นายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น เตรียมปรับคณะรัฐมนตรี 

 นายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น เตรียมปรับ                                                                                     

คณะรัฐมนตรีและคณะผู้บริหารของพรรคเสรีประชาธิปไตย 

(แอลดีพี) ซึ่งเป็นพรรคที่ครองเสียงข้างมากในรัฐสภา

 วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายชินโซ อาเบะ 

นายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น เตรียมปรับคณะรัฐมนตรี

และคณะผู้บริหารของพรรคเสรีประชาธิปไตย (แอลดีพี)                                                                          

ซึ่งเป็นพรรคที่ครองเสียงข้างมากในรัฐสภา โดยคาดว่า                                                                        

รัฐมนตรีและผู้บริหารพรรคคนสำาคัญจะยังคงอยู่ ใน

ตำาแหน่งเดิม การปรับคณะรัฐมนตรีมีขึ้นหลังจากที่รัฐบาล

ญี่ปุ่นและพรรคร่วมได้บังคับใช้กฎหมายความมั่นคง ที่ได้รับการต่อต้านอย่างกว้างขวางว่า       

ขัดต่อรัฐธรรมนูญ จึงส่งผลให้นายอาเบะได้รับคะแนนความนิยมลดลงในช่วงไม่กี่เดือน

ท่ีผ่านมา ท้ังน้ี ในการปรับคณะรัฐมนตรี นายอาเบะจะเพ่ิมตำาแหน่งในระดับรัฐมนตรีอีกหน่ึง

ตำาแหน่งเพื่อทำาตามพันธกิจของตนเองในการก่อตั้ง “สังคมที่ประชาชนทั้ง ๑๐๐ ล้านคน

สามารถมีส่วนร่วม” นอกจากนี้ ตำาแหน่งรัฐมนตรีใหม่ยังเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย “อาเบะ

โนมิคส์ ๒.๐” ของนายอาเบะอีกด้วย 

นายชินโซ อาเบะ



147

ประธานาธิบดีประเทศบราซิล เสี่ยงต่อการถูกถอดถอน 

 คณะตุลาการแห่งศาลบัญชีกลางได้ลงมติ       

อย่างเป็นเอกฉันท์ว่า รัฐบาลของนางรุสเซฟจงใจตกแต่ง

บัญชีงบประมาณประจำาปี ๒๐๑๔

        วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ นางดิลมา รุสเซฟ 

ประธานาธิบดีประเทศบราซิล ต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้            

เมื่อศาลบัญชีกลางแห่งสหพันธรัฐมีคำาสั่ งไม่ยอมรับ

การทำาบัญชีงบประมาณของรัฐบาลประจำาปีที่ แล้ว 

ทำาให้เกิดช่องทางที่ฝ่ายค้านอาจนำาไปใช้เพื่อถอดถอน

ออกจากตำาแหน่งได้

          คณะตุลาการแห่งศาลบัญชีกลางได้ลงมติอย่างเป็น

เอกฉันท์ว่า รัฐบาลของนางรุสเซฟจงใจตกแต่งบัญชีงบประมาณประจำาปี ๒๐๑๔ เพื่อปกปิด        

ยอดงบประมาณจำานวนมาก ในช่วงเวลาที่กำาลังรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดี

สมัยท่ีสอง คำาตัดสินคร้ังน้ีถือเป็นคร้ังแรกท่ีประธานาธิบดีบราซิลเป็นฝ่ายแพ้ในรอบกว่า ๘๐ ปี          

ทั้งนี้ คำาตัดสินดังกล่าวมิได้มีผลผูกพันในทางกฎหมาย แต่นักการเมืองฝ่ายค้านสามารถ

นำาไปใช้เรียกร้องให้มีกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีฝ่ายซ้ายได้

นางดิลมา รุสเซฟ
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รัฐสภาประเทศเนปาลลงมติเลือกนายคัดกา ปราสาด โอลิ เป็นนายกรัฐมนตรี

 รัฐสภาประเทศเนปาลลงมติเลือกนายคัดกา 

ปราสาด โอลิ เป็นนายกรัฐมนตรี เข้ามาปฏิบัติหน้าที่

ท่ามกลางอุปสรรคมากมาย ตั้งแต่การต่อต้านรัฐธรรมนูญ

ฉบับใหม่ และการฟื้นฟูประเทศหลังแผ่นดินไหวครั้งใหญ่

เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

 วันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายคัดกา ปราสาด โอลิ 

ได้รับเสียงสนับสนุน ๓๓๘ เสียง จากทั้งหมด ๕๙๗ เสียง 

โดยได้ชนะนายซูชิล คอยราลา ที่ได้รับเสียงสนับสนุนเพียง 

๒๔๙ เสียง นายคัดกา ปราสาด โอลิ ถือว่าเป็นนักการเมือง

ที่ได้รับความนิยมสูงในเนปาล โดยเขารับตำาแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลที่แล้ว 

และเคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้วในหลายรัฐบาล การข้ึนสู่ตำาแหน่งของนายคัดกา ปราสาด โอลิ                                                                                                           

หัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเนปาล มาจากการสนับสนุนของพรรคเล็ก ๆ หลายพรรค 

รวมถึง พรรคคู่แข่งอย่างพรรคสหภาพคอมมิวนิสต์แห่งเนปาลด้วย

           นายคัดกา ปราสาด โอลิ ต้องรับตำาแหน่งสำาคัญในช่วงเวลาที่วุ่นวายของ

ประเทศ ทั้งการประท้วงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของชาวมาเดสี และชนกลุ่มน้อยอีกหลาย

กลุ่มทางตอนใต้ของประเทศ จนทำาให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว ๔๕ คน รวมทั้ง ประเทศเนปาล

ต้องเจอกับปัญหาขาดแคลนเช้ือเพลิงอย่างรุนแรงจากการปิดก้ันการสัญจรอย่างไม่เป็นทางการ

ของอินเดียและชาวมาเดสีบริเวณจุดผ่านแดน ทำาให้รถขนส่งเช้ือเพลิงถูกขัดขวางไม่ให้เดินทาง

ข้ามพรมแดนตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาหลังการรับรองร่างรัฐธรรมนูญ ข้อขัดแย้งสำาคัญของ

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือการแบ่งเนปาลออกเป็นรัฐต่าง ๆ  ๗ รัฐ แต่การแบ่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ

กลับลากเส้นแบ่งแยกถิ่นฐานของชาวมาเดสีบริเวณที่ราบตอนใต้ติดขอบชายแดนประเทศ

อินเดีย ซึ่งชาวมาเดสีและชนกลุ่มน้อยกลุ่มอื่น ๆ ต้องการให้แต่ละรัฐมีขนาดที่ใหญ่กว่านี้ 

และมีอำานาจในการจัดการท้องถิ่นที่มากขึ้น

นายคัดกา ปราสาด โอลิ 
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รัฐสภาประเทศอิหร่านลงมติเห็นชอบข้อตกลงนิวเคลียร์

          

 รัฐสภาอิหร่านมีมติเสียงข้างมากรับรองข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำากับ ๖ ประเทศ

มหาอำานาจ

 วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ รัฐสภาอิหร่าน ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยกับข้อตกลง

นิวเคลียร์แล้ว ด้วยคะแนนเสียง ๑๖๑ เสียง ต่อ ๕๙ เสียง และงดออกเสียง ๑๓ เสียง 

แต่ยังคงยืนยันให้คณะผู้ตรวจสอบจากต่างชาติสามารถเข้าตรวจสอบพ้ืนท่ีทางทหารได้ในวงจำากัด

เท่านั้น

          ทั้งนี้ ข้อตกลงกับประเทศมหาอำานาจทั้ง ๖ ประเทศเมื่อเดือน ก.ค. ที่ผ่านมานั้น 

ทางการของประเทศต่าง ๆ ตกลงท่ีจะยกเลิกมาตรการคว่ำาบาตรอิหร่าน เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียน                                                                                                                                  

กับการควบคุมโครงการและกิจกรรมด้านนิวเคลียร์ของอิหร่าน อย่างไรก็ตาม 

นายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีประเทศอิสราเอล ซึ่งไม่เห็นด้วยกับข้อตกลง

ระหว่างอิหร่านกับชาติมหาอำานาจเกี่ยวกับโครงการพัฒนานิวเคลียร์ โดยกล่าวว่า อิหร่าน

จะได้รับเงินตอบแทนหลายแสนล้านดอลลาร์จากการระงับโครงการนิวเคลียร์ ซึ่งจะทำาให้      

มีเงินสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายในตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ และที่อื่น ๆ ได้
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รัฐสภากรีซ รับรองร่างกฎหมายว่าด้วยมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 สมาชิกสภานิติบัญญัติ ประเทศกรีซลงมติ

รับรองร่างกฎหมายว่าด้วยมาตรการประหยัดค่าใช้จ่าย      

เพิ่มเติม เพื่อให้ได้รับการอนุมัติเงินกู้งวดใหม่

 วั นที่  ๑๗  ตุ ล าคม  ๒๕๕๘ สมาชิ ก              

สภานิติบัญญัติ ประเทศกรีซ ลงมติรับรองร่างกฎหมายว่าด้วย                

มาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพื่อให้ ได้รับ

การอนุมัติเงินกู้งวดใหม่ในอีก ๒ - ๓ สัปดาห์ข้างหน้า ทั้งนี้ 

รัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำาของพรรคไซรีซาของนายอเล็กซิส 

ซีปราส นายกรัฐมนตรีประเทศกรีซ ได้ผ่านการทดสอบ     

ด่านสำาคัญครั้งแรก นับตั้งแต่เข้ารับตำาแหน่งหลังชนะการเลือกตั้งตามคาดเมื่อวันที่ 

๒๐ กันยายน

          สมาชิกสภานิติบัญญัติจำานวน ๑๕๕ คน ของพรรคไซรีซาซึ่งมีแนวคิดซ้ายจัด 

และพรรคร่วมรัฐบาลคือ พรรคอินดิเพนเดนท์ กรีกส์ มีแนวคิดเอียงขวา ลงมติเห็นชอบ

ร่างกฎหมาย โดยมีสมาชิก ๑๔๐ คน ไม่เห็นชอบและอีก ๖ คน ขาดการประชุม นอกจากนี้ 

ยังกำาหนดหลักเกณฑ์การปฏิรูประบบบำาเหน็จบำานาญใหม่ ท่ีจะมีผลยกเลิกการเกษียณอายุ

ก่อนกำาหนด และการปรับลดสวัสดิการบำาเหน็จบำานาญอย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมถึง

การเพ่ิมช่วงเวลาเกษียณอายุไปถึง ๖๗ ปี ในช่วง ๗ ปีข้างหน้า ท้ังน้ี คนท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ

เกษียณอายุก่อนกำาหนดจะถูกตัดสิทธิประโยชน์ลงร้อยละ ๑๐ สำาหรับการให้สัตยาบัน

ของรัฐสภากรีซในเรื่องมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายและการปฏิรูปเป็นเงื่อนไขที่รัฐบาลกรีซ           

จะต้องดำาเนินการให้เสร็จก่อน คณะเจ้าหนี้จึงจะอนุมัติเงินกู้ก้อนแรก ๒ พันล้านยูโร 

จากโครงการช่วยกู้วิกฤติครั้งที่ ๓ มูลค่า ๘๖,๐๐๐ ล้านยูโร อายุหนี้ ๓ ปี ตามที่กรีซ

ได้ลงนามไว้กับเจ้าหนี้ก่อนหน้านี้

นายอเล็กซิส ซีปราส
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คณะรัฐมนตรีอิรักอนุมัติร่างงบประมาณ

          

 คณะรัฐมนตรีอิรักผ่านร่างงบประมาณ ๙๑ ล้านดอลลาร์ และเตรียมส่งรัฐสภา

อนุมัติต่อไป

 วันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายซาอัด อัล-ฮาดิติ โฆษกรัฐบาลประเทศอิรักกล่าวว่า 

คณะรัฐมนตรีอิรักเตรียมอนุมัติงบประมาณสำาหรับปีหน้า ส่งไปยังรัฐสภาเพื่อขออนุมัติต่อไป 

โดยงบประมาณทั้งหมด ๑๐๖ พันล้านดีนาร์อิรัก หรือ ราว ๙๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะนำาไป

ใช้ในส่วนที่ขาดดุลราว ๒๓ พันล้านดีนาร์อิรัก 

 ทั้งนี้ งบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ได้คำานวณจากฐานราคา

น้ำามันที่เป็นรายได้หลักของประเทศที่ ๔๕ ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งมีกำาลังส่งออกน้ำามันดิบ   

อยู่ที่ ๓.๖ ล้านบาร์เรลต่อวัน อย่างไรก็ตาม อิรักเป็นประเทศที่มีปริมาณน้ำามันสำารองนำ้ามัน          

อยู่ที่ ๑๔๓.๑ พันล้านบาร์เรล ถือเป็นรายใหญ่อันดับ ๔ ของโลก และรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น

เกือบ ๙๕ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณ เช่นเดียวกับประเทศที่พึ่งพาการผลิตน้ำามันรายอื่น 

สำาหรับเศรษฐกิจอิรัก ได้รับผลกระทบหนักจากปัญหาราคาน้ำามันตกต่ำาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา
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รัฐสภาประเทศสโลวีเนีย เพิ่มอำานาจกองทัพ

เพื่อช่วยเหลือตำารวจรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดน 

          

 รัฐสภาประเทศสโลวีเนีย ผ่านร่างกฎหมายเพื่อเพิ่มอำานาจให้กองทัพช่วยเหลือ

ตำารวจในการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดน

 วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  รัฐสภาประเทศสโลวีเนีย ผ่านร่างกฎหมายเพื่อเพิ่ม

อำานาจให้กองทัพช่วยเหลือตำารวจในการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดน ขณะที่มี         

ผู้อพยพหลายคนได้ออกจากประเทศโครเอเชียเพื่อเข้าประเทศสโลวีเนีย หลังจากที่ประเทศ

ฮังการีปิดพรมแดนร่างกฎหมายฉบับใหม่จะเพิ่มอำานาจให้กองทัพเข้าควบคุมชายแดนที่ไม่มี

ตำารวจประจำาการอยู่ 

 ทั้งนี้ มีผู้อพยพกว่า ๒๐,๐๐๐ คน เดินทางมาประเทศสโลวีเนีย โดยมีแผนว่า        

จะขอให้สหภาพยุโรปส่งกำาลังตำารวจเสริมและความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่ม เพื่อรับมือ

กับผู้อพยพเข้ามาจำานวนมาก ด้านนายฟรังค์ วัลเทอร์ ชไตน์ไมเยอร์ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงต่างประเทศของประเทศเยอรมนี เรียกร้องให้ซาอุดีอาระเบียและอาหรับมีบทบาท

มากกว่านี้ในการบรรเทาวิกฤตการไหลบ่าของผู้อพยพหนีภัยสงครามที่เดินทางเข้าสู่ยุโรป
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รัฐสภาเนปาลมีประธานาธิบดีหญิงคนแรกของประเทศ

 

 นางพิทยา เทวี บันดารี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเทศเนปาล เป็นผู้หญิง   

คนแรกที่ได้ขึ้นดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดีของเนปาล

 วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ นางพิทยา เทวี บันดารี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ประเทศเนปาล เป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้ขึ้นดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดีของเนปาล หลังจาก

ได้รับเลือกเมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค. ที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียง ๓๒๗ ต่อ ๒๑๔ เสียง พร้อมทั้ง 

ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด อย่างไรก็ตาม บทบาทส่วนใหญ่ของประธานาธิบดี

ยังคงเป็นการทำาหน้าที่ในด้านพิธีการ โดยประธานาธิบดีหญิงคนแรกของประเทศได้ให้คำามั่น

สัญญาว่า จะต่อสู้เพื่อสิทธิของสตรีและชนกลุ่มน้อยในประเทศ สำาหรับประวัตินางพิทยา 

เทวี บันดารี นั้นได้เคยดำารงตำาแหน่งเป็นรองประธานพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเนปาล ซึ่งเป็น

พรรคการเมืองที่ปกครองเนปาลในปัจจุบัน นอกจากนั้น ยังเคยดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหมในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ด้วย

นางพิทยา เทวี บันดารี
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คณะกรรมาธิการการศึกษา และการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

               

 วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการ          

การศึกษา และการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการ                                                                                                          

ประชุมคณะกรรมาธิการฯ โดยมี นายตวง อันทะไชย เป็นประธาน

ในการประชุม ซ่ึงท่ีประชุมได้พิจารณาเร่ือง แนวทางการใช้           

กิจการลูกเสือไทยเพื่อสนับสนุนการปรองดองของคน

ในชาติ เนื่องจากกิจการลูกเสือมีสำานักงานลูกเสือแห่งชาติ

เป็นหน่วยปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

นายตวง อันทะไชย                                   
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โดยการดำาเนินงานในกิจการลูกเสือไทยมีข้อจำากัด จึงไม่สามารถดำาเนินการให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติได้เต็มประสิทธิภาพ ดังน้ัน ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ          

จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงโครงสร้าง การบริหารจัดการกิจการลูกเสือไทยให้มีความ

คล่องตัวในการดำาเนินงานอย่างเหมาะสม โดยคำานึงถึงสภาวการณ์ของโลกปัจจุบันที่มี

การเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับองค์การลูกเสือโลก กรรมาธิการฯ จึงเห็นควรส่งเสริม

สนับสนุนให้กิจการลูกเสือเป็นหนึ่งในกลไกของการปฏิรูปการศึกษา เพื่อสร้างผู้เรียนให้เกิด                            

ความสมานฉันท์ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และสอดคล้องกับค่านิยม 

๑๒ ประการ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเพิ่มในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือส่งเสริมการใช้ทักษะด้านคณิตศาสตร์ของเด็กไทย โดยกรรมาธิการฯ ได้ร่วมกัน          

พิจารณาทักษะด้านคณิตศาสตร์ของเด็กไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อมุ่งมั่น

ให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนกระบวนการคิด วิเคราะห์ความรู้ให้มีความละเอียดรอบคอบ 

และสามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์และมีเหตุผล ซึ่งที่ประชุม

ได้พิจารณาในประเด็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของหลักสูตรการเรียนการสอนประกอบด้วย ๓ ระดับ 

ซึ่งแต่ละระดับจะพบสภาพปัญหาที่ต่างกัน อาทิ หลักสูตรที่คาดหวังพบว่ามีปัญหาตัวชี้วัด

ในการประเมินผล ด้านการเรียนการสอนท่ีไม่มีประสิทธิภาพ และเน้ือหาสาระจำานวนมาก                                                                                                           

ไม่สามารถนำามาใช้ในชีวิตประจำาวันได้ และระดับหลักสูตรที่นำาไปปฏิบัติพบว่าสื่อที่ใช้

ในการสอนขาดวิธีการนำาเสนอความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

อีกทั้งหลักสูตรที่นำาไปปฏิบัติพบว่าครูผู้สอนไม่สามารถวัดและประเมินผลของผู้เรียน

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกำาหนดไว้ทำาให้ทักษะคณิตศาสตร์ของไทยไม่มีคุณภาพเท่าท่ีควร 

สถาบันผลิตครูควรเน้นหลักการความรู้ของเนื้อหาวิธีการสอนคณิตศาสตร์คู่ขนานกัน 

(Pedagogy Content Knowledge : PCK) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาคณิตศาสตร์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปฏิรูปแนวทางการสอนเน้ือหา

คณิตศาสตร์ให้สามารถปรับเข้ากับโลกแห่งความเป็นจริงหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 

เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด โดยใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือที่สำาคัญ

ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
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คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

         

 วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะอนุกรรมาธิการการปกครอง การบริหารราชการ

แผ่นดิน และพัฒนาระบบราชการ ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีการประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ โดยท่ีประชุมได้พิจารณาเก่ียวกับ

บทบาท ภารกิจ และการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐในกำากับของฝ่ายบริหาร 

ในประเด็นดังนี้ ๑. หลักเกณฑ์และแนวทางการทบทวนบทบาท ภารกิจ และจัดโครงสร้าง

หน่วยงานภาครัฐในกำากับของฝ่ายบริหารของสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.) และผลการดำาเนินงานที่ผ่านมาของ ก.พ.ร. ๒. ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในกำากับ

ของฝ่ายบริหาร โดยจำาแนกเป็นข้อมูลก่อนวันที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 

กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีผลใช้บังคับ ข้อมูลช่วงแรกที่บังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว และข้อมูล

ปัจจุบัน ดังนี้ จำานวนหน่วยงานภาครัฐในกำากับของฝ่ายบริหาร (ส่วนราชการ องค์การ 

ปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และอื่น ๆ ) จำานวนส่วนราชการระดับ

กระทรวง กรม หรือเทียบเท่า และจำานวนส่วนราชการระดับกรม (ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

และส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค)
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 วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน                                                                                                        

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีการประชุมคณะกรรมาธิการฯ โดยท่ีประชุมได้พิจารณารายงาน เร่ือง 

ผลการศึกษามาตรฐานการจัดทำาแผนที่ที่ดินของรัฐ โดยเชิญคณะทำางานศึกษามาตรฐาน

การจัดทำาแผนที่ที่ดินของรัฐเข้าร่วมประชุม และพิจารณาเรื่องร้องเรียน ขอให้พิจารณา

ความถูกต้องกรณีหน่วยงานของรัฐอนุญาตให้มีการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่พิเศษ 

โครงการแอซตัน (ASHTON ASOKE) บริเวณถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท ๒๑) เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร โดยเชิญบุคคลเข้าร่วมประชุมดังนี้ ๑) อธิบดีกรมที่ดิน ๒) ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร ๓) ประธานกรรมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ๔) ผู้ว่าการ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

 วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการ

การบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

มีการประชุมคณะกรรมาธิการฯ โดยท่ีประชุมได้พิจารณา

เรื่อง การรายงานผลการดำ า เนินงานของคณะ

อนุกรรมาธิการและคณะทำางาน ๑. คณะอนุกรรมาธิการ

การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนา

ระบบราชการ ๒. คณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบ

การบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ

รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ๓. คณะ

อนุกรรมาธิการการป้องกัน การรักษาความม่ันคงประเทศ 

และกิจการทหาร พิจารณากำาหนดประเด็นสอบสวน

สมควรได้รับการชี้แจงต่อสาธารณชน เพื่อออกอากาศทางสื่อของกรมประชาสัมพันธ์                

โดยที่ประชุมมีมติกำาหนดประเด็นเพื่อพิจารณาดังต่อไปนี้ ๑. การจัดการที่ดินของรัฐ/

มาตรฐานการทำาแผนที่ในที่ดินของรัฐ โดย นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ๒. จังหวัดเข้มแข็ง 

โดย นายปรีชา วัชรภัย และ นายบัญญัติ จันทน์เสนะ ๓. ระบบตรวจคนเข้าเมืองท่ีมีผลกระทบ    

ต่อความมั่นคง โดยพลเอก สุนทร ขำาคมกุล
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คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 

 วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘  คณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน การธนาคาร สถาบัน

การเงินและตลาดทุน ในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ มีการประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ โดยที่ประชุมได้พิจารณาศึกษาและติดตาม

นโยบายการค้ำาประกันสินเชื่อ SME และหลักเกณฑ์ รวมทั้งวิธีปฏิบัติตามโครงการค้ำาประกัน

สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งมาตรการหรือนโยบาย

ในการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ตลอดจนแนวทางการฟื้นฟูกิจการและการพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของของรัฐ

 และในวันเดียวกัน คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง                                                                                 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีการประชุมคณะกรรมาธิการฯ โดยที่ประชุมได้พิจารณาศึกษาและ

ติดตามผลการสัมมนาทางวิชาการของสำานักงบประมาณที่จัดไปเมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ กันยายน 

๒๕๕๘ รวมทั้งพิจารณาความซ้ำาซ้อนในการของบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ โดยมี                                                                                         

ผู้แทนสำานักงบประมาณได้ให้ข้อมูลในเรื่องนี้ ว่า ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม

ยุทธศาสตร์เป็นระบบที่ได้รับการยอมรับอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากมีความสมบูรณ์ทั้งในการ

จัดทำางบประมาณ โดยมีองค์ประกอบที่สำาคัญ ๖ ประการ คือ ๑. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
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ระดับชาติ ๒. การจัดทำางบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ๓. การเพิ่มขอบเขต

ของความครอบคลุมงบประมาณ ๔. การกระจายอำานาจ ๕. ธรรมาภิบาล และ ๖. การติดตาม       

และประเมินผล อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำาเนินการด้านการงบประมาณดังกล่าว

มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน สำานักงบประมาณได้มีการจัดต้ังสำานักงบประมาณเขตพ้ืนท่ี จำานวน ๑๘ เขต 

เพ่ือสนับสนุนการจัดทำาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และได้จัดต้ังสำานักประเมินผล ๒ 

เพื่อติดตามผลการดำาเนินงานและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ในมิติพื้นที่ โดยผ่านระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของสำานักงบประมาณ ซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนที่สำาคัญที่ทำาให้เกิด

ความโปร่งใสทางการคลังมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

                 

 วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และสารสนเทศ มีการประชุมคณะกรรมาธิการฯ โดยที่ประชุมได้พิจารณาผลการ

ประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปนช.) ประกอบด้วย ร่างพระราช                

บัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. .... ท่ีกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้เสนอ จำานวน ๗๖ มาตรา                                                                                                       

โดยมีหลักการและเหตุผลเพื่อต้องการให้มีบทบัญญัติที่จะรวบรวมสถาบันและโรงพยาบาล

ที่ศาสตราจารย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

เป็นองค์ประธานอยู่ ทั้งหมด ๓ สถาบัน ได้แก่ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เข้ามาอยู่รวมกันเพ่ือจัดต้ังเป็นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพ่ือให้มีการ
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ดำาเนินการท่ีเป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ 

ในส่วนราชการดังกล่าวถือเป็นหน่วยงานในกำากับของรัฐไม่ถือเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย          

ว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจมี

นายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำากับดูแล จากน้ัน ท่ีประชุมได้มีการพิจารณาการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา

ระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายอันเนื่อง

มาจากมลพิษน้ำามัน ค.ศ. ๑๙๙๒ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งในการ

ชดใช้ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติการณ์ที่น้ำามันรั่วไหลในทะเลส่งให้เกิดผลเสียทางด้าน

สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยรายละเอียดจำานวน ๓๙ ข้อ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้                

ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

โดยบริษัทเจ้าของน้ำามันจะร่วมกันรับผิดชอบโดยการชำาระเงินเข้ากองทุนฯ ซ่ึงประโยชน์ท่ีจะได้

รับจากการเข้าร่วมเป็นภาคี คือ การช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อกิจการพาณิชย์นาวีของไทย              

หากเกิดเหตุการณ์ที่ถูกฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในจำานวนที่สูงมาก ขณะเดียวกัน

จะเป็นมาตรการในการส่งเสริมหลักประกันทางด้านส่ิงแวดล้อมของประเทศในกรณีท่ีเกิดมลพิษ

น้ำามันดังกล่าว และสำาหรับกรณีพิธีสารแก้ไขความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย         

และรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษี

อากรระหว่างประเทศและการดำาเนินการตาม FATCA น้ัน เร่ืองดังกล่าวเคยได้รับความเห็นชอบ          

จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติไปแล้วครั้งหนึ่ง แต่ในระหว่างการลงนามในความตกลงนี้        

ได้มีการทบทวนรายละเอียดโดยมีส่วนที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งรัฐบาลพิจารณาเห็นว่า

มีนัยสำาคัญที่ควรจะต้องเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจาก       

เข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญฯ ฉบับชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และสารสนเทศ มีการประชุมคณะกรรมาธิการฯ โดยที่ประชุมได้พิจารณา

เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ผลงานของคณะกรรมาธิการ ในประเด็นที่เห็นสมควรชี้แจงต่อ

สาธารณชน ผ่านรายการ “จุดเปลี่ยนประเทศไทย” ช่อง NBT (ทุกวันพุธ) และรายการของ

กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประชาสัมพันธ์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

เพ่ือพิจารณา อาทิ  เร่ืองสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือพัฒนากำาลังคนด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์ เรื่องแนวทางการใช้



161

ดาวเทียมภาครัฐ เรื่องกฎหมายสื่อลามกอนาจารเด็ก และเรื่องดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม  จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณารายการประชาสัมพันธ์ประเด็นพิจารณาศึกษาของคณะ

กรรมาธิการฯ ผ่านสถานีวิทยุกองทัพบก รายการ “กองทับบกเพื่อประชาชน” (ทุกวันจันทร์) 

อาทิ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชนฯ แนวทางการใช้ดาวเทียม

ภาครัฐ ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม STEM Education เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลท่ีทุกคน

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Digital Economy Inclusion and Accessibility for all) 

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กฎหมายสื่อลามก

อนาจารเด็ก และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง ทั้งนี้ สำาหรับประเด็นเกี่ยวกับ 

Single International Internet Gateway ที่ประชุมเห็นว่ายังต้องขอความชัดเจนจากนโยบาย

ของรัฐบาลก่อน จึงเห็นควรให้ชะลอการพิจารณาในประเด็นดังกล่าว

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

                     

 วันที่  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์                           

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีการประชุมคณะกรรมาธิการฯ โดยที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับ          

การบริหารจัดการน้ำาในเขื่อนปากมูล โดยผลการประชุมได้รับทราบการบริหารจัดการน้ำา

ในเข่ือนปากมูล จากผู้แทนจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนคณะกรรมการอำานวยการเพ่ือแก้ไข

ปัญหาเขื่อนปากมูล และผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า คณะกรรมการอำานวยการ

เพื่อแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการ
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พิจารณาเพื่อเปิดและปิดประตูระบายน้ำา ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติกำาหนด

หลักเกณฑ์เพื่อเป็นแนวทางในการเปิดและปิดประตูระบายน้ำาเขื่อนปากมูล ปี ๒๕๕๘ 

โดยได้มอบหมายให้คณะทำางานติดตามประเมินผลการเปิดและปิดประตูระบายน้ำาเข่ือนปากมูล

ดำาเนินการเปิดประตูระบายน้ำาสุดทั้ง ๘ บาน นานไม่น้อยกว่า ๓ เดือน แต่หากมีปัญหา

อุปสรรค เช่น ปัญหาภัยแล้ง เป็นต้น ขอให้รายงานประธานคณะกรรมการทราบ เพ่ือท่ีจะ

นำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดำาเนินการต่อไป ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ 

รับทราบตามที่ผู้แทนนำาเสนอ จากนั้นที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ ยังได้พิจารณารายงาน

ความคืบหน้าในการดำาเนินการของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านสหกรณ์และอ่ืน ๆ               

ในเรื่องร้องเรียนกรณีสหกรณ์นิคมชุมแสงจันทร์ จำากัด สหกรณ์นิคมพนมสาร์ท จำากัด 

และสหกรณ์นิคมป่ายุบใน จำากัด ซ่ึงคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาเห็นว่า คดีร้องเรียนน้ีอยู่

ในกระบวนการดำาเนินการตามข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรม โดยมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ         

โดยตรงคือ กรมบังคับคดี ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการฯ จะต้องดำาเนินการติดตามเรื่อง

ที่กรมบังคับคดีต่อไป และสำาหรับกรณีร้องขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเข้าร่วม

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำาหรับหน่วยงานราชการ

และสหกรณ์การเกษตรน้ัน คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาเห็นว่า ควรแจ้งไปยังหน่วยงาน         

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนหากเป็นสหกรณ์ที่มีความเหมาะสม แต่ไม่ได้รับ

ความเป็นธรรมในการพิจารณา ในเรื่องนี้คณะกรรมาธิการฯ เห็นควรให้ทำาหนังสือไปยัง

กระทรวงพลังงาน เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำาหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร

หากเป็นสหกรณ์ที่มีความเหมาะสม
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 วันที่  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีการประชุมคณะกรรมาธิการฯ โดยที่ประชุมได้พิจารณา                        

ผลการปฏิบัติและการดำาเนินงานตามมติท่ีได้รับมอบหมายของคณะอนุกรรมาธิการ ในคณะ

กรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ โดยมี พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง กรรมาธิการ 

ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านสหกรณ์และอ่ืน ๆ นำาเสนอผลการปฏิบัติ

และการดำาเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ เกี่ยวกับ

แนวทางขับเคลื่อนและส่งเสริมภูมิปัญญา วัฒนธรรมและค่านิยม เพื่อนำาไปสู่การพัฒนา

ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศ โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ เห็นว่าประเด็น

ปัญหาที่จะต้องพิจารณาเพื่อให้มีการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ คือ แนวทาง

การดำาเนินการเพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรและสานต่ออาชีพ

เกษตรกรรมมาจากบรรพบุรุษ ซ่ึงท่ีผ่านมาประสบปัญหาในเร่ืองของการปลูกฝังความคิดของ

ผู้ปกครองที่แนะนำาให้ลูกหลานไปประกอบอาชีพอื่น ๆ ดังนั้น จึงควรให้ความสำาคัญกับ

ประเด็น “วิถีชีวิตเกษตรกร” โดยกำาหนดเป็นหัวข้อหลักในการพิจารณาศึกษาเพื่อนำาไปสู่

การหาคำาตอบของการศึกษา นอกจากน้ี การพิจารณาศึกษาควรมีความครอบคลุมการทำา

การเกษตรของเกษตรกรในด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง และเกษตรกรรมอื่น ๆ ทั้งนี้ 

คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้มีมติเห็นชอบหัวข้อในการพิจารณาศึกษา คือ “การพัฒนาวิถีชีวิต

เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน” โดยจะมีการกำาหนดแนวทางการพิจารณาศึกษาในโอกาสต่อไป

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

                       

 วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ มีการประชุมคณะกรรมาธิการฯ โดยที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) รวมทั้งประเด็นอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้เชิญผู้แทนจากผู้แทนองค์การสมาชิกรัฐสภาแห่งเอเชีย

ด้านประชากรและการพัฒนา (AFPPD) และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำา

ประเทศไทย (UNFPA) เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable 

Development Goals (SDGs) ซึ่งเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ หรือ Millennium 
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Development Goals (MDGs) ที่กลุ่มประเทศทั่วโลกได้ตกลงร่วมกันให้เป็นวาระการพัฒนา

ของโลก จะสิ้นสุดลงในปี ๒๕๕๘ โดยในปีนี้สหประชาชาติจะประกาศเป้าหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ใน ๑๗ หัวข้อ ได้แก่ ความยากจน ความหิวโหย สุขภาวะ การศึกษา ความเท่าเทียมทางเพศ 

น้ำาและการสุขาภิบาล พลังงาน เศรษฐกิจและการจ้างงาน โครงสร้างพื้นฐานและการปรับ

ให้เป็นอุตสาหกรรม ความเหล่ีอมล้ำา เมืองและการต้ังถ่ินฐานของมนุษย์ แบบแผนการผลิต

การบริโภคท่ีย่ังยืน การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและผลกระทบ ทรัพยากรทางทะเล ระบบนิเวศ                   

และความหลากหลายทางชีวภาพ สังคมและความยุติธรรม และหุ้นส่วนความร่วมมือ

และการปฏิบัติให้เกิดผล ซึ่งเสนอโดยคณะทำางานของสหประชาชาติว่าด้วยเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน และจะเริ่มต้นใช้ในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ครอบคลุมระยะเวลา ๑๕ ปี 

ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ  จะได้นำาข้อมูลดังกล่าวประกอบการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ        

มีการประชุมคณะกรรมาธิการฯ โดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการ

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และได้เชิญ ผู้จัดการกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ 

เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดย สสส. จัดตั้งขึ้นในปี ๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยนำาต้นแบบมาจากประเทศออสเตรเลีย และ

ถูกออกแบบให้เป็นกลไกในการสร้างเสริมสุขภาพของคนไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลักของ

การจัดตั้ง สสส. ตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔           
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มาตรา ๕ (๑) – (๖) เน้นการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพของประชากรทุกวัยในด้าน

ต่าง ๆ เป็นหลัก ปัจจุบันงานของ สสส. มีความครอบคลุมในเรื่องของการลดปัจจัยเสี่ยง

ทางสุขภาพ เช่น บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อุบัติเหตุ เพศสัมพันธ์ก่อนวัย การสร้างเสริม

ปัจจัยสุขภาพ เช่น การออกกำาลังกาย การบริโภคอาหารท่ีเหมาะสม การสร้างเสริมสุขภาพจิต         

การสร้างเสริมสุขภาพในทุกช่วงวัย รวมถึงการดูแลกลุ่มด้อยโอกาสทางสังคม เช่น ผู้พิการ 

แรงงานนอกระบบฯ การสร้างเสริมสุขภาพในองค์กร เช่น การนำาความคิด Happy workplace 

เข้าไปบูรณาการกับการพัฒนาองค์กร ทั้งภาครัฐ เอกชน โรงเรียน และวัด เป็นต้น การสร้าง

เสริมสุขภาพในชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันมีความครอบคลุมพื้นที่ ๒,๐๐๐ ตำาบล โดยมี

การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพทั้งในระดับชุมชนและตำาบล เพื่อเป็นการสร้าง

เสริมสุขภาพบุคคล เพื่อนำาไปสู่การมีสุขภาพและคุณภาพที่ดีของคนในชุมชน และสังคมโดย

ส่วนรวม

 คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเท่ียว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

               

 วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและ

การท่องเท่ียว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีการประชุมคณะกรรมาธิการฯ โดยมี พลตำารวจเอก            

พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานกรรมาธิการฯ เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณา

การดำาเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรมเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไข                

การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ในสถาบันการศึกษาที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม 

ซึ่งที่ประชุมมีมติให้เชิญผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติหรือผู้แทน และอัยการสูงสุดหรือผู้แทน
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เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการฯ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับมาตรการในการบังคับใช้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ

ป้องปรามมิให้เกิดปัญหาดังกล่าว จึงเห็นชอบในหลักการให้จัดเสวนารณรงค์การอนุรักษ์

และรักษาวัฒนธรรมกับการจัดกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา ในหัวข้อ “ศิลปะ วัฒนธรรม

จารีตประเพณีไทยที่ดีงาม” เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในช่วงก่อน

เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ อีกทางหนึ่งด้วย จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาศึกษา

แนวทางการบริหารจัดการแหล่งมรดกวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยท่ีประชุมเห็นชอบ            

ให้คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม เดินทางไปพบผู้ว่าราชการจังหวัด                                                                                                    

พระนครศรีอยุธยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมปรึกษาหารือการเตรียมความพร้อม

ในการจัดเสวนาเพ่ือหาข้อยุติในการกำาหนดรูปแบบ (Model) การอนุรักษ์และรักษาแหล่งมรดก    

วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมท้ังจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบบึงพระราม

ท่ีเป็นส่วนหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวมรดกโลก และจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์

แหล่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา ณ วัดพระศรีสรรเพชญ์ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

สำาหรับด้านการท่องเที่ยว คณะกรรมาธิการฯ เห็นชอบกับแนวทางการผลิตมัคคุเทศก์ 

และการพัฒนามัคคุเทศก์ให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย 

ตามที่คณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยวเสนอความเห็นดังนี้ ๑. ควรมีการทดสอบ

สมรรถนะของมัคคุเทศก์ว่าปัจจุบันมัคคุเทศก์สามารถปฏิบัติงานได้จริงเป็นจำานวนเท่าไร 

๒. ให้สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนมัคคุเทศก์ประสานกับผู้ประกอบธุรกิจ           

ท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงตามความต้องการของตลาด

การท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ๓. กระทรวงศึกษาธิการควรเป็นหน่วยงานกลางในการประสาน

ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการด้านการท่องเท่ียว ท้ังน้ี มอบหมายให้

นายสุธรรม เดชดี ท่ีปรึกษาอนุกรรมการด้านการท่องเท่ียว ในฐานะนายทะเบียนธุรกิจนำาเท่ียว

และมัคคุเทศก์เชิญหน่วยงานและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย 

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว (แอตต้า) สมาคมผู้ประกอบธุรกิจท่องเท่ียวสัมพันธ์ไทย – จีน 

มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการดำาเนินการทดสอบสมรรถนะของ

มัคคุเทศก์ความเป็นไปได้ในการสร้างระบบฐานข้อมูลใบสั่งงานมัคคุเทศก์ (Job Order) และ

เคร่ืองแบบของมัคคุเทศก์ โดยขอให้รายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะอนุกรรมาธิการด้าน     

การท่องเท่ียวทราบด้วย
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 วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและ

การท่องเท่ียว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีการประชุมคณะกรรมาธิการฯ โดยมีพลตำารวจเอก          

พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานกรรมาธิการฯ เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณา

แนวทางแก้ปัญหาความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม โดยศึกษากรณีการจัดกิจกรรมต้อนรับ

น้องใหม่ในสถาบันการศึกษาท่ีแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ท่ีคณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการฯ ได้เสนอความเห็นสืบเน่ืองต่อจากการประชุมคร้ังท่ีแล้ว                                                                                                        

ว่า กระทรวงศึกษาธิการควรวางระเบียบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และ

กิจกรรมประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดความชัดเจนและบังคับใช้อย่างจริงจัง                        

จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาการบูรณาการการปฏิบัติงานของด่านพรมแดนในประเทศไทย     

ที่ได้ดำาเนินการยกร่างระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบูรณาการการปฏิบัติราชการ

ในด่านพรมแดน พ.ศ. .... เสร็จแล้วนั้น ซึ่งที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว     

ในคณะกรรมาธิการฯ ได้มีข้อคิดและข้อเสนอแนะ เพื่อนำาไปปรับปรุงแก้ไขร่างระเบียบ

ดังกล่าวเพ่ิมเติมในหลายประเด็น อาทิ องค์ประกอบของคณะกรรมการอำานวยการบูรณาการ        

การปฏิบัติราชการในด่านพรมแดน (คอบพ.) และศึกษาองค์ประกอบของคณะกรรมการ

ในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวกับตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร สภาความมั่นคงแห่งชาติ และ

กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ด่านพรมแดน

เกิดการบูรณาการร่วมกันมากยิ่งขึ้นต่อไป
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คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเท่ียว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

                 

 วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ พลตำารวจเอก พิชิต             

ควรเดชะคุปต์ ประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

และการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี

เปิดโครงการถวายสักการะพระชันษา ชาตกาล ๑๐๒ ปี สมเด็จ

พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

และวันครบรอบ ๒ ปี การก่อตั้งองค์กรเครือข่ายชาวพุทธ               

แห่ งประเทศไทย โดยมีสมเด็จพระมหารัชมั งคลาจารย์  
พลตำารวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์
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ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สำาหรับวัตถุประสงค์การจัดงาน

ในครั้งนี้เพื่อให้พุทธบริษัทหรือประชาชนได้รวมพลังร่วมแสดงความกตัญญูถวายมุทิตา

สักการะพระชันษา แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

และได้ปวารณาสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ประดิษฐานถาวรอยู่อย่างมั่นคงในประเทศไทย 

อีกทั้งเป็นวันครบรอบ ๒ ปี การก่อตั้งองค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย

            ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดให้มีพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลเพื่อถวายเป็นพระกุศล จากนั้น

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีสมเด็จพระสังฆราช กล่าวสัมโมทนียกถาเปิดงาน 

พระสงฆ์ ๑๐๓ รูป เจริญพระพุทธมนต์  นอกจากนี้ยังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณูปการ

ในพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก”  

โดยพระศากยวงศ์วิสุทธิ์ วัดบวรนิเวศวิหาร อีกทั้งพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมงานยังได้ร่วมกัน

เจริญจิตภาวนา เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงมี

พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

 วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม                             

ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเท่ียว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

นำาโดยนายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับ                                

การอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและหารือร่วมกับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เก่ียวกับแนวทาง

ในการจัดเสวนาเพื่อหาข้อยุติในการกำาหนดรูปแบบการอนุรักษ์และรักษาแหล่งมรดกวัฒนธรรม            

การจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบบึงพระราม และการจัดกิจกรรมส่งเสริม

ประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์แหล่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา ณ วัดพระศรีสรรเพชญ์
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คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

                        

 วันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘  คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมนวัตกรรมการแพทย์และสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร 

และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “แนวทางการบูรณาการงาน                  

เพื่อแก้ไขปัญหาโรคอ้วนลงพุงและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในเขตชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน”         

ณ ห้องรับรอง ๑ - ๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒  โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนท่ีหน่ึง เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา ซ่ึงการจัดสัมมนาคร้ังน้ี 

จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขโรคอ้วนลงพุง 

ภาวะแทรกซ้อน และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประชากรในเขตชุมชนเมือง รวมถึงแสวงหา

แนวทางและมาตรการ ตลอดจนความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติงาน

ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนและส่งเสริมสุขภาพ 

สนับสนุนให้เกิดงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ การสัมมนาได้รับเกียรติจาก

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมปาฐกถา อาทิ แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จากนั้น             

มีการอภิปรายในหัวข้อ “แนวทางการบูรณาการงานเพื่อแก้ไขปัญหาโรคอ้วนลงพุงและโรค

ไม่ติดต่อเร้ือรังในกรุงเทพมหานคร” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์                                                                                                                

อธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข นายแพทย์ชวินทร์ ศิรินาค รองผู้อำานวยการสำานักอนามัยกรุงเทพมหานคร และ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ ผู้อำานวยการศูนย์ทดสอบและวิจัยอุปกรณ์

ทางการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ดำาเนินการอภิปรายโดย 

นายแพทย์ฆนัท ครุฑกูล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
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คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

             

 วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ พลอากาศเอก ไพศาล สีตบุตร ประธาน        

คณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นัดประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ เพ่ือขอทราบ

ความคืบหน้าการดำาเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการฯ จำานวน ๓ คณะ และคณะทำางาน 

จำานวน ๑ คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง 

คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางน้ำาและการพาณิชยนาวี คณะอนุกรรมาธิการ

ด้านการคมนาคมทางอากาศ และ คณะทำางานเพื่อพิจารณาศึกษาและติดตามความคืบหน้า        

การดำาเนินงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรองรับการคมนาคมขนส่งของประเทศ 

โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้สรุปผลการเดินทางที่ไปศึกษาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

เม่ือวันท่ี ๑๙ - ๒๐ ตุลาคม ท่ีผ่านมา โดยมีผลสรุปท่ีสำาคัญ คือ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก           

มีปัญหาด้านการคมนาคม ซึ่งเป็นปัญหาต่อการขนส่งสินค้า ซึ่งทางคณะกรรมาธิการฯ

ได้ให้ข้อเสนอแนะในเบื้องต้นว่า จังหวัดตากควรตั้งคณะทำางานเพื่อดำาเนินการแก้ไขปัญหา         

ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ต้องมีความเกี่ยวข้อง

กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเรื่องของการค้าชายแดน เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง

เหมาะสมกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย



17๒

 á¤¹Ò´Ò	เป็นประเทศท่ีต้ังอยู่ทางเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ	และทางตะวันออก
ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ	 ทางตะวันตกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ	 ทางเหนือติดกับ						

มหาสมุทรอาร์คติก	และทางใต้ติดกับประเทศสหรัฐอเมริกา	มีพ้ืนท่ี	๙,๙๘๔,๖๗๐	ตารางกิโลเมตร	

มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ	๒	ของโลก	(ใหญ่กว่าไทยประมาณ	๑๙	เท่า)

	 เมืองหลวง	 ได้แก่	 กรุงออตตาวา	 (Ottawa)	 ซึ่งมีเมืองสำาคัญ	 ได้แก่	 โทรอนโต																		

(Toronto)	 มอนทรีออล	 (Montreal)	 แวนคูเวอร์	 (Vancouver)	 นครควิเบก	 (Quebec	 City)	

แฮลิแฟกซ์	(Halifax)	วินนิเพก	(Winnipeg)	เอดมันตัน	(Edmonton)	
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	 ประเทศแคนาดาใช้ภาษาอังกฤษ	

และฝรั่งเศส	 ประชากรแคนาดานับถือศาสนา								

โรมันคาธอลิก	 (ร้อยละ	 ๔๓.๖)	 โปรแตสแตนท์	

(ร้อยละ	๒๙.๒)	อิสลาม	(ร้อยละ	๒)	พุทธ	(ร้อยละ	๑)	

ยิว	(ร้อยละ	๑)	ฮินดู	(ร้อยละ	๑)	และอ่ืน	ๆ 	(ร้อยละ	๑๒)

การเมืองการปกครอง

	 แคนาดา 	 เป็ นหนึ่ ง ในประ เทศ

เครือจักรภพของสหราชอาณาจักร	 มีระบบ

การปกครองประชาธิปไตยแบบสมาพันธรัฐ	

(Confederation)	แบ่งเขตการปกครองออกเป็น	๑๐	รัฐ	(Province)	และ	๓	ดินแดน	(Territory)	

โดยแต่ละรัฐมีมุขมนตรี	(Premier)	เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร

	 ปัจจุบันมีนายเดวิด	 จอห์นสตัน	 (The	 Right	 Honourable	 David	 Johnston)									

เป็นผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์	และมีนายจัสติน	ทรูโด	 (Justin	Trudeau)	จากพรรค	Liberal	

เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่	 หลังจากที่ชนะการเลือกตั้งเมื่อวันที่	 ๑๙	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘		

แคนาดามีพรรคการเมืองหลักที่สำาคัญ	 ได้แก่	 พรรค	 Conservative	 มีนายสตีเวน	 ฮาร์เปอร์	

(Stephen	J.	Harper)	เป็นหัวหน้าพรรค	พรรค	New	Democrat	(NDP)	มีนายทอม	มัลแคร์	

(Tom	Mulcair)	 เป็นหัวหน้าพรรค	 และพรรค	 Liberal	 มีนายจัสติน	 ทรูโด	 (Justin	 Trudeau)	

เป็นหัวหน้าพรรค	

	 สำาหรับสถานการณ์การเมืองของแคนาดา	 เมื่อวันที่	 ๒	 สิงหาคม	 ๒๕๕๘														

นายสตีเวน	ฮาร์เปอร์	ได้เสนอเร่ืองการยุบรัฐสภาแคนาดาสมัยท่ี	๔๑	ต่อนายเดวิด	จอห์นสตัน	

ผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่	 ๒	 ส่งผลให้มีการประกาศ	

ยุบรัฐสภาอย่างเป็นทางการในวันเดียวกัน	และถือเป็นวันเริ่มต้นของการรณรงค์หาเสียงของ

พรรคการเมืองต่าง	 ๆ	 อย่างเป็นทางการด้วย	 โดยกำาหนดการเลือกตั้งทั่วไปได้มีขึ้นในวันที่	

๑๙	ตุลาคม	๒๕๕๘	ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแห่งชาติครั้งที่	๔๒	(ตามกฎหมายเลือกตั้งแคนาดา						

ที่กำาหนดให้วันเลือกตั้งเป็นวันจันทร์ของสัปดาห์ที่สามของเดือนตุลาคมทุก	 ๆ	 ๔	 ปี)	

การประกาศกำาหนดวันเลือกตั้งนี้	 ส่งผลให้พรรคการเมืองมีเวลาหาเสียงถึง	 ๗๘	 วัน																							
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หรือ	 ๑๑	 สัปดาห์	 นับเป็นช่วงเวลารณรงค์หาเสียงที่ยาวนานกว่าครั้งที่ผ่าน	 ๆ	 มา	

การเลือกตั้งของแคนาดาใช้ระบบคะแนนสูงสุดชนะเลือกตั้ง	 (First-Past-The-Post	 System)	

ซึ่งหมายความว่า	 พรรคการเมืองที่ชนะต้องให้ได้จำานวนที่นั่งมากที่สุด	 โดยไม่จำาเป็นว่า

ต้องเกินครึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมด	 หรือเกิน	 ๒	 ใน	 ๓	 ของจำานวนที่นั่งในสภา	 หาก

พรรคการเมืองที่สมาชิกได้รับเลือกตั้งเข้ามามากที่สุด	 ก็จะได้รับสิทธิ์การจัดตั้งรัฐบาลก่อน

และหัวหน้าพรรคจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี	

	 ทั้งนี้	 ในวันที่	 ๑๙	ตุลาคม	๒๕๕๘	ชาวแคนาดาได้เลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่																																																																																																																							

ในรอบ	 ๙	 ปี	 นายจัสติน	 ทรูโด	 หัวหน้าพรรค	 Liberal	 สามารถนำาพรรคคว้าชัยชนะ																				

ในการเลือกต้ังท่ัวไป	โดยชนะพรรค	Conservative	 ท่ีเป็นพรรครัฐบาลบริหารประเทศติดต่อมา

นานถึง	๙	ปีได้	

นโยบายทางเศรษฐกิจ

	 รัฐบาลแคนาดาได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการขยายความร่วมมือทางการค้า

กับเอเชีย	 นายฮาร์เปอร์	 ได้ริเริ่มเรื่อง	 Canada’s	 Asia	 -	 Pacific	 Gateway	 and	 Corridor	

Initiative	 เพื่อปรับโครงสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างแคนาดากับเอเชีย	 โดยเน้น

การเพิ่มมูลค่าการค้าโดยเฉพาะกับจีนและประเทศสำาคัญทางเศรษฐกิจของเอเชีย	 และเพิ่ม

ศักยภาพด้านขนส่งของแคนาดาเพื่อให้เป็นลู่ทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำาเข้าและ

’
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กระจายสินค้าจากเอเชียเข้าสู่พื้นที่ภาคพื้นทวีปของภูมิภาคอเมริกาเหนือ	 ทั้งนี้	 แคนาดา

แสดงความสนใจในการสำารวจและแสวงหาลู่ทางประกอบธุรกิจเหมืองแร่ในประเทศไทยและ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 โดยในขณะนี้มีแผนจะขยายการลงทุนด้านนี้	 และมีแนวคิด

จะให้ประเทศไทยเป็นฐานสำาหรับการประกอบธุรกิจดังกล่าวในภูมิภาค

นโยบายต่างประเทศ

	 รัฐบาลแคนาดามีนโยบายส่งเสริมเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ	 เพ่ือเป็นการสร้างงาน	

และยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของชาวแคนาดา	 ในการนี้	 จึงต้องมีการร่วมมือกับ

พันธมิตรระหว่างประเทศ	 โดยแสดงให้เห็นว่าแคนาดาให้ความสำาคัญกับคุณค่าของเสรีภาพ	

ประชาธิปไตย	 สิทธิมนุษยชน	 หลักนิติธรรมและศักดิ์ศรีแก่ทุกคน	 ซึ่งเป็นค่านิยมสำาคัญ

ของแคนาดาในความสัมพันธ์กับต่างประเทศ	 แคนาดาได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ

กับพันธมิตรในประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	 และได้เข้าร่วมในการเจรจา	 Trans-Pacific	

Partnership	 (TPP)	 โดยมุ่งที่จะจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	 นอกจากนี้	

แคนาดากำาลังผลักดันให้มีความตกลงการค้าเสรีกับประเทศอินเดีย	ญี่ปุ่น	เกาหลีใต้	และไทย

อีกด้วย
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ด้านสังคม

	 สังคมของแคนาดาเป็นสังคมที่มีส่วนผสมของชนชาติต่าง	 ๆ	 มากมาย											

โดยชนชาติที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากที่สุด	ระหว่างปี	ค.ศ.	๑๙๙๑	-	๒๐๐๐	คือ	ประชากร

จากเอเชีย	(จีน	อินเดีย	ปากีสถาน	ฟิลิปปินส์	และอิหร่าน)	ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	๕๙.๕	ของ

คนเข้าเมืองเพ่ือต้ังถ่ินฐานในแคนาดา	 โดยในปี	ค.ศ.	๑๙๖๒	 รัฐสภาแคนาดาได้ออกกฎหมาย

คนเข้าเมืองตามข้อเสนอของพรรคอนุรักษ์นิยม	 ซึ่งยังคงมีผลบังคับใช้จนทุกวันนี้	 ค่านิยม

หลักของสังคมแคนาดาที่ฝังลึกในทุกคน	 คือการส่งเสริมและเคารพในสิทธิและเสรีภาพของ

มนุษย์	 ซึ่งเป็นหลักพื้นฐานสำาคัญที่สุดของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 ปัจจุบัน

มีคนไทยในแคนาดาประมาณ	๑๐,๐๐๐	คน	โดยเฉพาะนครแวนคูเวอร์	มณฑลบริติชโคลัมเบีย																																																																																																																									

นครโทรอนโต	และกรุงออตตาวา	มลฑล	 ออนแทรีโอ	(ประมาณ	๓,๕๕๐	คน)	คนไทยส่วนใหญ่

ประกอบกิจการร้านอาหารไทย	(ประมาณ	๒๒๕	ร้าน)		มีวัดไทย	๗	แห่ง	และสมาคมไทย	๕	แห่ง

ด้านการค้า

	 มูลค่าการค้าระหว่างไทย	 -	 แคนาดาในปี	 ๒๕๕๕	 มีมูลค่ารวม	 ๒,๕๑๘.๗											

ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 ไทยนำาเข้าสินค้าจากแคนาดาคิดเป็นมูลค่า	๙๓๖.๒	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	

และไทยส่งออกไปยังแคนาดาคิดเป็นมูลค่า	 ๑,๕๘๒.๕	 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 โดยไทยได้

ดุลการค้ากับแคนาดา	๖๔๖.๓	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	

	 สินค้าส่งออกไทยไปแคนาดาที่มีมูลค่าสำาคัญ	๑๐	อันดับแรก	 ได้แก่	 ๑.	อาหาร

ทะเลกระป๋องและแปรรูป	 ๒.	 เครื่องโทรสาร	 ๓.	 โทรศัพท์และอุปกรณ์	 ๔.	 ยางพารา	

๕.	กุ้งสดแช่แข็ง	๖.	ข้าว	๗.	เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	๘.	ผลไม้กระป๋องและแปรรูป	

๙.	เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ	๑๐.	เครื่องนุ่งจขห่ม	

	 สำาหรับสินค้าที่ไทยนำาเข้าจากแคนาดาที่มีมูลค่าสำาคัญ	 ๑๐	 อันดับแรก	 ได้แก่	

๑.	 ปุ๋ย	 ๒.	 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช	 ๓.	 เย่ือกระดาษและเศษกระดาษ	 ๔.	 แผงวงจรไฟฟ้า																																																																																																																								

๕.	เคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบ	๖.	สินแร่โลหะอ่ืน	ๆ	๗.	เคร่ืองจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ	

๘.	 เครื่องเพชรพลอย	 อัญมณี	 เงินและทองคำา	 ๙.	 สัตว์น้ำาสดแช่เย็น	 แช่แข็งและแปรรูป								

๑๐.	เคมีภัณฑ์
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แหล่งข้อมูล 

กระทรวงการต่างประเทศ.	กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้.	ข่าวภูมิภาคอเมริกาเหนือ.	
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												๒๕๕๘,	http://www.dailynews.co.th/foreign/355245
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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๓๐๘ (พ.ศ. ๒๕๕๘) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม      

โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๑๓ และมาตรา ๔๒ (๑๗) 

แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 

(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑  กําหนดให้เงินได้ดังต่อไปนี้เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้อง

รวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ 

   (๑) ผลประโยชน์ตอบแทนของเงินสะสมที่ข้าราชการซึ่งขอกลับไปใช้สิทธิ

ในบําเหน็จบํานาญ ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้รับจาก

กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติ

บําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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   (๒) เงินส่วนเพิ่มที่ผู้รับบํานาญซึ่งขอกลับไปใช้สิทธิในบําเหน็จบํานาญ

ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้รับจากกรมบัญชีกลาง    

ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติ

บําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ข้อ ๒ กฎกระทรวงน้ีให้ใช้บังคับสําหรับเงินได้พึงประเมินประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เป็นต้นไป 

 

         ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                     อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ 

              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ    

การกลับไปใช้สิทธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ     

พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ บัญญัติให้ข้าราชการและผู้รับบํานาญซึ่งแสดงความประสงค์      

จะกลับไปใช้สิทธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ 

ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนของเงินสะสมจากกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการหรือได้รับ

เงินส่วนเพ่ิมจากกรมบัญชีกลาง แล้วแต่กรณี ซ่ึงผลประโยชน์ตอบแทนหรือเงินส่วนเพ่ิมดังกล่าว

ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ที่ผู้มีเงินได้ต้องนําไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ เพื่อเป็นการ

ช่วยเหลือและเยียวยาข้าราชการและผู้รับบํานาญซึ่งส่วนใหญ่มีรายได้น้อย สมควรกําหนด

ให้ผลประโยชน์ตอบแทนของเงินสะสม หรือเงินส่วนเพิ่มที่ได้รับตามพระราชบัญญัติ

การกลับไปใช้สิทธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ 

จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

     

ข้อมูล:-  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐๐ ก วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
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	 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่	๒๔	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๗๕																							

จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิ ราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย	 คณะราษฎร

โดยคณะผู้รักษาพระนครฝ่ายทหารได้มีการแต่งตั้งผู้แทนราษฎรชั่วคราวขึ้น	จำานวน	๗๐	คน	

นับว่าประเทศไทยมีผู้แทนราษฎรเกิดข้ึนเป็นคร้ังแรก	 และได้เร่ิมมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

ขึ้นเป็นครั้งแรก	เมื่อวันอังคารที่	๒๘	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๗๕	ณ	ห้องโถงชั้นบนของพระที่นั่ง

อนันตสมาคม
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เปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก

	 การประชุมในวันนั้น	เริ่มเวลา	๑๔.๐๐	นาฬิกา	โดยใช้ห้องโถงชั้นบนพระที่นั่งอนันต

สมาคมเป็นที่ประชุม	มีการจัดโต๊ะเก้าอี้เป็นครึ่งวงกลม	ตั้งอยู่ในระดับเดียวกันเป็นการชั่วคราว

	 การประชุมในวันนนั้น	 ยังไม่มีข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 จึงได้นำาเอา

ข้อบังคับการประชุมของสภากรรมการองคมนตรีเฉพาะที่ไม่ขัดกับพระราชบัญญัติธรรมนูญ

การปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว	พุทธศักราช	๒๔๗๕	มาใช้ไปพลางก่อน	

รายนามผู้แทนราษฎรชุดแรก

	 ผู้แทนราษฎร	(ช่ัวคราว)	ชุดแรก	จำานวน	๗๐	คน	ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังจากคณะผู้รักษา

พระนครฝ่ายทหาร	ซึ่งใช้อำานาจแทนคณะราษฎร	มีรายนามต่อไปนี้	

	 ๑.	 มหาอำามาตย์เอก	เจ้าพระยาวงศานุประพัทธ์

	 ๒.	มหาอำามาตย์เอก	เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี

	 ๓.	มหาอำามาตย์เอก	เจ้าพระยาพิชัยญาติ

	 ๔.	มหาอำามาตย์โท	พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี

	 ๕.	มหาอำามาตย์โท	พระยามโนปกรณ์นิติธาดา

	 ๖.	มหาอำามาตย์ตรี	พระยามานวราชเสวี

	 ๗.	มหาอำามาตย์ตรี	พระยาศรีวิสารวาจา

	 ๘.	มหาอำามาตย์ตรี	พระยาไชยยศสมบัติ

	 ๙.	มหาอำามาตย์ตรี	พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์

	 ๑๐.		มหาอำามาตย์ตรี	พระยามนธาตุราช
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	 ๑๑.		นายพลตรี	พระยาอินทรวิชิต

	 ๑๒.		นายพลตรี	พระยาประเสริฐสงคราม

	 ๑๓.		นายพลเรือตรี	พระยาปรีชาชลยุทธ	

	 ๑๔.		มหาอำามาตย์ตรี	พระยาปรีชานุสาสน์

	 ๑๕.		นายพลเรือตรี	พระยาศรยุทธเสนี

	 ๑๖.		มหาอำามาตย์ตรี	พระยาอุดมพงศ์เพ็ญสวัสดิ์

	 ๑๗.		มหาอำามาตย์ตรี	พระยาวิชัยราชสุมนตร์

	 ๑๘.		มหาเสวกตรี	พระยาปรีดานฤเบศร์

	 ๑๙.		นายนาวาเอก	พระยาวิชิตชลธี

	 ๒๐.		นายพันเอก	พระยาทรงสุรเดช

	 ๒๑.		นายพันเอก	พระยาฤทธิอัคเนย์

	 ๒๒.		นายพันตำารวจเอก	พระยาบุเรศร์ผดุงกิจ

	 ๒๓.		อำามาตย์เอก	พระยาอนุมานราชธน

	 ๒๔.		อำามาตย์เอก	พระยาประมวญวิชาพูด

	 ๒๕.		นายนาวาเอก	พระประพิณพนยุทธ

	 ๒๖.		นายนาวาเอก	พระเรี่ยมวิรัชชพากย์

	 ๒๗.		อำามาตย์เอก	พระสุธรรมวินิจฉัย

	 ๒๘.		นายพันโท	พระประศาสน์พิทยายุทธ์

	 ๒๙.		นายพันตำารวจโท	หลวงแสงนิติศาสตร์

	 ๓๐.		อำามาตย์โท	พระวุฒิศาสตร์เนติญาณ

	 ๓๑.		นายนาวาตรี	หลวงศุภชลาชัย

	 ๓๒.		นายนาวาตรี	หลวงสินธุสงครามชัย

	 ๓๓.	นายพันตรี	หลวงสินาดโยธารักษ์

	 ๓๔.		นายพันตรี	หลวงพิบูลสงคราม

	 ๓๕.		อำามาตย์ตรี	หลวงประดิษฐมนูธรรม
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	 ๓๖.		อำามาตย์ตรี	หลวงคหกรรมบดี

	 ๓๗.		เสวกตรี	หลวงนฤเบศร์มานิต

	 ๓๘.		นายเรือเอก	หลวงธำารงนาวาสวัสดิ์

	 ๓๙.		รองอำามาตย์เอก	หลวงเดชสหกรณ์

	 ๔๐.		รองอำามาตย์เอก	หลวงดำาริอิศรานุวรรต

	 ๔๑.		รองอำามาตย์เอก	หลวงสุนทรเทพหัสดิน

	 ๔๒.		รองอำามาตย์เอก	หลวงเดชาติวงศ์วราวัฒน์

	 ๔๓.		รองอำามาตย์เอก	หลวงบรรณกรโกวิท

	 ๔๔.		รองอำามาตย์เอก	หลวงอรรถสารประสิทธิ์

	 ๔๕.		รองอำามาตย์เอก	หลวงอรรถกิตติกำาจร

	 ๔๖.		รองอำามาตย์เอก	หลวงชำานาญนิติเกษตร์

	 ๔๗.		รองอำามาตย์เอก	หลวงโกวิทอภัยวงศ์

	 ๔๘.		รองอำามาตย์เอก	หลวงอภิรมย์โกษากร

	 ๔๙.		รองอำามาตย์เอก	ตั้ว		ลพานุกรม

	 ๕๐.		รองอำามาตย์เอก	ประจวบ		บุนนาค

	 ๕๑.		รองอำามาตย์เอก	หม่อมหลวงอุดม		สนิทวงศ์

	 ๕๒.		นายร้อยโท	ประยูร		ภมรมนตรี

	 ๕๓.		รองอำามาตย์โท	ทวี	บุณยเกตุ

	 ๕๔.		รองอำามาตย์โท	จรูญ		สืบแสง

	 ๕๕.		รองอำามาตย์โท	ชุณห์		ปิณฑานนท์

	 ๕๖.		นายวิลาศ		โอสถานนท์

	 ๕๗.		นายแนบ		พหลโยธิน

	 ๕๘.		นายดิเรก		ชัยนาม

	 ๕๙.		นายวิเชียร		สุวรรณทัต

	 ๖๐.		นายยล		สมานนท์

	 ๖๑.		นานสงวน		ตุลาลักษ์
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	 ๖๒.		นายซิม		วีระไวทยะ

	 ๖๓.		นายหงวน		ทองประเสริฐ

	 ๖๔.		นายมานิต		วสุวัต

	 ๖๕.		นายจรูญ		ณ	บางช้าง

	 ๖๖.		นายเนตร		พูนวิวัฒน์

	 ๖๗.		นายมังกร		สามเสน

	 ๖๘.		นายซุ่นใช้		คูตระกูล

	 ๖๙.		นายสวัสดิ์		โสตถิทัต

	 ๗๐.		นายบรรจง		ศรีจรูญ

	 แต่เน่ืองจากพระยาวิชิตชลธี	 ได้แจ้งว่าป่วย	 จึงไม่สามารถรับตำาแหน่งได้	 ท่ีประชุม

จึงมีมติให้พระยาพหลพลพยุหเสนา	รับตำาแหน่งผู้แทนราษฎรแทน	

ผู้แทนราษฎรปฏิญาณตน

	 ผู้แทนราษฎรที่ได้รับแต่งตั้งชุดแรก	 จำานวน	 ๗๐	 คน	 ได้กล่าวคำาปฏิญาณตนต่อ								

ที่ประชุม	มีความว่า	

	 “ข้าพเจ้า	(ออกนามผู้ปฏิญาณตน)	ขอให้คำาปฏิญาณว่าจะซื่อสัตย์ต่อคณะราษฎร

และจะช่วยรักษาหลัก	๖	ประการของคณะราษฎรไว้ให้มั่นคง

	 ๑.	 จะต้องรักษาความเป็นเอกราชท้ังหลาย	เช่น	เอกราชในทางการเมือง	ในทางศาล	

ในทางเศรษฐกิจ	ฯลฯ	ของประเทศไว้ให้มั่นคง

	 ๒.	จะต้องรักษาความปลอดภัยในประเทศ	 ให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลง

ให้มาก

	 ๓.	จะต้องรักษาความสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจ	 โดยรัฐบาลใหม่									

จะพยายามหางานให้ราษฎรทำาโดยเต็มความสามารถ	 จะร่างโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติ

ไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก

	 ๔.	จะต้องให้ราษฎรได้มีสิทธิเสมอภาคกัน

	 ๕.	จะต้องให้ราษฎรมีเสรีภาพ	มีความเป็นอิสระ	 เมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลัก	๔	

ประการดังกล่าวข้างต้น	

	 ๖.	จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร”
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เชิญพระกระแสรับสั่งให้เปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร

	 เจ้าพระยามหิธร	 เสนาบดีกระทรวงมุรธาธร	 ได้เชิญพระกระแสรับสั่งของ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมาเปิดประชุมว่า

	 “วันนี้สภาผู้แทนราษฎรได้ประชุมเป็นครั้งแรก	 นับว่าเป็นการสำาคัญอันหนึ่ง								

ในประวัติการณ์ของประเทศอันเป็นที่รักของเรา	 ข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านทั้งหลายคงจะตั้งใจ									

ที่จะช่วยกันปรึกษาการงานเพื่อนำาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศสยามสืบไป	 และเพื่อ

รักษาความเป็นอิสรภาพของไทยไว้ชั่วฟ้าและดิน	 ข้าพเจ้าขออำานวยพรแก่บรรดาผู้แทน				

ราษฎรทั้งหลายให้บริบูรณ์ด้วยกำาลังกาย	 กำาลังปัญญา	 เพื่อจะได้ช่วยกันทำาการให้สำาเร็จ

ตามความประสงค์ของเราและของท่าน	ซึ่งมีจุดมุ่งหมายอันเดียวกันทุกประการเทอญ”

	 ที่ประชุมน้อมรับพระกระแสนี้ใส่เกล้าฯ

คณะราษฎรมอบอำานาจให้สภาผู้แทนราษฎร

	 พระยาพหลพลพยุหเสนา	 หัวหน้าคณะราษฎรและผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร					

ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า

	 “บัดน้ีธรรมนูญและสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ต้ังข้ึนสำาเร็จแล้ว	 ข้าพเจ้าขอมอบการงาน

ปกครองแผ่นดินที่ได้ยึดไว้ให้แก่สภาต่อไปแต่บัดนี้”

เลือกประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร

	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก

	 ๑.		มหาอำามาตย์เอก	เจ้าพระยาธรรมศักด์ิมนตรี		เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร

	 ๒.		นายพลตรี	พระยาอินทรวิชิต		 	 เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร

มหาอำามาตย์เอก	เจ้าพระยาธรรมศักด์ิมนตรี
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ตั้งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

	 เจ้าพระยาธรรมศักด์ิมนตรี	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ได้ขออนุมัติต่อท่ีประชุมให้																			

หลวงประดิษฐมนูธรรม	 (ปรีดี	 พนมยงค์)	 ดำารงตำาแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	

เมื่อที่ประชุมอนุมัติแล้ว	 หลวงประดิษฐมนูธรรมได้ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เป็นคนแรกตั้งแต่บัดนั้น	 และถือว่าสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งขึ้นในวันที่	

๒๘	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๗๕	นั้นด้วย	

เลือกคณะกรรมการราษฎร

	 คณะกรรมการราษฎร	 ประกอบด้วย	 ประธานคณะกรรมการราษฎร	 ๑	 คน	

กรรมการราษฎรอีก	๑๔	คน	

	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	 พระยามโนปกรณ์นิติธาดา	 เป็นประธานคณะกรรมการ

ราษฎร

	 ต่อจากนั้นประธานคณะกรรมการราษฎรได้เสนอชื่อกรรมการราษฎรอีก	๑๔	คน	

ต่อสภาผู้แทนราษฎร	และสภาผู้แทนราษฎรได้อนุมัติ	ดังมีรายชื่อต่อไปนี้	

	 ๑.		นายพลเรือตรี	พระยาปรีชาชลยุทธ

	 ๒.		มหาอำามาตย์ตรี	พระยาศรีวิสารวาจา

	 ๓.		นายพันเอก	พระยาพหลพลพยุหเสนา

	 ๔.		นายพันเอก	พระยาทรงสุรเดช

	 ๕.		นายพันเอก	พระยาฤทธิอัคเนย์

หลวงประดิษฐมนูธรรม	(ปรีดี	พนมยงค์)
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	 ๖.		อำามาตย์เอก	พระยาประมวญวิชาพูล

	 ๗.		นายพันโท	พระประศาสน์พิทยายุทธ์

	 ๘.	นายพันตรี	หลวงพิบูลสงคราม

	 ๙.		นายนาวาตรี	หลวงสินธุสงครามชัย

	 ๑๐.		อำามาตย์ตรี	หลวงประดิษฐมนูธรรม

	 ๑๑.		รองอำามาตย์เอก	หลวงเดชสหกรณ์

	 ๑๒.	รองอำามาตย์เอก	ตั้ว		ลพานุกรม

	 ๑๓.	นายร้อยโท	ประยูร		ภมรมนตรี

	 ๑๔.	นายแนบ		พหลโยธิน

ตั้งคณะอนุกรรมการร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน

	 ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะอนุกรรมการร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง

แผ่นดิน	 เพื่อจะนำามาใช้แทนพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว	

พุทธศักราช	๒๔๗๕	มีจำานวน	๗	คน	ดั้งนี้	

	 ๑.		พระยามโนปกรณ์นิติธาดา

	 ๒.		พระยาเทพวิทุร

	 ๓.		พระยามานวราชเสวี

	 ๔.		พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์

	 ๕.		พระยาปรีดานฤเบศร์

	 ๖.		หลวงประดิษฐมนูธรรม

	 ๗.		นายพันตรี	หลวงสินาดโยธารักษ์

	 หมายเหตุ	 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ครั้งที่	 ๒๗/๒๔๗๕	 วันศุกร์ที่																	

๒๓	 กันยายน	 พ.ศ.	 ๒๔๗๕	 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติมอีก	 ๒	 คน	 คือ	

พระยาศรีวิสารวาจาและพระยาราชวังสัน

	 ปิดประชุมเวลา	๑๖.๐๐	นาฬิกา	

	 ภายหลังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก	 ต่อมาได้มีการประกาศใช้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม	 พุทธศักราช	 ๒๔๗๕	 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่	 ๒	

ของประเทศไทย	 ได้เปลี่ยนคำาว่า	 “คณะกรรมการราษฎร”	 เป็น	 “คณะรัฐมนตรี”	 “ประธาน
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คณะกรรมการราษฎร”	 เป็น	 “นายกรัฐมนตรี”	 “กรรมการราษฎร”	 เป็น	 “รัฐมนตรี”	 รวมทั้ง

ได้เปลี่ยนพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน	 เป็น	 “รัฐธรรมนูญ”	 โดยประกาศ									

ใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม	 พุทธศักราช	 ๒๔๗๕	 ซ่ึงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวร

ฉบับแรกของไทย	 ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญ

ฉบับดังกล่าวเพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทยในวันที่	 ๑๐	

ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๔๗๔	และกำาหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันรัฐธรรมนูญมาจนถึงปัจจุบัน

	 ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	

๒๔๘๙	 รัฐธรรมนูญฉบับที่	 ๓	 ทำาให้รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและพฤฒสภา	

จึงได้กำาหนดให้ใช้พระที่นั่งอภิเษกดุสิตเป็นที่ประชุมพฤฒสภา	 ส่วนพระที่นั่งอนันตสมาคม

ให้ใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 และใช้เป็นที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา	 และต่อมาเมื่อ

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับช่ัวคราว)	พุทธศักราช	๒๔๙๐	ได้เปล่ียนจาก																

พฤฒสภาเป็นวุฒิสภา	 ได้กำาหนดให้ใช้พระท่ีน่ังอนันตสมาคมเป็นท่ีประชุมวุฒิสภาเช่นเดียวกับ

สภาผู้แทนราษฎร	 หลังจากนั้นในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๑๔	 ได้มีการดำาเนินการก่อสร้างอาคารรัฐสภา

แห่งใหม่ซึ่งแล้วเสร็จในปี	พ.ศ.	๒๕๑๗	จึงได้เปลี่ยนมาทำาการประชุมสภา	ณ	อาคารรัฐสภา

แห่งใหม่	 และได้เปิดการประชุมเป็นครั้งแรกในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ชุดที่	 ๒	

ครั้งที่	 ๖๗	 ในวันพฤหัสบดีที่	 ๑๙	 กันยายน	 พ.ศ.	 ๒๕๑๗	 และได้ใช้ห้องประชุมของอาคาร

รัฐสภาแห่งน้ีมาจนถึงปัจจุบัน	 ส่วนพระท่ีน่ังอนันตสมาคม	แม้ไม่ได้ใช้เป็นสถานท่ีประชุมสภาแล้ว	

แต่ยังคงใช้เป็นสถานที่สำาหรับประกอบรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาจนกระทั่งปัจจุบัน

ข้อมูล	:-		 หนังสือ	รวมเรื่อง	ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย	จัดทำาโดย	กลุ่มงาน

พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ	สำานักวิชาการ	สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,	มกราคม	

๒๕๔๙	

	 พิพิธภัณฑ์รัฐสภา	“ประวัติพิพิธภัณฑ์รัฐสภา”	สืบค้นเมื่อวันที่	๒๓	ตุลาคม			

๒๕๕๘.	จาก	http://library2.parliament.go.th/museum/museum.html

	 ฐานข้อมูลการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า	 “การประชุมสภาผู้แทนราษฎร”	

สืบค้นเม่ือวันท่ี	๒๓	ตุลาคม	๒๕๕๘.	จาก	http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%
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	 โลกยกย่องว่า	แซมมวล		จอห์นสัน	เป็นนักภาษาศาสตร์คนแรกท่ีจัดทำาพจนานุกรม

ฉบับสมบูรณ์ข้ึนในสมัยศตวรรษท่ี	 ๑๘	 เขาต้องใช้เวลาถึง	 ๗	 ปี	 เขียนความหมายของศัพท์ท้ัง	

๔๐,๐๐๐	รายคำาในพจนานุกรมของเขา	พจนานุกรม	Oxford	English	Dictionary	น้ันพิมพ์เผยแพร่

เป็นคร้ังแรกในปี	ค.ศ.	๑๙๒๘	ใช้เวลาจัดทำานาน	๕๐	ปี	รวบรวมศัพท์ไว้ถึง	๒๕๒,๒๕๙	รายคำา

มีท้ังหมด	๑๒	เล่ม

	 พจนานุกรมภาษาเยอรมันฉบับสมบูรณ์ฉบับแรกคือ	DEUTSCHES		Worterbuch	

มีความยาว	๑๖	เล่ม	สองพ่ีน้องตระกูลกริมม์ลงมือจัดทำาข้ึนในปี	ค.ศ.	๑๘๓๘	โดยคิดรวบรวม

การใช้และความหมายของคำาในภาษาเยอรมันต้ังแต่ศตวรรษท่ี	 ๑๕	 ถึงกลางศตวรรษท่ี	 ๑๙	

พจนานุกรมฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ์เม่ือ	ค.ศ.	๑๙๖๑	รวมเวลาจัดทำาถึง	๑๒๓	ปี



190

	 พจนานุกรมส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้เวลาและความเพียรมากถึงขนาดน้ัน	 เพราะมีขนาด

ย่อมกว่าและผู้จัดทำาใช้แหล่งข้อมูลจากพจนานุกรมท่ีมีอยู่แล้ว	 แต่พจนานุกรมขนาดต้ังโต๊ะท่ีพิมพ์

จำาหน่ายแล้ว	กว่าจะเสร็จเป็นฉบับปรับปรุงใหม่	ก็ต้องใช้เวลาถึง	๒	ปี	ส่วนพจนานุกรมศัพท์เฉพาะ

ท่ีมีขนาดเล็ก	เช่น	พจนานุกรมอักษรย่อ	หรือพจนานุกรมปริศนาอักษรไขว้ฉบับพกพา	อาจทำาข้ึนได้

โดยคนเพียงคนเดียว

	 นักทำาพจนานุกรมจำาเป็นต้องมีหลัก	๓		ประการ	ดังน้ี	คือ	

	 ๑.	 แนวคิดว่าด้วยประเภทของพจนานุกรม

	 ๒.	 แนวคิดว่าด้วยการจัดทำา

	 ๓.		คำาศัพท์และตัวอย่างการใช้ภาษาท่ีต้องการรวบรวม	 ตลอดจนรายละเอียดเพ่ิมเติม

ของศัพท์แต่ละคำาท่ีเลือกมา
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	 ความสำาคัญของพจนานุกรม

	 นักทำาพจนานุกรมต้องผจญปัญหามากมายกว่าจะทำาเสร็จแต่ละเล่ม		แต่ก็นับเป็น

ผลงานท่ีน่าภาคภูมิใจ	เพราะพจนานุกรมเป็นเคร่ืองมือสำาคัญในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง	

ท้ังยังเป็นขุมความรู้ท่ีสะท้อนวัฒนธรรมของชาติเจ้าของภาษาได้เป็นอย่างดี			

	 ในอังกฤษ	 เคยมีคนไข้หญิงรายหน่ึง	 ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากแพทย์ท่ีทำาให้เธอ									

ได้รับบาดเจ็บในการผ่าตัด	ก่อนฟ้องร้องเธอใช้เวลาคร่ึงปีอ่านพจนานุกรมศัพท์แพทย์	เพ่ือจะได้

ไม่งุนงงกับศัพท์ท่ีจะต้องใช้ในการพิจารณาคดีเม่ือข้ึนศาล	ผู้หญิงคนน้ีชนะคดีในท่ีสุด
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	 สำาหรับการทำาพจนานุกรมของไทย	 ในสมัยแรก	 มีจุดประสงค์เพ่ือให้เป็นตำารา

สำาหรับค้นคว้าความหมายของคำา	 และวิธีสะกดคำา	 แต่ในสมัยต่อมาวัตถุประสงค์ของการทำา

พจนานุกรมเปล่ียนไป 	คือ	นอกจากจะใช้ค้นคว้าคำาแล้ว	ยังวางมาตรฐานการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

เหมาะสมท่ีสุดเข้าไปด้วย

	 ยุคแรกพจนานุกรมจัดทำาข้ึนโดยชาวต่างชาติท่ีเข้ามาค้าขายในไทยฉบับแรก																								

ทำาข้ึนโดยสังฆราช	 หลุยส์	 ลาโน	 (Louis	 Laneau)	 ระหว่างปี	 พ.ศ.	 ๒๒๐๗	 –	 ๒๒๓๙	

สมัยน้ันยังเป็นลายมือเขียน	 เป็นภาษาไทย	 -	 ฝร่ังเศส	 วิวัฒนาการของพจนานุกรมไทย

เร่ิมพัฒนาเม่ือมีระบบการพิมพ์ 	สมัยรัชกาลท่ี	๑	ถึงรัชกาลท่ี	๔	ไทยยังไม่เคยทำาพจนานุกรมข้ึนใช้เอง		

ในสมัยรัชกาลท่ี	๕	คำาว่า	พจนานุกรม	ถูกบัญญัติข้ึนเพ่ือใช้คู่กับคำาว่า	Dictionary	พจนานุกรม

ภาษาไทยโดยคนไทย	 ฉบับแรกตีพิมพ์ในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๓๔	 (พิมพ์โดยโรงพิมพ์ศึกษาพิมพการ	

ร.ศ.	๑๑๐)	จำานวน	๕๐๐	เล่ม และอธิบายศัพท์ภาษาไทยเป็นภาษาไทยฉบับแรก	ศัพท์ส่วนใหญ่

เป็นคำาท่ีปรากฏในหนังสือประเภทวรรณคดีหรือเป็นศัพท์ช้ันสูงในวงการวิชาการสมัยน้ัน	 
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	 แต่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	 อันเป็นฉบับท่ีหน่วยงานของราชการ									

ก่อต้ังข้ึนมาดูแลเร่ืองน้ีโดยเฉพาะ	 ตีพิมพ์คร้ังแรกเม่ือปี	 พ.ศ.	 ๒๔๙๓	 และมีการตีพิมพ์ซ้ำาถึง														

๒๐	 คร้ัง  เป็นจำานวน	 ๑๘๗,๐๐๐	 เล่ม	 และวางเกณฑ์เรียงลำาดับคำาตามหมวดอักษรและสระ	

อย่างท่ีเราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน	พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	ฉบับปี	พ.ศ.	๒๔๙๓	 ถูกใช้							

โดยไม่มีการแก้ไขเลย	 ๒๗	 ปี	 ก่อนจะมีการปรับปรุงเป็นพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	

ฉบับปี	พ.ศ.	๒๕๒๕	

	 ฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ	 ๒๐๐	 ปี	 ฉบับน้ีถูกพิมพ์ซ้ำา	 ๖	 คร้ัง	

เป็นจำานวน	๒๘๐,๐๐๐	เล่ม	และใช้มา	๑๕	ปี	โดยไม่มีการปรับปรุง
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	 ฉบับปี	พ.ศ.	๒๕๔๒		ถือเป็นพจนานุกรมเล่มท่ี	๓ 	โดยราชบัณฑิตยสถาน

	 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	 ฉบับ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 (ตีพิมพ์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖)	

พิมพ์คร้ังแรก	 ๑๐๐,๐๐๐	 เล่ม	 สำาหรับโรงเรียนและหน่วยงานราชการ	 ถือเป็นพจนานุกรม

เล่มท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดในปัจจุบันน้ี

 	 สำาหรับวัยเรียนการเปดพจนานุกรมเป็นเพียงการหาความหมายของคำา 																								

แต่ในมุมมองประวัติศาสตร์	 พจนานุกรมถือเป็นอุปกรณ์ช่วยในการส่ือสารระหว่างคนยุคก่อน

ถึงคนยุคปัจจุบัน 	ข้อมูลสำาคัญหลายอย่างนักภาษาศาสตร์ได้เทียบศัพท์ในยุคต้นประวัติศาสตร์	

รัตนโกสินทร์	กับพจนานุกรมท่ีชาวต่างชาติได้ทำาไว้สมัยปลายอยุธยา 	ทำาให้ในทุกวันน้ีเรายังคงทราบ

เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในยุคก่อนหน้าได้
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